
คนโดนคดีหามต้ังพรรค

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขณะเดินขึ้นตึกไทยคูฟา ภายหลังแถลงขาวการเปนประธานการ

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2565 ผานระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซ ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 7 เม.ย.

ศาลช้ีรุกปาผิดจริยธรรมเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตลอดไป
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ไทยโพสต • “บิ๊กตู” นัดถก ศบค.ชุดใหญ                  

8 เม.ย. ประเมินสถานการณรับมือชวงเทศ 

กาล คลอดมาตรการจัดกิจกรรมสงกรานต 

ปรับลดนําเขาแรงงานตางดาว  สธ.ชง ศบค.

ยกเลิกตรวจ RT-PCR ผูเดินทางจากตาง

ประเทศ เหลือแค ATK แจงวัคซีนเข็ม 5 

ยังอยูระหวางศึกษา คาดฉีดหางจากเข็ม 4 

นานพอควร “อนุทิน” สั่ง รพ.ทุกแหงจัด

วอลกอินฉีดวัคซีน ขอลูกหลานกลับบานพา

ผูสูงอายุมาฉีด 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 7 เมษา 

ยน ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด                                                            

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)                                                            

รายงานสถานการณ โควิด-19 ในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 26,081ราย ติด

เชื้อในประเทศ 25,921 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 25,675 ราย, มา                                                         

จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 246 ราย, มา

จากเรือนจํา 79 ราย 

ไทยโพสต • กมธ.กม.ลูกตอกฝาโลงพวก

โดนคดีหามจัดต้ังพรรคการเมือง ถกปมเห็น

ตาง “ไพรมารีโหวต-สูตรคํานวณปารต้ีลิสต” 

หลังสงกรานต “ฝายคาน” ยังไมเคาะวันย� น

ญัตติซักฟอก อางวาระสภาแน�น 

เม� อวันที่ 7 เม.ย.2565 ที่รัฐสภา นาย

สาธิต ปตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะ

ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประ 

กอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

ฉบับที่... พ.ศ... กลาววา ที่ประชุม กมธ.มี

มติเพิ่มเวลาการประชุมตั้งแตเวลา 09.30-

16.30 น. จากเดิมที่มีประชุมตั้งแตเวลา 

09.30-13.00 น. โดยจะเริ่มตั้งแตชวงหลัง

เทศกาลสงกรานตเปนตนไป ตั้งเปาวาเรา

จะตองพิจารณาใหเสร็จทันกรอบเวลาคือกอน

ชวงเปดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ดังนั้นจะพยายามเรงให

เสร็จโดยเร็ว อีกทั้งประเด็นสําคัญก็ผานไป

แลว 1 ประเด็นสําหรับกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่ง

เหลืออีกประมาณ 1-2 ประเด็นสําคัญก็จะ

ตองดําเนินการหาขอยุติโดยเร็วที่สุด 

เม� อถามถึงกรณีที่ นพ.ระวี มาศ  

ฉมาดล ส.ส.บัญชีรายช� อและหัวหนาพรรค 

พลังธรรมใหม เตรียมไปย� นศาลรัฐธรรมนูญ

เพ่ือพิจารณาควํ่าการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็น

บัตรเลือกต้ังสองใบน้ันเปนโมฆะ นายสาธิต

กลาววา เช� อวาจะไมเกิดผลกระทบตอการ

พิจารณาของ กมธ.วิสามัญฯ ตนเขาใจและ                                                                   

เห็นใจพรรคเล็กที่เกิดขึ้นมาภายใตสถาน 

การณหนึ่ง แตวันนี้สถานการณเปลี่ยนไป                     

นพ.ระวีและพรรคเล็กคงอยากรักษาสถาน 

ภาพของตนเองในฐานะที่ตอสูและกอตั้ง

พรรคเล็กขึ้นมา แตเม� อสถานการณมาถึง                                                       

ตอนน้ี เราใหความสําคัญวาตองทําใหสถาบัน

พรรคการเมืองมีความเขมแข็งและเปนที่

ยอมรับในวงกวาง รวมถึงคะแนนที่จะนํามา

คํานวณตองเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ

ความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไมเกี่ยว

กับกฎหมายลูกที่เรากําลังพิจารณา 

เม� อถามวา ประเด็นราง พ.ร.บ.ประ 

กอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองใน

เร่ืองการจัดทําไพรมารีโหวตยังมีข้อถกเถียง                                                            

กันมาก อาจทําใหยืดระยะเวลา

ไทยโพสต • ศาลฎีกาพิพากษา “ปารีณา” 

ฝาฝนจริยธรรมรายแรงครอบครองที่ดิน 

ส.ป.ก.-บุกรุกปาสงวน ไมยอมสงมอบคืน ชี้

มีพฤติการณเส� อมเสียเกียรติศักดิ์ ส.ส. สั่ง

พนตําแหน�ง ส.ส.-เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือก

ตั้งตลอดไป พรอมสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

10 ป เจาตัวโอดไมเหลืออะไรแลว! เศรา

ตัวชาไมมีสภาใหไป ไมมีไกใหเลี้ยง ตกงาน 

100% ดีดตัวออกกลุมไลน ส.ส.พปชร. 

“ทนาย” ยังหาชองอุทธรณ  “ปยบุตร” คาน

ศาลประหารชีวิตทางการเมือง ติง 3 นิ้ว

อยาสะใจตองถอนพิษ รธน.60

ที่ศาลฎีกา สนามหลวง วันที่ 7 เมษา 

ยน ศาลฎีกานัดฟงคําพิพากษาคดีหมายเลข

ดําที่ คมจ.1/2564 ที่คณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

ไดย� นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางราย

แรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กรณีบุกรุก

พื้นที่ปาสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเปนการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวน

รวม และขอใหศาลฎีกามีคําสั่งใหผูคัดคาน

พนจากตําแหน�งนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ 

และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู

คัดคานและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด

เวลาไมเกิน 10 ป

วันน้ี น.ส.ปารีณาไมไดเดินทางมาศาล 

มีเพียงทนายความเปนตัวแทนเดินทางมา

ฟงคําพิพากษา

คดีนี้ผูรองย� นคํารองสรุป ผูคัดคาน

ดํารงตําแหน�ง ส.ส. ไมไดมีอาชีพเกษตรกร

เปนอาชีพหลัก จึงไมมีสิทธิครอบครองท่ีดิน

เพ� อทําประโยชน ที่ผูคัดคานที่ดิน 29 แปลง 

มีเนื้อที่เกินกวา 50 ไร และมีทรัพยสินที่ย� น

ไวกับ ป.ป.ช.กวา 163 ลานบาท จึงไมไดผู

ยากไรที่ทํากิน เปนผูขาดคุณสมบัติครอบ

ครองที่ดินเขตปฏิรูปตั้งแตแรก การกระทํา

ของผูคัดคานถือวาไมรักษาเกียรติภูมิของชาติ 

8 ดารา

เหย� อหมอเสริมความงามเก

SCBS ชี้เศรษฐกิจไทยป 65

เสี่ยงเขาภาวะ stagflation

ไทย-จีน ‘สงเสียง’ 

กรณีสงครามยูเครน

ไทยโพสต • กกต.แนะเจาหนาที่ กทม. 

ศึกษา กม.เลือกตั้งใหเขาใจกอนปฏิบัติงาน

จริง “บิ๊กตู” ใหกําลังใจผูสมัครชิงเกาอี้ผูวาฯ 

กทม.ทุกคน หวังไดคนดีสานตองานเมืองกรุง                                                        

“ผูสมัคร ส.ก.เพ� อไทย” โวย นายกฯ ลงพ้ืนที่

ถี่ แฝงหาเสียงชวยผูสมัครบางคน “อัศวิน-

ดร.เอ-วิโรจน-รสนา” เรงหาเสียงขอคะแนน 

“สุเทพ” ขอ “วาที่ผูวาฯ” โชววิสัยทัศนแก

ปญหาปากทอง-รถติด-น้ําทวมใหคนกรุง

เม� อวันท่ี 7 เม.ย. นายขจิต ชัชวานิชย                                    

ปลัดกรุงเทพมหานคร พรอมดวยนางวันทนีย 

วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู

เกี่ยวของ ประชุมรวมกับนายธวัชชัย เทิด

เผาไทย กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) และ

คณะ ในโอกาสตรวจเย่ียมการเตรียมความ

พรอมและติดตามภารกิจการเลือกตั้งสมา 

ชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผูวาราช 

การกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) ท่ีจะมีข้ึน

ในวันท่ี 22 พ.ค.2565 เวลา 08.00-17.00 น.                                                              

โดยมีหน�วยงานภายนอกที่เกี่ยวของเขารวม

ประชุม ที่ศาลาวาการ กทม.

นายธวัชชัยไดแนะนําใหผูเกี่ยวของ

ศึกษาขอกฎหมายการจัดการเลือกต้ังใหเขา 

ใจ เพ� อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง                                      

รวมไปถึงการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เน� องจากเปนการเลือกต้ัง ส.ก.และผูวาฯ กทม.                                                            

ในคราวเดียวกัน แตขอกฎหมายไดกําหนด

ระยะเวลาการมีช� ออยูในทะเบียนบานท่ีมีสิทธิ

เลือกตั้ง ส.ก. และผูวาฯ กทม.แตกตางกัน 

ดังนั้นบางคนอาจมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก.และผู

วาฯ กทม.คนละหน�วยเลือกตั้ง หรือบางคน

อาจมีเลือกตั้งผูวาฯ เพียงอยางเดียวก็ได จึง

จําเปนตองมีการส� อสาร

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ ไมขัด กมธ.ป.ป.ช. 

สอบคลิปเสียง “แรมโบ” ยํ้าผิดวาไปตามผิด                                                           

ดาน “อีโตอีสาน” เตือน “นองแรมโบ” 

ระวังพัง ตามรอย “ปารีณา”

เม� อวันที่ 7 เมษายน 2565 พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ                                                           

รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณถึงกรณีกรรมาธิ 

การ (กมธ.) การปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผูแทน

ราษฎร เตรียมตรวจสอบกรณีคลิปเสียงนาย

เสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํา

นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับโควตาสลากกินแบง

รัฐบาลวา ก็วาไป เปนเร� องของกรรมาธิการ

ดําเนินการ ก็ใหวากันไป หากผิดก็คือผิด ถูก

ก็คือถูก  ใหเปนเร� องของกรรมาธิการ ตนไป

ยุงไมได และไมขัดของอะไร 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  7  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 2อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9277

อิสรภาพแหงความคิด

ปารีณา ไกรคุปต

บ๊ิกตูไฟเขียวกมธ.

สอบคลิป‘แรมโบ’

ผิด-ถูกก็วากันไป

กกต.ติวเขมกทม.

พ.ท.โวยนายกฯ

เดินแฝงหาเสียง

14

6

15

หนา...

หนา...

หนา...

ศบค.ถกรับมือสงกรานต

สธ.ศึกษาฉีดวัคซีนเข็ม5

สั่ง‘ปารีณา’พนสส.
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

รณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่าง ‘แรมโบ้อีสาน’-นาย  

เสกสกล อัตถาวงศ ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�น�ยกรัฐมนตรี 

กับ ‘จูลี่’-น.ส.จุรีพร สินธุไพร ข้�ร�ชก�รก�รเมืองประจำ�

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ เงิน 15 ล้านบาท และ 

โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล หลุดออกม� กำ�ลังจะเป็นปัญห�ม�กกว่�

สล�กกินแบ่งรัฐบ�ล  

มันไม่ใช่เพียงแค่ก�รฉีกหน้�ก�ก หรือดิสเครดิต แรมโบ้อีสาน 

ห�กแต่ต้องก�รเขย่�ไปถึงผู้บังคับบัญช�นั่นคือ ‘บิ๊กตู่’-พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา น�ยกรัฐมนตรี และ รมว.กล�โหม ในฐ�นะคนที่แต่ง

ตั้ง แรมโบ้อีสาน เป็นรองประธ�นคณะกรรมก�รแก้ไขปัญห�ผู้ที่ได้

รับคว�มเดือดร้อนจ�กก�รเสนอข�ยหรือข�ยสล�กกินแบ่งรัฐบ�ลใน

ร�ค�เกินกว่�ที่กำ�หนดในสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล 

ผลที่เกิดขึ้นจ�กคลิปเสียงนี้ มันส่งผลต่อคว�มเชื่อมั่นในก�ร

ทำ�ง�นของคณะกรรมก�รชุดนี้ที่มี ‘เสี่ยแฮงค์’-นายอนุชา นาคาศัย 

รมต.ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�น อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ต่อให้ ‘แรมโบ้อีส�น’ จะล�ออก หรือ ‘บิ๊กตู่’ จะถอด ‘แรมโบ้

อีส�น’ ออก เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้ประช�ชน แต่มันได้สร้�งคว�ม

คล�งแคลงใจไปแล้ว 

และมันยังทำ�ให้เห็นว่� ก�รแก้ไขปัญห�ก�รข�ยสล�กกินแบ่ง

ออนไลน์เกินร�ค� หรือหวยแพง ไม่ได้ง่�ย และม ี‘ตอ’ อยู่ม�กม�ย 

ไม่เช่นนั้นสำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ลคงไม่ถูกเปรียบเปรยเป็น 

แดนสนธยา 

กองสล�กฯ ถูกมองว่�เป็นขุมทรัพย์สำ�คัญที่นักก�รเมืองแต่ละ

ยุคที่เข้�ม�มีอำ�น�จ มักจะส่งคนที่ไว้ว�งใจเข้�ไปนั่งกำ�กับ เพื่อดูแล

ผลประโยชน์ม�กม�ยมห�ศ�ลที่นั่น 

ขณะเดียวกัน เครือข่�ยคนที่ได้ประโยชน์จ�กโควต�ลอตเตอรี่ก็

ฝังร�กลึก ย�กจะจัดก�ร เพร�ะมีคว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยผู้มีอำ�น�จ จะ

เห็นว่�ที่ผ่�นม�หล�ยรัฐบ�ลประก�ศว่�พย�ย�มจะแก้หวยแพงให้

สำ�เร็จ แต่ผ่�นม�กี่ปีแล้ว ลอตเตอรี่ราคา 80 บาท ก็ยังเป็น ของหา

ยาก พอๆ กับ ‘ทองคำ�’ 

ขณะที่เรื่องก�รปร�บปร�มก�รข�ยลอตเตอรี่เกินร�ค�ที่ ‘บิ๊ก

ตู่’ แต่งตั้ง ‘อนุช�’ ม�ตั้งแต่ในช่วงต้นปี ถูกตั้งข้อสังเกตว่� มีภ�รกิจ

อย่�งอื่นที่นอกเหนือกว่�ก�รสะกดร�ค�ลอตเตอรี่ซ่อนอยู่หรือไม่ 

โดยเฉพ�ะคว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองระหว่�ง ‘บิ๊กตู่’ กับ 

‘นักการเมืองบางคน’ ที่ถูกพ�ดพิงว่� ใช้ โควต�สล�กฯ เป็นแหล่งทำ�

ม�ห�กินจนทำ�ให้ตัวเองร่ำ�รวย มีอำ�น�จบ�รมี 

ในขณะที่ แรมโบ้อีสาน ถูกมองว่�เป็น หนังหน้าไฟ เพื่อเข้�

ม�ทล�ยแหล่งทำ�ม�ห�กินของนักก�รเมืองคนดังกล่�ว เพื่อเป็นก�ร

สั่งสอน เอ�คืน โทษฐ�นที่กล้�ลองดีกับ ‘บิ๊กตู่’  

ปฏิบัติก�รดังกล่�วรุกไล่อีกฝ่�ยม�ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่ก�รตรวจ

ค้น จนม�ถึงล่�สุดที่มีก�รออกหม�ยจับผู้ประกอบก�รหวยออนไลน์ ที่

เป็นระดับ บิ๊กเบิ้มในยุทธจักร ทั้ง ‘มังกรฟ้า-สลากพลัส-เสือแดง’ 

ในขณะที่คลิปเสียงสนทน�ระหว่�ง ‘แรมโบ้อีส�น’ กับ ‘จูลี่’ ถูก

โยงเข้�กับมิติท�งก�รเมือง ว่�เป็นก�ร ‘โต้กลับ’ ของฝ่�ยที่ถูกรัฐรุกไล่ 

ต้นคลิปม�จ�กเพจเฟซบุ๊ก นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทน�ยคว�ม

ชื่อดัง โดย ‘ทน�ยษิทร�’ อ้�งว่�ได้ม�จ�กเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มตำ�รวจ  

ก�รที่ ‘ทน�ยษิทร�’ เป็นคนเผยแพร่เลยชวนให้คนสงสัย 

เพร�ะเข�มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับ บิ๊กโจ๊ก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้

ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ ที่เป็นรองประธ�นคณะอนุกรรมก�ร

ขับเคลื่อนก�รแก้ไขปัญห�สล�กกินแบ่งรัฐบ�ลเกินร�ค�  

‘ทน�ยษิทร�’ เป็นทน�ยคว�มที่ ‘บิ๊กโจ๊ก’ ใช้บริก�รบ่อย เช่น 

คดีถูกยิงรถอุกอ�จกล�งกรุง หลังจ�ก ‘บิ๊กโจ๊ก’ ออกม�ลุยคดีไบโอ  

เมตริกซ์  

แล้วทำ�ไม ‘ทน�ยษิทร�’ จึงม�รุกไล่ ‘แรมโบ้อีส�น’ ที่ทำ�ง�น

ปร�บหวยกับ ‘บิ๊กโจ๊ก’?

หรือเรื่องนี้มีคว�มซับซ้อนซ่อนเงื่อนม�กกว่�นั้น 

อย่�งไรก็ดี ย้อนม�ที่

ตัว ‘บิ๊กโจ๊ก’ ซึ่งม�อยู่ในคณะ

กรรมก�รชุดนี้ ได้ก็สร้�งคว�ม

เซอร์ไพรส์ตั้งแต่แรกเหมือน

กัน เพร�ะเคยเป็นคู่กรณีกับ ‘บิ๊ก

ตู่’ หลังจ�กถูกเด้งพ้นสำ�นักง�น

ตำ�รวจแห่งช�ติม�ประจำ�ที่ทำ�

เนียบฯ จนต้องฟ้องร้องกันในศ�ล

ปกครอง    

ก�รมีชื่อ ‘บิ๊กโจ๊ก’ ทำ�ให้

เกิดคำ�ถ�มว่� หรือทั้งคู่ดีกันแล้ว 

และ ‘บิ๊กโจ๊ก’ ย้�ยม�อยู่กับฝั่งน�

ยกฯ แล้วหรือ? 

เพร�ะ ‘บิ๊กโจ๊ก’ ถือเป็น

น�ยตำ�รวจในส�ยของ บิ๊กป้อม-

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

น�ยกรัฐมนตรี หัวหน้�พรรคพลัง

ประช�รัฐ เป็นมือทำ�ง�นของ 

พล.ต.อ. ‘พ.’ เช่นเดียวกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเย� และ

เลข�ธิก�รพรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นคู่กรณีของ ‘บิ๊กตู่’  

และทุกวันนี้ก็ยังเข้�ๆ ออกๆ ฐ�นบัญช�ก�ร ‘บิ๊กป้อม’ อยู่ 

หรือที่มี ‘บิ๊กโจ๊ก’ เข้�ม�เป็นกรรมก�ร ไม่ใช่ ‘บิ๊กตู่’ เป็นคนตั้ง 

แต่เป็นคนอื่นชงเข้�ม� เพื่อเป็นหูเป็นต�อะไรหรือไม่? 

ขณะที่ ‘จุรีพร’ คู่สนทน�ของ ‘แรมโบ้อีส�น’ ในคลิป พบ

ว่� เมื่อวันที่ 14 มีน�คม ได้นำ�คณะว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.ร้อยเอ็ด 

และอีส�น ไปต้อนรับคณะของ ร.อ.ธรรมนัส ระหว่�งก�รลงพื้นที่ที่ 

จ.ร้อยเอ็ด 

พร้อมกับกระแสข่�วว่� จุรีพร จะไปร่วมง�นกับ พรรค

เศรษฐกิจไทย มันจึงยิ่งชวนให้น่�สงสัย 

แม้ แรมโบ้อีสาน จะอ้�งว่�มีคนชื่อ ‘กิ๊ก’ แอบบันทึกเสียง   

แต่ผู้เชี่ยวช�ญ หรือแม้แต่ ‘ทน�ยษิทร�’ ยังตั้งข้อสังเกตว่� คลิปเสียง

ดังกล่�วเกิดจ�กก�รบันทึกท�งโทรศัพท์ของใครคนใดคนหนึ่งระหว่�ง 

แรมโบ้อีสาน กับ ‘จุรีพร’ ไม่ใช่ก�รบันทึกจ�กคนอื่น 

เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่� มีขบวนก�รจงใจ ‘ล่อซื้อ’ แรมโบ้อีส�น

หรือไม่ เพื่อเป็นก�รตอบโต้กลับ 

การแก้ “หวยแพง” ตอนนี้ หนักไปทาง “แก้แค้น” เสีย

มากกว่า!. 

คลิปฉาว ‘แรมโบ้-จุรีพร’ 

ตอกย้ำา ‘แก้หวย’ ซ่อนเป้า ‘แก้แค้น’ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ป็นเรื่องน่าสนใจมากกับเรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรม” 

ของนักก�รเมืองที่ศ�ลฎีก�ว�งบรรทัดฐ�นเอ�ไว้ หลัง

เมื่อวันที่ 7 เมษ�ยน ศ�ลฎีก�ได้อ่�นคำ�พิพ�กษ�

คดีที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่ง

ช�ติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลวินิจฉัยก�รฝ่�ฝืนหรือไม่

ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมอย่�งร้�ยแรงของน.ส.ป�

รีณ� ไกรคุปต์ ส.ส.ร�ชบุรี พรรคพลังประช�รัฐ กรณีบุกรุก

พื้นที่ป่�สงวนในจังหวัดร�ชบุรี อันเป็นก�รขัดกันระหว่�งผล

ประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม และขอให้ศ�ลฎีก�มีคำ�สั่งให้

ผู้คัดค้�นพ้นจ�กตำ�แหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้�ที่ และให้

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้�น และเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งมีกำ�หนดเวล�ไม่เกิน 10 ปี

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำ�ร้องสรุป ผู้คัดค้�นดำ�รงตำ�แหน่ง ส.ส.  

ไม่ได้มีอ�ชีพเกษตรกรเป็นอ�ชีพหลัก จึงไม่มีสิทธิครอบครอง

ที่ดินเพื่อทำ�ประโยชน์ ที่ผู้คัดค้�นที่ดิน 29 แปลง มีเนื้อที่เกิน

กว่� 50 ไร่ และมีทรัพย์สินที่ยื่นไว้กับ ป.ป.ช.กว่� 163 ล้�น

บ�ท จึงไม่ได้ผู้ย�กไร้ที่ทำ�กิน เป็นผู้ข�ดคุณสมบัติครอบครอง

ที่ดินเขตปฏิรูปตั้งแต่แรก ก�รกระทำ�ของผู้คัดค้�นถือว่�ไม่

รักษ�เกียรติภูมิของช�ติ เป็นก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีพฤติก�รณ์เสื่อมเสีย

อันเป็นก�รฝ่�ฝืนม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของตุล�ก�รศ�ล

รัฐธรรมนูญ และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระฯ ไม่รักษ�ผล

ประโยชน์ของรัฐ 

ขณะที่ผู้คัดค้�นคัดค้�นว่� ได้เข้�ครอบครองที่ดินตั้งแต่

ปี 2484 ก่อนที่มีก�รประก�ศเป็น พ.ร.บ.ป่�ไม้ และ พ.ร.บ.ป่�

สงวน ในปี 2507 โดยน�ยทวี ไกรคุปต์ บิด� ได้ซื้อที่ดินต่อ

จ�กช�วบ้�นผู้มีสิทธิ์ม�ทำ�ฟ�ร์มสัตว์เลี้ยงและปลูกพืช โดย

บิด�ได้ยกที่ดินให้ผู้คัดค้�นดูแลกิจก�ร เพื่อนำ�เงินไปเลี้ยงดู

บิด�ตั้งแต่ 2555 ผู้คัดค้�นไม่ทร�บว่�เป็นพื้นที่ป่�สงวน จึง

ไม่มีเจตน�บุกรุก แผ้วถ�งป่� และกรมป่�ไม้ไม่เคยปักหมุด

เขตป่�สงวนว่�มีพื้นที่เริ่มตั้งแต่แนวใด ทำ�ให้ประช�ชนที่เคย

ครอบครองที่ดินไม่ทร�บว่�เป็นพื้นที่ป่�สงวน เพร�ะมีก�รม�

ประก�ศภ�ยหลัง ก�รที่กรมป่�ไม้ดำ�เนินคดีกับผู้คัดค้�น จึง

ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ต่อม�ผู้คัดค้�นเข้�สู่กระบวนก�รปฏิรูป

ที่ดิน และคืนที่ ให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข จึงฟังไม่ ได้ว่�ผู้

คัดค้�นบุกรุกที่ตั้งแต่ปี 2549 ก�รยื่นคำ�ร้องคดีนี้เป็นหน้�ที่ของ

รัฐสภ�ในก�รไต่สวนและมีมติ ป.ป.ช.ไม่มีอำ�น�จไต่สวนเอง

สุดท้�ย ศ�ลฎีก�พิเคร�ะห์พย�นหลักฐ�นทั้งสองฝ่�ย

แล้วพิพ�กษ�ว่� ผู้คัดค้�นฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น

จริยธรรมอย่�งร้�ยแรง มีคำ�สั่งให้ผู้คัดค้�นพ้นจ�กตำ�แหน่ง

นับจ�กวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ศ�ลฎีก�สั่งให้หยุด 

ปฏิบัติหน้�ที่ และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเพิก

ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้�นตลอดไป มีผลให้

ผู้คัดค้�นไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส.ว. ผู้บริห�รท้อง

ถิ่น และดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองใดๆ ต�มรัฐธรรมนูญ

ม�ตร� 235 วรรคสี่ และ พ.ร.ป.ป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติ พ.ศ.2561 ม�ตร� 81, 87 และม�ตร 

ฐ�นจริยธรรมของตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ                                            

ข้อ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง ทั้งนี้ คำ� พิพ�กษ�ให้มี

ผลทันที และให้แจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทร�บต่อไป

อนึ่ง คดีดังกล่�ว คณะกรรมก�รป.ป.ช.มีมติชี้มูลคว�ม

ผิดว่� น.ส.ป�รีณ� ไกรคุปต์ ส.ส.ร�ชบุรี พรรคพลังประช�

รัฐ ยึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดย

มิชอบดังกล่�ว เป็นก�รฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น

ท�งจริยธรรมอย่�งร้�ยแรง กรณีเป็น ส.ส.กระทำ�ก�รอัน

เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วน

รวม ทั้งนี้ ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม อันถือว่�มีลักษณะ

ร้�ยแรงฯ 

ผลจากคำาตัดสินของศาลฎีกา ทำาให้หลังจากนี้ คง

ทำาให้ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองต้องพึงตระหนักให้ดีถึง

การทำาหน้าที่ของตัวเองทั้งในและนอกสภา ว่าต้องไม่ทำาอะไร

ที่สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องว่าฝ่าฝืนจริยธรรมฯ เพราะนักการเมือง

คือบุคคลสาธารณะที่กินเงินเดือนที่เป็นภาษีประชาชน และ

ใช้อำานาจรัฐ จึงสมควรที่ต้องมีมาตรฐานจริยธรรมสูงกว่า

อาชีพอื่น. 

เ

กําหนดการบําเพ็ญกุศล
คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 

(อายุ 103 ป)
มารดาของ

ทัศน วนากรกุล
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บีอารโมลาสเทรดดิ้ง จํากัด

กรรณิกา วิริยะกุล 
กรรมการ และบรรณาธิการบริหาร 

หนังสือพิมพไทยโพสต

ณ ศาลา 2 วัดหัวลําโพง
 ถนนพระรามที่ ๔ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

พิธีกงเตก
วันศุกรที่ 8 เมษายน 2565

พิธีสงศพ 
วันเสารที่ 9 เมษายน 2565

ณ สุสานมูลนิธิแกงคอยเมตตาธรรม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

จึงขอกราบเรียน และเรียนเชิญมาดวยความเคารพ
*งดรับพวงหรีด*

**แตงกายสีสดใส งดชุดไวทุกขขาว-ดํา**
สามารถรวมบําเพ็ญกุศลโดยการบริจาคมูลนิธิวชิรพยาบาล

(ขออภัยหากไมไดเรียนเชิญดวยตนเอง) 

คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม คุณแมเต็กฮวง แซลิ้ม 

ก

บิ๊กตู่ไฟเขียว

ก�รตรวจสอบก็ว่�ไป

ทั้งนี้ น�ยสมชัย ศรีสุทธิย�กร                                                   

อดตีคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้ (กกต.) 

ในฐ�นะที่ปรึกษ�ประธ�นกรรม�ธิ

ก�รฯ

ยื่นหนงัสอืตอ่กรรม�ธกิ�รฯ ขอ

ให้พิจ�รณ�คลิปเสียงสนทน�ระหว่�ง

น�ยเสกสกล ในฐ�นะประธ�น

อนุกรรมก�รแก้ ไขปัญห�ก�รข�ย

สล�กกนิแบง่รฐับ�ลเกนิร�ค� กบัน�ง

จุรีพร สินธุไพร ข้�ร�ชก�รก�รเมือง

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ที่มีเนื้อ

คว�มเกีย่วกบัก�รรบัเงนิ 15 ล�้นบ�ท 

ไปใช้ในก�รเลือกตั้ง

โดยน�ยสมชัยกล่�วว่� คลิป

เสียงดังกล่�วน่�จะเข้�ข่�ยคว�มผิด

หล�ยเรื่อง ทั้งก�รละเว้นก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ ก�รซื้อเสียง ก�รแจ้งร�ยก�ร

ค่�ใช้จ่�ยเลือกตั้งเป็นเท็จ รวมถึง

ใช้ตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รก�รเมืองเอื้อ

ประโยชนต์อ่คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่  รวม

ถึงยังมีช่องท�งอื่นที่จะทำ�ให้เรื่องเกิด

คว�มกระจ�่งและลงโทษผูท้ำ�ผดิ เชน่ 

ยื่น ป.ป.ช.โดยตรง ทร�บว�่มนี�ยเรอืง

ไกร ลกีจิวฒันะ อดตีสม�ชกิพรรคพลงั

ประช�รัฐ ไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.แล้ว 

ส่วนก�รดำ�เนินก�รของ กกต.นั้น จะ

ให้เวล� กกต. ถึงหลังสงกร�นต์ว่� 

กกต.จะประชมุเรื่องนีเ้มื่อใด ห�กหลงั

สงกร�นต์ไม่มีคว�มชัดเจนจ�ก กกต. 

จะนำ�เรื่องไปยื่นต่อ กกต.อีกครั้ง

ด้�นน�ยธีระชัย แสนแก้ว 

สม�ชิกพรรคเพื่อไทย เจ้�ของฉ�ย� 

“อีโตอ้สี�น” อดตี ส.ส.อดุรธ�น ีพรรค

ไทยรักไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วย

ว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รัฐบ�ลพรรคพลังประช�ชน กล่�วถึง

กรณีที่ศ�ลฎีก�มีคำ�พิพ�กษ�เพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง น.ส.ป�รีณ�  

ไกรคุปต์ ส.ส.ร�ชบุรี พรรคพลังประ  

ช�รัฐ เนื่องจ�กบุกรุกพื้นที่ป่�สงวน

ในจังหวัดร�ชบุรีว่� คิวต่อไปน่�จะ

เป็นน�ยเสกสกล  องครักษ์พิทักษ์พล

เอกประยทุธค์นสำ�คญัในขณะนีห้รอืไม ่

น่�เป็นห่วงยิ่ง

น�ยณณฏัฐ ์หงษช์เูวช หรอื กิก๊ 

วนัพอยต ์สม�ชกิพรรคเพื่อไทย กล�่ว

ว่� ได้ติดต�มข่�วน�ยเสกสกล ทร�บ

ว�่มกี�รเอย่ถงึคนชื่อกิก๊ ซึง่ตรงกบัชื่อ

เล่น แต่ไม่ได้คิดอะไร กระทั่งมีเพื่อน

สง่คลปิร�ยก�รข�่วของสำ�นกัข�่วแหง่

หนึ่งที่มีก�รวิเคร�ะห์ว่�น�ยกิ๊กเป็น

ใครม�ให้ดู มีก�รให้ข้อมูลถึงลักษณะ

ของน�ยกิ๊กที่ตรงกับตนในหล�ยเรื่อง 

ประกอบกับ 2 ตัวละครหลักที่เป็น

คนในแวดวงก�รเมือง ทำ�ให้เข้�ใจได้

ว่� มีคว�มพย�ย�มในก�รเชื่อมโยง

ตนไปถงึนกัก�รเมอืงบ�งร�ยทีม่คีว�ม

ใกล้ชิด เรื่องพูดเล่นถึงเงิน 15 ล้�น

บ�ท สงัคมกม็วีจิ�รณญ�ณว�่จรงิเทจ็

อย�่งไร แตก่ลบัพย�ย�มเบีย่งประเดน็

ว่�เป็นเกมก�รเมือง ขย�ยคว�มขัด

แย้ง และใช้ประโยชน์จ�กเรื่องนี้ให้

นักก�รเมืองที่อยู่คนละฝ่�ยเสียห�ย

“ไม่ทร�บเจตน�ของสำ�นักข่�ว

ดังกล่�วว่�เหตุใดจึงให้ข้อมูลออกม�

เช่นน้ัน ไม่ทร�บว่�ไปฟังข้อมูลจ�กใคร

ม� เรื่องน้ีสืบสวนง่�ยม�ก แค่รู้ว่�สถ�น

ท่ีท่ีอ้�งมีจริงหรือไม่ เป็นร้�นอ�ห�ร

ท่ีไหน ไปสอบถ�มพนักง�นหรือเปิด

วงจรปิดดูได้ว่�มีใครท่ีอยู่ท่ีน้ันในช่วงท่ี

กล่�วอ้�งบ้�ง ขอท้�ผู้ท่ีพ�ดพิงถึงผม

ว่�เรื่องเกิดท่ีไหน ร้�นอ�ห�ร เอ�คลิป

ม�เปิดว่�ผมอยู่ตรงน้ันหรือไม่อย่�งไร” 

น�ยณณัฏฐ์กล่�ว.

กกต.ติวเข้ม

ให้ประช�ชนเข้�ใจข้อกฎหม�ยให้

ชัดเจน เพื่อป้องกันคว�มผิดพล�ด 

“ให้ทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ใน

เรื่องต่�งๆที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้สิทธิ

เลือกต้ัง ส.ก.และผู้ว่�ฯ กทม.ให้ประ 

ช�ชนรับทร�บ และเตรียมคว�มพร้อม

ของตนเองเพ่ือไม่ให้เสียสิทธิในก�ร

เลือกต้ังและไม่ปฏิบัติตนเข้�ข่�ยก�ร 

กระทำ�ผิดกฎหม�ยเลือกต้ัง” กกต.ระบุ

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล� 

โหม กล่�วถึงก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.

ว�่ เปน็หว่ง เพร�ะทีผ่�่นม�เร�ทำ�ใหก้รงุเทพฯ 

เป็นเมืองที่มีคว�มสะอ�ด เป็นเมืองที่มีคว�ม

เป็นระเบียบเรียบร้อย วันนี้เร�ทำ�ม�ได้เยอะ

พอสมควร ฉะนั้นหวังว่�วันหน้�ไม่ว่�ใครจะ

เป็นก็แล้วแต่ควรจะต้องทำ�ในเรื่องเหล่�นี้ ไม่

ว�่จะเรื่องคคูลอง ก�รระบ�ยน้ำ� น้ำ�ทว่มอะไร

ต่�งๆ ซึ่งตนให้กำ�ลังใจทุกคนอยู่แล้ว ค�ดหวัง

ว่�เร�จะได้ผู้ว่�ฯ กทม.ที่ดี

น�งชญ�ด� วิภัติภูมิประเทศ ผู้สมัคร

เลือกตั้ง ส.ก.เขตคันน�ย�ว พรรคเพื่อไทย 

(พท.) กล่�วว่� ตนและผู้สมัคร ส.ก.ของพรรค

รู้สึกไม่สบ�ยใจและเห็นว่�ก�รลงพื้นที่ของ 

พล.อ.ประยทุธ์ในเขต กทม.น�่จะมจีดุประสงค์

แอบแฝงทีจ่ะตัง้ใจชว่ยห�คะแนนใหก้บัผูส้มคัร

ผู้ว่�ฯ กทม.บ�งคนและทีม ส.ก.ของเข� จึง

อย�กให ้กกต.ไดต้กัเตอืนและตรวจสอบคำ�พดู

ของ พล.อ.ประยทุธ ์ทีส่อ่ไปในท�งชว่ยห�เสยีง

ให้กับผู้สมัครด้วย 

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. นำ�ทีมอัศวิน พร้อมด้วยผู้

สมคัร ส.ก.เขตหว้ยขว�ง จ�กกลุม่รกัษก์รงุเทพ 

ลงพื้นที่ห�เสียงชุมชนโรงปูน เขตห้วยขว�ง 

โดย พล.ต.อ.อัศวินยืนยัน ห�กได้กลับไปเป็นผู้

ว่�ฯ อีกครั้ง จะทำ�ให้ทุกชุมชน 2,016 ทั่วทั้ง

กรุงเทพฯ เข้มแข็งขึ้นกว่�ที่เป็นอยู่ 

สว่นน�ยสชุชัวรี ์สวุรรณสวสัดิ ์ผูส้มคัร

ผู้ว่�ฯ กทม. พรรคประช�ธิปัตย์ (ปชป.) พร้อม

ด้วยผู้สมัคร ส.ก.เขตบ�งรัก ลงพื้นที่เดิน

แนะนำ�ตวัพรอ้มขอคะแนนเสยีงจ�กประช�ชน

ตั้งแต่แยกศ�ล�แดงเรื่อยไปตลอดแนวถนน

สีลม และเข้�ไปในตล�ดละล�ยทรัพย์ ซอย

สีลม 5 โดยน�ยสุชัชวีร์กล่�วว่� ถ้�ได้รับ

เลือกเป็นผู้ว่�ฯ กทม. จะเร่งแก้ปัญห�เรื่อง

เศรษฐกิจและก�รค้�ข�ย โดยเฉพ�ะอย่�ง

ยิ่งเรื่องก�รต้องหยุดข�ยของในบ�งวัน ตน

อย�กให้ส�ม�รถทำ�ก�รค้�ข�ยได้ทุกวัน ซึ่ง 

กทม.ต้องมีแผนง�นเรื่องก�รทำ�คว�มสะอ�ด

พื้นที่ค้�ข�ยด้วย รวมทั้งเพิ่มไฟส่องสว่�งและ

กล้องวงจรปิดดูแลปลอดภัยพนักง�นบริษัท

ย่�นนี้ด้วย 

ด้�นน�ยวิโรจน์ ลักขณ�อดิศร ผู้สมัครผู้

ว่�ฯ กทม. พรรคก้�วไกล พร้อมผู้สมัคร ส.ก.เขต

ประเวศ เดินท�งไปยังหมู่บ้�นอิมพีเรียลพ�ร์ค                                      

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 67 พ้ืนท่ีได้รับ

ผลกระทบจ�กก�รสร้�งโรงไฟฟ้�กำ�จัดขยะ

ของ บริษัท กรุงเทพธน�คมฯ โดยเฉพ�ะเรื่อง

มลพิษท�งกล่ินท่ีเหม็นรบกวนคว�มเป็นอยู่ของ

ประช�ชนอย่�งรุนแรง และกระจ�ยไปไกลใน

รัศมีกว่� 5 กิโลเมตร มีหมู่บ้�นได้รับผลกระทบ

กว่� 30 หมู่บ้�น โดยน�ยวิโรจน์กล่�วว่� ก�ร

ทำ�ให้เทคโนโลยีดีๆ กล�ยเป็นระบบท่ีใช้ก�รไม่

ได้ อ�จเกิดจ�กคว�มจงใจเอ้ือกลุ่มทุนธุรกิจบ่อ

ขยะท่ีจะเสียประโยชน์ ไม่ว่�จะเป็นค่�นำ�ไปฝัง

กลบท่ี กทม.ต้องจ่�ย ซ่ึงตรงน้ีรู้กันว่�เป็นธุรกิจ

ท่ีมีม�เฟียคุมม�อย่�งย�วน�น เมื่อโรงไฟฟ้�ขยะ

เหล่�น้ีใช้ง�นไม่ได้ สุดท้�ยจะเหลือสภ�พเป็น

เพียงจุดพักขยะเพื่อรอนำ�ไปท่ีบ่อขยะรอก�รฝัง

กลบ จ�กแค่ปัญห�กล่ินก็จะขย�ยต่อกล�ยเป็น

ปัญห�น้ำ� เพร�ะไม่เชื่อว่�จะมีก�รออกแบบไว้

เพื่อรองรับขยะท่ีหมักหมม และน้ำ�เสียอ�จซึม

ลงดินไปสู่แหล่งน้ำ�ท่ีอยู่ใกล้ๆ ได้

น.ส.รสน� โตสิตระกูล ผู้สมัครผู้ว่�ฯ

กทม. เดินท�งม�เปิดตัวป้�ยห�เสียงบน

ท�งเท้�หน้�พื้นที่ของเอกชนบน ถ.เจริญนคร 

ระหว่�ง ซ.เจริญนคร 19-21 พร้อมลงห�

เสียงกับร้�นค้�ริมท�งเท้� และร้�นบนพื้นที่ 

ถ.เจริญนคร เป็นวันแรก หลังจ�กสมัครลง

เลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม. โดย น.ส.รสน�กล่�ว

ว่� นโยบ�ยของตนจะไม่ให้มีก�รไล่จับห�บเร่

แผงลอย เพร�ะเป็นซิกเนเจอร์ของไทย และ

จะไม่ใหม้กี�รเรยีกสว่ย จะพย�ย�มทำ�ใหค้นได้

ทำ�ม�ห�กนิแลว้เสยีภ�ษีใหก้บัรฐัแทนทีจ่ะจ�่ย

เป็นส่วยให้กับใครก็ต�มที่ ไปไล่จับ โดยจะจัด

พื้นที่ให้ข�ยของแบบถูกกฎหม�ยพร้อมรักษ�

คว�มสะอ�ด เร�ต้องก�รให้มีอ�ห�รปลอดภัย

สำ�หรบัคนเดนิถนน มนษุยเ์งนิเดอืน คนจน ใน

ก�รที่จะอยู่ร่วมกันได้

น�ยสเุทพ เทอืกสบุรรณ ประธ�นมลูนธิิ

มวลมห�ประช�ชนเพื่อก�รปฏริปูประเทศไทย 

(มปท.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวร�ยก�ร “คุยกับ

ลงุ” EP 24 ตอนหนึง่ระบวุ�่ ปญัห�ก�รจร�จร

ถือเป็นปัญห�ใหญ่ของช�ว กทม. รถติดส�หัส 

เปน็เมอืงหนึง่ของโลกทีร่ถตดิม�กทีส่ดุ นกัก�ร

เมอืง พรรคก�รเมอืง มกัจะเอ�เรื่องปญัห�ก�ร

จร�จรใน กทม.ม�เป็นประเด็นในก�รห�เสียง 

จำ�ได้ว่�มีนักก�รเมืองคนหนึ่งเคยประก�ศว่� 

ถ้�เข�ได้รับชัยชนะในก�รเลือกตั้ง เข�จะแก้

ปัญห�ก�รจร�จรในกรุงเทพฯ ให้เสร็จภ�ยใน 

6 เดือน โม้ม�กทำ�ไม่ได้ 

นอกจ�กนี ้เรื่องปญัห�น้ำ�ทว่มกรงุเทพฯ 

วันนี้ ไม่ได้ยินใครพูดถึงแนวท�งก�รแก้ปัญห�

เรื่องน้ำ�ท่วม กทม.ในอน�คตเลย อ�จจะเป็น

เพร�ะว�่หล�ยคนมองว�่ไม่ใชป่ญัห�ใหญแ่ลว้ 

ผูว้�่ฯ กทม.คนหนึง่ในอดตี อย�่ง พล.ร.อ.เทยีม 

มกร�นนท์ เดินลุยน้ำ�ไปดูแลประช�ชน คน

ชอบภ�พอย่�งนี้ อย�กเห็นผู้ว่�ฯ กทม.อย่�ง

นี้ ม�วันนี้ระบบระบ�ยน้ำ�ของ กทม.อ�จจะ

ดีขึ้น เพร�ะคูคลองต่�งๆ ที่รัชก�ลที่ 5 ที่ทรง

สร�้งไวเ้พื่อเลีย้งพืน้ทีน่�รอบๆ กรงุเทพฯ และ

เป็นเส้นท�งก�รจร�จรท�งน้ำ�ในยุคนั้น ต่อม�

คนม�กขึ้น มีก�รรุกพื้นที่คูคลอง ทิ้งขยะทำ�ให้

กล�ยเปน็คว�มไม่สะดวกในก�รระบ�ยน้ำ� ม�

ยุครัฐบ�ลนี้ เข�แก้ปัญห�คูคลองต่�งๆ ได้ดี

“วนันีด้ขีึน้ ทำ�ใหป้ญัห�เรื่องก�รระบ�ย

น้ำ�เบ�บ�งลง แตก่ไ็มแ่น ่ใครกต็�มทีจ่ะม�เปน็

ผู้บริห�ร กทม.ต้องคิดถึงปัญห�นี้เอ�ไว้อย่�ง

หนักแล้ว จะต้องมีแผนก�ร โครงก�รท่ีจะแก้

ปัญห�นี้อย่�งต่อเนื่องต่อไป” น�ยสุเทพกล่�ว

ประธ�น มปท.กล่�วว่� เมื่อพูดถึงเรื่อง

เศรษฐกจิแลว้ อย�กไดย้นิบรรด�นกัก�รเมอืงที่

อ�ส�ม�จะเปน็ผูบ้รหิ�ร กทม.ว�่เข�คดิอย�่งไร 

ไม่ได้หม�ยถึงเศรษฐกิจในภ�พรวมหรือภ�พ

ใหญ่ แต่หม�ยถึงเศรษฐกิจของครอบครัวคน 

กทม.ที่ไดร้บัผลจ�กโควดิ และผลจ�กสงคร�ม

ในยุโรป คนต้องเดือดร้อนแน่นอน ทำ�อย่�งไร

ถึงจะให้ครอบครัวช�ว กทม.ที่ส่วนใหญ่อยู่

ต�มชุมชนต่�งๆ กระจัดกระจ�ยกันอยู่ ให้มี

คว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ มีร�ยได้ที่จะเลี้ยง

ครอบครัว เป็นเรื่องใหญ่ เร�สมควรจะได้ยิน

ข�่วคร�วโครงก�ร แผนง�น ในเรื่องก�รแก้ไข

ปัญห�เศรษฐกิจครอบครัวจ�กบรรด�ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งทีมต่�งๆ.
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3บทความ-ในประเทศ

วติดกันอย่างกับปาท่องโก๋ สำาหรับ “เสี่ยไก่” สุรชาติ 

ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร กับ “เสี่ยปอม” สัญญา นิลสุพรรณ 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ

แม้จะเป็น ส.ส.คนละจังหวัด แต่โซนพื้นที่ติดกัน เลย

ทำางานกันอย่างเข้าขา ที่ผ่านมาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด 

เรียกว่าเจอ “ไก่” ต้องเจอ “ปอม”

ช่วงหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมใหญ่พรรค

พลังประชารัฐที่ จ.นครราชสีมา ทั้งคู่ก็ไปพร้อมกัน กลับ

พร้อมกัน 

ที่สำาคัญ หลังบ้าน

ของทั้ง “เสี่ยไก่” และ 

“เสี่ยปอม” ต้องบอก

ว่าสวยระดับนางแบบ

เหมือนกันอีก ใครเห็นมี

แต่เอ่ยปากชม 

นอกจากนี้ยังเป็น 

ส.ส.ที่หากไม่ติดภารกิจ

อะไร มักจะกอดคอ

กันไปต้อนรับ “ลุงตู่” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เวลา

ลงพื้นที่ต่างๆ

แต่เรื่องไปรอต้อน 

รับ “ลุงตู่” ของคู่นี้ มีเรื่องโจ๊กๆ ให้เมาธ์มอย เหตุการณ์ดัง

กล่าวเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นาน เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่

ผ่านมานี่เอง

ตอนนั้น “ลุงตู่” มีกำาหนดการจะเดินทางไปเปิด

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

(ช่วงที่ 1) ที่สำานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อำาเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

ส.ส.ที่รับรู้กำาหนดการต่างนัดแนะกันจะไปรอลุง รวม

ถึง “เสี่ยไก่-เสี่ยปอม” ด้วย โดยทั้ง 2 คนล่วงหน้ากันไปรอ

ที่ จ.ระยองก่อน 1 วัน โดยไม่รู้ว่าวันนั้น “ลุงตู่” ได้ยกเลิก

ภารกิจลงพื้นที่ แล้วเปลี่ยนไปใช้วิธีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทน 

ในขณะที่ ส.ส.คนอื่นรู้หมดแล้ว

เรียกว่ากว่าจะรู้ก็ค่ำามืดกันไปแล้ว ถอยหลังกันไม่ทัน 

สุดท้ายเลยชวนกันไปนั่งกินลมชายทะเลแก้เขิน แล้วถือ

โอกาสพักผ่อนหย่อนใจกันไปเลย  

งานนี้เลยโดนแซวกันยับ เนี่ยปัญหาของการไม่อ่าน

ไลน์กลุ่ม อะหยอกๆ.

ฌ.เฌอ

ไม่รู้ ‘ลุงตู่’ ยกเลิก

ตั

แจ้งความ‘กระติก’ทำาลายหลักฐาน

 

วันนี้‘ปารีณา’วันหน้า‘สมพร’

สัญญา นิลสุพรรณ

อนน้ีตัวชา กำาลังทำาใจอย่างเดียว ไม่ต้องทำาพ้ืนท่ีแล้ว เพราะ

เหมือนคนตกงาน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสภาให้ไป ไม่มีไก่ให้

เล้ียง ไม่เหลืออะไรแล้ว” 

-น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์

อืมมมมม.....

ก็เข้าใจคุณเอ๋นะ จนท่ีน่ะ ไม่เท่าไหร่หรอก อย่าจนใจก็แล้วกัน 

หญิงสามศอกอย่างคุณ เหมือนลูกพระพาย “ตายไม่เป็น” หรอก เด๋ียว

ก็ฟ้ืน

ตอนน้ี คุณเอ๋น่าจะหายตัวชาแล้วนะ 

ฉะน้ันก็ ลองอ่านคำาวินิจฉัยบางตอนของศาลฎีกา เมื่อวาน (๗ 

เม.ย.๖๕) ตามท่ี ป.ป.ช.ยื่นคำาร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนใน

จังหวัดราชบุรี 

อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม น่ัน

น่ะ ตอนหน่ึงในคำาวินิจฉัยมีว่า

ศาลเห็นว่า................ 

ข้อเท็จจริงท่ีผู้คัดค้านครอบครองท่ีดิน 665 ไร่ 1 งาน 53 ตร.ว. 

เป็นพ้ืนท่ีสีส้ม  โดยไม่มีเอกสารสิทธิใด ขณะท่ีท่ีดินบริเวณโดยรอบ มียื่น

ขอออกเอกสารสิทธิ สปก. 4-01 หลายแปลง 

จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านประกอบธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์

ขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน ย่อมต้องทราบว่า มีการปฏิรูปท่ีดิน เช่น

เดียวกับคนอื่น 

ต่อมาวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 สำานักงานปฏิรูปท่ีดินฯ ประกาศให้

มีการยื่นขอปฏิรูปท่ีดินอีกคร้ัง โดยเอกสารการยื่นขอปฏิรูปท่ีดิน กำาหนด

คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิยื่นคำาร้องต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร และไม่มีท่ีดินเป็น

ของตัวเอง

สำานักงานปฏิรูปท่ีดินฯ จะจัดสรรท่ีดินให้ไม่เกินคนละ 50 ไร่ ซ่ึงผู้

คัดค้านก็ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปท่ีดิน เพราะมีท่ีดินมากกว่าคนอื่น  

การเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปท่ีดินอาจมีผลให้ผู้คัดค้านสูญเสีย

ท่ีดินได้ และการท่ีผู้คัดค้านครอบครองท่ีต่อจากบิดา โดยรู้ว่าเป็นท่ี

เกษตรกรรม มีเจตนาไม่ส่งคืนเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรและเล่ียงการเข้า

กระบวนการปฏิรูปมาตลอด 

จนมีการตรวจสอบ ผู้คัดค้านจึงคืนท่ีดินให้ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไข 

ข้อเท็จจริงหาใช่สมัครใจส่งมอบเองตามท่ีอ้าง  ประกอบกับผู้คัดค้าน เป็น 

ส.ส. 4 สมัย ย่อมมีความรู้เก่ียวกับท่ีดินเขตปฏิรูป  การครอบครองท่ีดิน

ของจำาเลยยังเป็นการปิดโอกาสเกษตรกรรายอื่น ไม่สามารถได้รับการ

จัดสรรท่ีดินทำากินได้ คนท่ัวไปจะแคลงใจว่า เหตุใดผู้คัดค้านจึงสามารถ

ครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปได้หลายร้อยไร่ 

เมื่อตรวจสอบสถานะผู้คัดค้านมีรายได้จากการเป็น ส.ส. 4 สมัย 

ใช้เวลาทำางานส่วนใหญ่ในรัฐสภา ไม่ใช่เกษตรกรอาชีพ มีกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

ของตัวเองหลายสิบแปลง และมีท่ีอยู่อาศัยคนละพ้ืนท่ีกับท่ีดินพิพาท

การครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูปโดยทราบว่าไม่มีคุณสมบัติและ

ไม่มีเอกสารสิทธิ ส.ส.ย่อมไม่ควรปฏิบัติ การกระทำาของผู้คัดค้านเสื่อม

เสียเกียรติ และมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ข้อ 17 ท่ีต้องรักษาชื่อเสียง 

ตำาแหน่งหน้าท่ีของ ส.ส. และไม่กระทำาการใดท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย

๑๔ ยึดถือครอบครองทำาประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง

ทำาด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้

รับอนุญาต ๓.กระทำาความผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๙ ฐาน

เข้าไปยึดถือครอบครองก่นสร้าง เผาป่า ทำาด้วยประการใด ให้เป็นการทำาลาย 

หรือทำาให้เสื่อมสภาพท่ีดินในท่ีดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

๔.พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๓๕ มาตรา ๙๗ การกระทำาหรือละเว้นกระทำาด้วยประการใด โดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำาลายหรือทำาให้สูญหายหรือเสียหายแก่

ทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าท่ีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่า

ท้ังหมดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทำาลายสูญหายหรือเสียหายไป

และเมื่อ ๕ พ.ย.๖๓ ปทส.ส่งสำานวนต่ออัยการแล้ว และไม่เพียง                  

ปารีณาคนเดียวท่ีตกเป็นผู้ต้องหา

นายทวี ไกรคุปต์ ผู้พ่อ เจอคดีรุกท่ีดินรัฐ ท่ี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี กว่า

พันไร่ด้วย

คดีในส่วนอาญา-แพ่งน้ี ยังอยู่ในข้ันตอนพิจารณาสำานวนของอัยการ

ครับ....

เรื่องน้ี จะว่าไป ค่อนข้างหนักหนา คุณปารีณาบอกว่าตัวชาเมื่อทราบ

คำาตัดสิน เข้าใจเลย ถ้าเป็นผม คงถึงข้ันเป็นลมชัก  เพราะมันเป็นสัญญาณ

บ่งบอกถึงผลคดีท้ังอาญา ท้ังแพ่งในอนาคต

 แต่มีอีก ๒-๓ คน ท่ีอาจตัวชาเหมือนปารีณา คือ ๓ แม่ลูก “นาง                

สมพร-ชนาพรรณ-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ”

คือเมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๔ นางสมพรไปรับทราบข้อกล่าวหาท่ี บก.ปทส.ใน

ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เจริญรอยเดียวกันกับปารีณา 

เรื่องบุกรุกป่าของนางสมพรและลูกๆ  แบ่งเป็น ๒ ส่วนเหมือนกัน คือ

ส่วนท่ีหน่ึง....

-การเพิกถอนโฉนดท่ีดิน น.ส.๓ ก.โดยกรมป่าไม้ ส่งเรื่องไปกรมท่ีดิน 

เพื่อเพิกถอนโฉนด โดยอธิบดีกรมท่ีดินมีคำาส่ังเพิกถอน น.ส.๓ ก. ท้ัง ๕๙ ฉบับ

ไปแล้ว เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๕

ส่วนท่ีสอง.... 

-การดำาเนินคดีอาญา กรมป่าไม้ส่งสำานวนไปยัง บก.ปทส.เพ่ือ

สอบสวนเพ่ิมเติม เป็นคดีอาญาเลขท่ี ๔-๖/๒๕๖๔

แต่เมื่อ ธ.ค.๖๔ พนักงานสอบสวน  บก.ปทส.มีความเห็นไปยังอัยการ 

“ไม่ส่ังฟ้อง” นางสมพร กับพวก 

ทำาให้ “กรมป่าไม้” ต้องทำาหนังสือถึงอัยการจังหวัดราชบุรี “เห็นแย้ง” 

ความเห็นพนักงานสอบสวน โดยขอให้อัยการฟ้องคดีน้ี 

ปัจจุบัน เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการจังหวัดราชบุรี

นอกจากน้ี นางสมพรยังถูกกล่าวหาอีก ๑ คดีจากกรมป่าไม้ โดยส่ง

เรื่องไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) 

เพื่อขอให้ดำาเนินคดีนางสมพร ในฐานความผิดเก่ียวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กรณีการยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือแสวงหา

ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะ

เป็นการค้า 

ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ปปง.พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๑๕) ใน

การถือครองท่ีดิน น.ส.๒ จำานวน ๗ แปลง เน้ือท่ี ๒๕๐ ไร่ และ ภ.บ.ท.๕ 

จำานวน ๑ แปลง เน้ือท่ี ๙๐ ไร่ รวม ๘ แปลง เน้ือท่ี ๔๔๐ ไร่ ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ังซ้ายแม่น้ำาภาชี 

ปัจจุบันเรื่องยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของ ปปง.!

อืมมมม....

เรื่องบุกรุกป่าน่ี จะเข้าลักษณะ “เด็ดปารีณาสะเทือนถึงแม่สมพร” 

หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ วานซืน (๖ เม.ย.) “คุณอัษฎางค์ ยมนาค” โพสต์เฟซอ่าน

แล้ว ส่ันเท้ือม สะเท้ินไปท้ังตัว

............................

“อัษฎางค์ ยมนาค”

“ตอนจ่ายเงินซ้ือท่ี ตนเองก็เซ็นยอมรับทราบว่า ได้ซ้ือท่ีดินในเขต

ป่าสงวน ท่ีอาจผิดกฎหมายและโดนเพิกถอน

ตอนน้ี เรื่องเพ่ิงจะมาแดง กลับโทษว่า เป็นเพราะลูกชายมาเล่น

การเมือง ท้ังลูกชายและตนเองเลยถูกกล่ันแกล้ง

อัษฎางค์ ยมนาค จะพามาไล่เรียงว่า มีหลักฐานอ้างอิงอะไรบ้าง

1 เมษายน 2565 กรมท่ีดินมีคำาส่ังเพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก.                                                                                         

ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาวชนาพรรณ และนายธนาธร 

เนื่องจากพบว่า เป็นท่ีป่าไม้ถาวร 

ต่อมานางสมพรได้ออกมาตัดพ้อ โดยมีใจความว่า

“ฉันมีท่ีดินผืนน้ีมา 30 ปี ไม่เคยมีปัญหาอะไร จนกระท่ังลูกชาย

มาทำางานการเมือง ลูกก็โดนยัดคดีร้ายแรงให้สารพัด

ส่วนตัวฉันเองก็โดนร้องเรียนว่า รุกป่า กินป่า เป็นเรื่องเป็นราว

เป็นคดีใหญ่โต

ฉันยืนยันตรงน้ีว่า ท่ีผืนน้ี ถึงจะซ้ือมาถูกกฎหมายทุกประการ มี

เอกสารสิทธิเรียบร้อย แต่อยู่มาวันหน่ึงรัฐบอกว่าผิด จะเพิกถอน

ฉันไม่มีปัญหา แต่ต้องไปพิสูจน์ถูกผิดกันตามกฎหมาย ถ้าออกมา

ว่าเป็นป่าจริง ฉันยินดีคืนท่ีให้ แต่อย่ามากล่าวหาว่าครอบครัวฉันโกงบ้าน

โกงเมืองเด็ดขาด”

แต่เมื่อย้อนไปดูบันทึกถ้อยคำาตามท่ีสำานักข่าวอิศรา นำามาเผยแพร่

ของ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ วันท่ี 19 มิถุนายน 2540 มีเน้ือหาระบุว่า

“ตามท่ีข้าพเจ้าท้ังสองฝ่ายได้ยื่นขอจดทะเบียนขายท่ีดินแปลง

เครื่องหมายข้างบนน้ี ข้าพเจ้าได้ตรวจบริเวณท่ีดินแปลงน้ีจากระวางรูป

ถ่ายทางอากาศ หมายเลข 4836 // แผ่นท่ี 104 ซ่ึงในระวางฯ ระบุว่า

ท่ีดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หมายเลข 85 และเจ้าหน้าท่ีแจ้ง

ให้ข้าพเจ้าท้ังสองฝ่ายทราบแล้วว่า หลักฐาน น.ส.3 ก. ฉบับดังกล่าว อาจ

ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ซ่ึงต่อไป ทางราชการอาจดำาเนินการแก้ไขหรือเพิกถอน น.ส.3 ก. 

ได้ ซ่ึงทำาให้การซ้ือขายท่ีดินคร้ังน้ีเป็นโมฆะ

ข้าพเจ้าท้ังสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีแล้ว แต่ข้าพเจ้าขอยืนยันให้

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดทะเบียนขายท่ีดินให้ข้าพเจ้าคร้ังน้ีได้

หากเกิดการเสียหายใดๆ ข้ึนเก่ียวกับการน้ี ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ

เองท้ังส้ิน ไม่เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีแต่อย่างใด”........

...................................

กัมมุนา วัฏฏตี โลโก กุ๊กๆ!

ต่อภาพลักษณ์

แม้ต่อมา จะส่งคืนท่ีดินท้ังหมด ก็ไม่ทำาให้การฝ่าฝืนจริยธรรมฯ ท่ีเกิด

ข้ึนแล้วเป็นไม่เกิดข้ึนได้  

ส่วนท่ีผู้คัดค้านอ้างว่านำารายได้จากการทำาเกษตรในท่ีดินเขตปฏิรูป

มาเล้ียงดูบิดา ซ่ึงเป็นหลักศีลธรรมน้ัน เห็นว่าการเล้ียงดูบิดา ต้องอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมาย และคนท่ัวไปก็มีหน้าท่ีไม่ต่างจากผู้คัดค้าน

จึงพิพากษาว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

อย่างร้ายแรง มีคำาส่ังให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำาแหน่งนับจากวันท่ี 25 มีนาคม 

2564 ซ่ึงเป็นวันท่ีศาลฎีกาส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี  

และให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 10 ปี  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือก

ต้ังของผู้คัดค้านตลอดไป มีผลให้ผู้คัดค้านไม่มีสิทธ์ิรับเลือกต้ังเป็น ส.ส., ส.ว. 

ผู้บริหารท้องถ่ิน และดำารงตำาแหน่งทางการเมืองใดๆ 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรคส่ี  และพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561 มาตรา 81, 87 และมาตรฐาน

จริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ข้อ 3 ข้อ 17 

ประกอบข้อ 27 วรรคสอง   

ท้ังน้ี คำาพิพากษา ให้มีผลทันที และให้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทราบต่อไป

................................

คำาว่า “ผู้คัดค้าน” ในท่ีน้ี หมายอดีต ส.ส.ปารีณา หรือคุณเอ๋ ก็บอก

ให้ทราบ เผื่อบางท่านงง

และควรทราบด้วยว่า เรื่องของคุณเอ๋ “ยังไม่จบ” แค่น้ี

ท่ีตัดสินเมื่อวาน จบแค่ส่วน “คดีทางการเมือง” ตามท่ี ป.ป.ช.ร้องขอ

ให้ศาลวินิจฉัยด้านผิดจริยธรรมเท่าน้ัน

ยังมีอีกส่วน ท่ีจะทำาให้คุณเอ๋ตัวชาได้อีก! 

น่ันคือในส่วน “คดีอาญา-แพ่ง” ท่ีกรมป่าไม้ แจ้งความให้ “กอง

บังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม” (ปทส.) ดำาเนินคดีไว้ ๔ ข้อหา เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๒

๑.กระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐาน

ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า กระทำาด้วยประการใดๆ  อันเป็นการทำาลายป่า เข้า

ยึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต 

๒.กระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา 

“ต

การทำางานของพนักงานสอบสวน 

ส่วนกรณีของนายมงคลกิตต์ิ สุข

สินธารานนท์ บัญชีรายชื่อ และ

หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เปิด

เผยเร่ืองท่ีบังแจ็ค นำาผ้าท่ีอ้าง

ว่าเป็นผ้าของแตงโมมาเผยแพร่ 

ส่วนตัวรู้สึกตลกและไม่เช่ือว่า

เป็นผ้าของแตงโมจริง

“มีการพูดคุยกับนายมงคล

กิตต์ิเรื่องน้ีไปแล้ว หากนายมงคล

กิตต์ิจะเดินหน้าหาข้อมูลหลัก

ฐานคดีน้ีเพ่ิมเติมสามารถทำาได้ 

ส่วนบังแจ็คยังไม่มีการพูดคุยกัน 

เพราะก่อนหน้าน้ีบังแจ็คพยายาม

โทรศัพท์มาหา เพื่อท่ีจะแอบอัด

เสียงนำาไปตัดต่อเผยแพร่ในสื่อโซ

เชียลโดยไม่เคยมีการขออนุญาต

มาก่อน” นางภนิดาระบุ

นางภนิดากล่าวอีกว่า 

นอกจากน้ีส่วนตัวยังยืนยันว่าจะ

ขอดำาเนินคดีกับผู้ท่ีแสดงความ

คิดเห็นและด่าทอต่อว่าในส่ือ

สังคมออนไลน์ ทำาให้เกิดความ

เสื่อมเสียด้วย โดยก่อนหน้าน้ีมีผู้

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จำานวน 2 

คน ติดต่อเข้ามาขอโทษแล้ว

มารดาของแตงโมยังเปิด

เผยว่า มีการพูดคุยกับนายตนุ

ภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือปอ และ

นายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ 

หรือโรเบิร์ต ท้ัง 2 คน ยืนยันว่า

ได้ให้การรับสารภาพกับพนักงาน

สอบสวนไปแล้ว ซ่ึงเรื่องท่ีท้ัง 2 

คนสารภาพก็เป็นไปตามท่ีเคย

ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนไป

ก่อนหน้าน้ีแล้วท่ียืนยันจะดูแลตัว

แม่เอง ดังน้ันจึงไม่ติดใจอีกแล้ว 

วันเดียวกันมีรายงานว่า 

นายเกียรติศักด์ิ กล่อมสกุล บิดา

ของ น.ส.อิจศรินทร์ ผู้จัดการและ

เพื่อนสนิทของแตงโม นิดา พัชร

วีระพงษ์ แจ้งว่า มีผลตรวจโค

วิด-19 ด้วยชุดตรวจเอทีเคเป็น

บวก หลังพา น.ส.อิจศรินทร์                                                   

ไปรับทราบข้อกล่าวหา ฐาน

ให้การเท็จท่ี สภ.เมืองนนทบุรี 

ท้ังน้ี ย้อนไปเมื่อวันท่ี 4 เม.ย. 

น.ส.อิจศรินทร์เดินทางไปท่ี 

สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมกับบิดา 

ทนายความ และนายสิระ เจน

จาคะ อดีต ส.ส.กทม. พรรคพลัง

ประชารัฐ และอดีตประธานคณะ

กรรมาธิการกฎหมาย ยุติธรรม 

และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทน

ราษฎร ในฐานะท่ีปรึกษาของ 

น.ส.อิจศรินทร์ ซ่ึงนายสิระตรวจ

พบติดเช้ือโควิด-19 ด้วยเช่นกัน 

ขณะน้ีรักษาตัวอยู่ท่ีบ้าน คาดว่า

ติดเช้ือวันเดียวกันกับบิดาของ 

น.ส.อิจศรินทร์.

ตร.โชว์ปราบคดีป่าไม้

รวบผู้ต้องหา7พันราย
กรุงเทพฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ใน

ฐานะผู้อำานวยการศูนย์ปราบ

ปรามการลักลอบตัดไม้ทำาลาย

ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ (ศปทส.ตร.) เปิดเผยว่า ผล

การปฏิบัติของ ศปทส.ตร.ในรอบ 

2 ไตรมาส ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.

64-31 มี.ค.65 มีผลการปฏิบัติใน

คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน

ทั่วประเทศ ดังนี้ 1.การตัดไม้ 

ทำาลายป่า ดำาเนินคดี จำานวน 

2,550 คดี มูลค่าความเสียหาย 

111,355,009 บาท 2.การบุกรุก                              

พื้นที่ป่า ดำาเนินคดี จำานวน 

1,423 คดี มูลค่าความเสียหาย 

333,105,824 บาท 3.การค้า 

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำาเนินคดี 

จำานวน 588 คดี มูลค่าความเสีย

หาย 10,798,720 บาท 4.การ  

ทำาลายสิ่งแวดล้อม ดำาเนินคดี 

จำานวน 3,809 คดี มูลค่าความเสีย

หาย 51,433,665 บาท รวมการ

ดำาเนินคดีทั่วประเทศ จำานวน                                                       

8,370 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 

7,143 ราย รวมมูลค่าความเสีย

หาย 506,693,218 บาท

พล.ต.อ.รอยกล่าวว่า คดีที่

สำาคัญที่ได้รับความสนใจในห่วง

ระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น คดีพบ

ซากช้างป่าเสียชีวิตในพื้นที่ อ.กา

บัง จ.ยะลา และ อ.สะบ้าย้อย 

จ.สงขลา จากการตรวจสอบทั้ง 

2 คดีมีความเชื่อมโยงกัน โดยผู้

กระทำาความผิดเป็นบุคคลกลุ่ม

เดียวกัน เชื่อว่าเป็นการฆ่าช้าง

เพื่อเอางา จากการลงพื้นที่ของ

ชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน 

สามารถจับผู้ต้องหา ผู้รับซื้อ

งาช้าง และยืดอาวุธปืนที่ใช้ใน

การกระทำาความผิดได้ ขณะ

นี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน

ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพื่อ

ดำาเนินคดีเพิ่มเติม คดีเสือโคร่ง 

สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี จาก

การสืบสวนหาข่าวทราบว่า ที่

หมู่บ้านซองกาเลีย ต.หนองลู 

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มี

การนำาหนังเสือและชิ้นส่วนของ

สัตว์ป่าอื่นๆ จากประเทศเพื่อน

บ้านมาเก็บไว้เพื่อจำาหน่ายให้

กับนายทุน 

รอง ผบ.ตร.ระบุว่า สตช.

ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของ

รัฐบาล โดยเล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ในการปราบปรามการลักลอบตัด

ไม้ทำาลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมี

ความสำาคัญเร่งด่วน และมีมูลค่า

ความเสียหายอันเกิดจากการกระ

ทำาความผิดในมูลค่าสูง อีกท้ังยัง

ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ

ทรัพยากรของชาติในส่วนรวม 

ตลอดจนส่งผลถึงภาพลักษณ์

ของประเทศไทยในระดับสากล 

พร้อมทั้งกำาชับให้เจ้าหน้าที่

ตำารวจทุกนายห้ามยุ่งเกี่ยวหรือ

เรียกรับผลประโยชน์ในทางมิ

ชอบ เพื่อให้ข้าราชการตำารวจ

ในสังกัดเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 

บำาบัดทุกข์และบำารุงสุขให้แก่

ประชาชนอย่างเต็มกำาลังความ

สามารถ พร้อมทั้งสามารถตอบ

สนองนโยบายของรัฐบาลอัน

เป็นประโยชน์ของประเทศใน

ทุกมิติ เพื่อความสงบสุขของ

ประชาชน สังคมและประเทศ

ชาติ. 

เล็งสร้างที่พักข้าราชการสภา
รัฐสภา • เมื่อวันท่ี 7 เม.ย. นาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

เป็นประธานในพิธีประกาศ

เจตจำานงรัฐสภาร่วมใจ มุ่งสู่

การเป็นสำานักงานสีเขียวอย่าง

ย่ังยืน พร้อมกับมอบนโยบาย

ตอนหน่ึงว่า โครงการน้ีจะทำาให้

รัฐสภาปราศจากมลพิษ ทำาให้

ส่ิงแวดล้อมอยู่ในมาตรฐานท่ี

ยอมรับ เพราะรัฐสภาเป็นพ้ืนท่ี

เฉพาะ ไม่ได้มีสาขาท่ีไหน ดัง

น้ัน ส่ิงท่ีพยายามจะทำาให้ท้ังสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็น

หน่วยงานเดียวกันในหลายๆ เรื่อง 

เพื่อประหยัดคนและงบประมาณ 

โดยเฉพาะอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ซ่ึงเป็นอาคารใหญ่ยอมรับว่ายัง

มีปัญหาหนีไม่พ้นฝนตก น้ำาร่ัว

และการก่อสร้างท่ียังต้องปรับปรุง

ตลอดเวลา ซ่ึงเร่ืองน้ีไม่เก่ียว

กับการเมือง จึงเป็นเรื่องท่ีฝ่าย

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ

บริษัทท่ีเก่ียวข้องต้องไปดำาเนิน

การให้เป็นไปตามข้อตกลง

ประธานรัฐสภาเปิดเผย

ด้วยว่า มีแนวคิดจัดสร้างท่ีพัก

ให้แก่ข้าราชการรัฐสภา โดยได้

ขอท่ีดินของกรมธนารักษ์จำานวน 

9 ไร่ ซ่ึงทาง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ได้อนุมัติให้แล้ว โดย

เป็นท่ีพักจำานวน 800 หน่วยให้

กับข้าราชการสภาท่ีมีระดับปาน

กลาง ซ่ึงจะเร่ิมต้ังงบประมาณ

เป็นเช้ือไว้ต้ังแต่ปีน้ี แต่ยังไม่

สามารถบอกได้ว่าจำานวนเท่า

ไหร่ ต้องให้มีการออกแบบแล้ว

เสร็จก่อน.

ไทยโพสต์ • “แม่แตงโม” ควง “ทนายเดชา” แจ้งความเอาผิด 

“กระติก” เพ่ิม ข้อหาทำาลายหลักฐาน ลบรูปในมือถือ-โยนขวดไวน์ 

“ภนิดา” ย้ำาไม่ติดใจ “ปอ-โรเบิร์ต” แล้ว ท้ังคู่ยืนยันดูแลเหมือนเดิม 

เมื่อวันท่ี 7 เม.ย. ท่ีกอง

บังคับการสืบสวนสอบสวน

ตำารวจภูธรภาค 1 (บก.สส.ภ.1) 

นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดา

ของแตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ 

พร้อมด้วยนายเดชา กิตติวิทยา

นันท์ ในฐานะทนายความ เข้าพบ

พนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความ

ร้องทุกข์กล่าวโทษเพ่ิมเติม โดย

ให้พนักงานสอบสวนดำาเนินคดี

กับ น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสด์ิ 

หรือกระติก ผู้จัดการแตงโม 1 

ใน 5 คนบนเรือลำาเกิดเหตุ ใน

ความผิดฐานพยายามทำาลายหลัก

ฐาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 184 ท่ีระบุว่า ผู้ใดเพื่อ

จะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ หรือ

ให้รับโทษน้อยลง ทำาให้เสียหาย 

ทำาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือ

ทำาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์

ซ่ึงพยานหลักฐานในการกระ

ทำาความผิด ต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

นายเดชากล่าวว่า ข้อ

กล่าวหาทำาลายหลักฐานเพ่ิมเติม

กับ น.ส.อิจศรินทร์ โดยมีหลัก

ฐานบ่งช้ีว่าได้มีการลบรูปภาพ

ออกจากมือถือจริง ตอนน้ียังไม่

แน่ใจว่าเป็นมือถือของแตงโม 

หรือ น.ส.อิจศรินทร์ โดยต้อง

รอสอบถามกับทางพนักงาน

สอบสวน แต่ตนเชื่อว่าพนักงาน

สอบสวนน่าจะมีการแจ้งกับ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง 

หาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 เม.ย.

บุคคลอื่นท่ียังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าว

หาน้ีเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การท้ิง

ขวดและแก้วไวน์ลงกลางแม่น้ำา

เจ้าพระยา ซ่ึงไม่ได้หมายความ

ว่าจะต้องท้ิงด้วยตัวเองถึงจะโดน

ดำาเนินคดี ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ

พนักงานสอบสวนว่าจะดำาเนิน

การอย่างไร

ทนายความคนดังกล่าว

ระบุว่า ส่วนกรณีว่าทำาไมพนัก 

งานสอบสวนถึงยังไม่สามารถ

แจ้งข้อกล่าวหาอื่นๆ กับคนบน

เรือน้ัน ต้องรอหลังจากเข้าให้

ปากคำาเสียก่อนถึงจะรู้สาเหตุ แต่

เชื่อว่าเจ้าหน้าท่ีน้ันมีหลักฐานท่ี

ครบถ้วนอยู่แล้ว

ด้านนางภนิดากล่าวว่า 

มีความเช่ือม่ันในกระบวนการ

ยุติธรรม เพราะคดีดำาเนินการไป

มากพอสมควร และไม่กังวลใจกับ
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

ปดฉากการเมืองตลอดชีวิต! ศาลฎีกาพิพากษา “ปารีณา                                                  

ไกรคุปต” กรณีบุกรุกพื้นที่ปาสงวนในจังหวัดราชบุรี 

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางราย

แรง มีคําสั่งใหพนจากตําแหน�ง ส.ส. นับจากวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่ง

เปนวันที่ศาลฎีกาสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ และใหเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง 10 ป และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป มี

ผลใหไมมีสิทธิ์รับเลือกตั้งเปน ส.ส. ส.ว. ผูบริหารทองถิ่น และ

ดํารงตําแหน�งทางการเมืองใดๆ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรคสี่ และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง

ชาติ พ.ศ.2561 มาตรา 81, 87 และ

มาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ ขอ 3 

ขอ 17 ประกอบขอ 27 วรรคสอง 

• ตอจากนี้ทางคณะกรรมการ

การเลือกตั้งตองจัดเลือกตั้งซอม ส.ส. 

ราชบุรี เขต 3 ถึงแมพรรคพลังประชา

รัฐจะประกาศวาเตรียมสงผูสมัครไว

แล้ว แต่หลังฉากคนละเรื่องเดียวกัน คนใน พปชร.เอ่ยปาก

เอง เลือกตั้งซอมครั้งนี้ ไมงาย ถึงแมวาป 62 ปารีณาจะชนะ

ทิ้งหาง 46,409 คะแนน รอบนี้ประมาทคูแขงไมไดเลย โดย

เฉพาะ “ส.จ.เส็ง” ชัยทิพย กมลพันธทิพย อดีตผูสมัครของพรรค

ประชาธิปตย ที่ไดคะแนนเปนอันดับสอง  29,423 คะแนน อยา

ลืมตอนนั้นกระแสลุงตูมาแรงมาก ขณะที่ในเวลานี้เมืองโองแตก 

แยกเปน 2 กก เจบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พรรค

เดียวกัน ซึ่งอยูกลุมสามมิตร ดูทาจะปนใจชวยฝงพรรคพระแม

ธรณีฯ มากกวา ที่มีบุญคุณที่เคยชวยสามี “กํานันตุย” วิวัฒน 

นิติกาญจนา ควาเกาอี้นายก อบจ.ราชบุรี เดือน ธ.ค.63 งานนี้

ยังไมรูวาปารีณาจะสงสีหเดช ไกรคุปต นายก อบต.บางโตนด 

อ.โพธาราม พี่ชายตัวเองลงชิงหรือเปลา พปชร.คงไมอยากใหซ้ํา

รอยเลือกตั้งซอม กทม. เขตหลักสี่ ที่เสี่ยสิระ เจนจาคะ สงมาดาม

หลี-สรัลรัศมิ์ ภรรยาสุดที่รัก ลงแขงรักษาพื้นที่ กอนจะพายยับ

หมดรูป

• เลนเอาหนาวๆ รอนๆ สําหรับนักการเมืองกวา 60 

คน ที่ ป.ป.ช.กําลังสอบปมที่ดินเขาขายรุกปาสงวนแหงชาติ 

โดยเฉพาะ “ครูแกว” ศุภชัย โพธิ์สุ 

ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทยและ

รองประธานสภาผูแทนราษฎร ที่เร� อง

อยูในขั้นของคณะอนุกรรมการไตสวน 

กรณีถือครองที่ดิน  น.ส. 2 ดงพระทาย  

จ.นครพนม  จํานวนหลายรอยไร  ใกล

จะสรุปเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุด

ใหญเต็มทีแลว แตถานับเปนคดีที่

สองที่จะเขาสูศาลฎีกาประเด็นผิด

จริยธรรมรายแรง ตอจากปารีณา คง

ไมใชกรณีรุกปา โดยเม� อวันที่ 28 ก.พ.

2565 ที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช.มี

มติเอกฉันทชี้มูล “ชอ” พรรณิการ วานิช กรรมการบริหารคณะ

กาวหนา อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ และอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม 

ผิดจริยธรรมรายแรง กรณีโพสตภาพและขอความจํานวนมาก

ในเฟซบุกที่ทําใหประชาชนเขาใจไปในทางที่อาจเช� อมโยงกับเร� อง

ของสถาบันพระมหากษัตริยอยางมิบังควร โดยคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.เห็นวา การโพสตขอความดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตสมัย น.ส. 

พรรณิการ เปนนิสิต ซึ่งเปนภาพและขอความที่ปรากฏอยูใน                                                                                 

เฟซบุกที่มีการเผยแพรมาตลอด กระทั่งดํารงตําแหน�งเปน ส.ส.ก็

ไมมีการลบขอความและภาพดังกลาวแตอยางใด คดีนี้ก็ฝมือนัก

รองคนเดียวกับเอ ก็คือศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทย ที่ย� นเร� องไว 11 มิ.ย.2562 

• คิดเอง ลมเอง! “เดิมมุงหวังเพียงจะใหเห็นภาพเรา

สามัคคีกันในบรรดา 3 อํานาจที่ทํางาน ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ 

และฝายตุลาการ มาเจอรดน้ําอวยชัยใหพรซึ่งกันและกัน แต

ปรากฏวาสถานการณมันไมเหมาะ 

ดังนั้น อยาทําเลยดีกวา นายกฯ ได

ติดตามดูและตัดสินใจทุกครั้ง อะไร

มันดีไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม” 

สองสัปดาหกอน “บิ๊กตู” ปงไอเดีย 

เปดทําเนียบรัฐบาลจัดงานเลี้ยงปใหม

ไทย ชวน ครม. ส.ส. ส.ว. มาทําบุญ

ตักบาตร รดน้ําดําหัว กินขาวเที่ยงกัน 

ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาพอสมควร แตยัง

ไมเริ่มก็ลมซะแลว หลังเจอฤทธิ์เดช

ของโอมิครอน BA.2 ที่แพรระบาด

รวดเร็วกวาสายพันธุเดิม ทําตัวเลข

ผูติดเชื้อโควิดของไทยพุงกวา 2 หม� นรายอยางตอเน� อง ถานับ

ผลตรวจ ATK อีกกวา 2 หม� นคน ยอดรวมทะลุ 5 หม� นทุกวัน 

ลาสุดวันที่ 7 เม.ย. ผูติดเชื้อรายใหมอยูที่ 26,081 ราย ผลตรวจ 

ATK  24,728 ราย รวมแลว 50,809 ราย สวนจังหวัดที่ครอง

แชมปมากสุดมาตลอดก็คือ กทม. ขืนบิ๊กตูเดินหนาตอ เกิดกลาย

เปนคลัสเตอรนายกฯ ขึ้นมายุงแน� เลยตองสั่งยกเลิกไปเลย เหลือ

เพียงการทําบุญรดน้ําเฉพาะภายในทําเนียบฯ เอง พรอมถือโอกาส

นํารองใหหน�วยงานตางๆ ยึดเปนแบบอยาง ตางคนตางจัดกันเอง

ภายใตมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง. 

พรรณิการ วานิช

ไ

สแต็ก (sport stacking) เปนกีฬาประเภทบุคคลหรือทีม

ชนิดหนึ่ง เกี่ยวของกับการเรียงแกวหรือถวยพลาสติกที่ออกแบบ

มาพิเศษ ตามรูปแบบลําดับเฉพาะ โดยใชเวลาใหนอยที่สุด 

หน�วยงานที่กําหนดกฎกติกาคือ สมาคมกีฬาสแต็กโลก เดิมเปน

กิจกรรมชนิดหนึ่งในสมาคมเพ� อเด็กหญิงและเด็กชายแหงอเมริกา

ในแคลิฟอรเนียใต กีฬานี้คิดคนโดยเวยน กอดิเนต ผูซึ่งแนะนํา

รูปแบบแรกสุดของการจัดเรียงและเรียกขานกีฬานี้วา คารัง

โกคัปสแต็ก สําหรับประเทศไทยเองไดสงตัวแทนไปแขงขันระดับ

โลกเปนประจํา.

sport stacking

ปารีณา 

ไกรคุปต 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระผูมีพระ

ภาคเจาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไววา...

..ดูกอนมาณพ สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของของตน

เปนผูตองรับมรดกแหงกรรม มีกรรมเปนแดนเกิด

มีกรรมเปนเผาพันธุพวกพอง มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย

กรรมนั้นเอง ยอมจําแนกสัตวทั้งหลายใหเลวบางดีบาง...

เม� อพิจารณาจากพุทธภาษิต ก็จะเขาใจถึงแกนแทของชีวิต ที่

ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ มีความแตกตางกันไป เพราะ

ตัณหาอุปาทาน.. ที่ผลักดันใหเกิดการกระทํา เพ� อหวังการสนองตอบ 

จึงกอเกิดกระแสกรรมและวิบากขึ้น..

สัตวทั้งหลายจึงแตกตางกันไป ไมเหมือนกัน เพราะวิถีแรง

กรรมที่สั่งสมกันมา..

จากการกระทําที่ถูกสรางขึ้น เพ� อสนองตอบความตองการ จึง

ตองไดรับผลคืนกลับสูผูกระทํา... นี่เปนธรรมดา อันแสดงความเปน

ธรรม.. ในธรรมชาติ ในรูปของวิถีกรรม ภายใตกรรมนิยาม..

เม� อกรรมนั้นไดยอกยอนกลับคืนมาในรูปของวิบาก จึงเกิดการ

จําแนกใหสัตวทั้งหลายที่เปนเจาของการกระทํา ตองเปนไปตามชนิด

ของกรรมที่ตนกระทําลงไป.. อยางไมสามารถจะหลีกหนีปฏิเสธได

เลย...

ดังเร� องราวท่ีเพ่ิงเกิดปรากฏ.. อันควรแกการพิจารณาย่ิง ในยามน้ี

คงไมเกินขาว กรณี คนใกลชิดอดีตสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร 

ท่ีเพ่ิงละสังขารไป.. ไดทําการยักยอก เบียดบัง เงินทองของวัดวาอาราม

ไปเปนของตนท่ีมีมูลคาประมาณเกือบ ๒๐๐ ลานบาท...

จนชาววัดศรัทธาไทยแตกตื่นกันไปทั่ว พาร่ําลือกันไปผิดๆ 

เพี้ยนๆ วา.. เจาประคุณสมเด็จพระวันรัตมีเงินทองสวนตัวมากมาย.. 

จนออกจะมีการกลาวปรามาสลอเลนใหบาปปากกันไปวา.. อยางนี้ ไป

เปนคนขับรถพระผู ใหญดีกวา จะไดร่ํารวย!!

โดยขอเท็จจริง เร� องเงินจํานวนดังกลาวมิไดเปนของพระมหา

เถระรูปดังกลาว.. ตามที่ทราบมาโดยตลอดวา เจาประคุณสมเด็จฯ รูป

นี้ ทานเครงครัดในพระวินัยพอสมควร เปนแบบฉบับของพระเถระใน

พระพุทธศาสนารูปหนึ่ง ที่ควรแกการเคารพนับถือในจริยาวัตร..พระ

เถระ...

เร� องของเร� องแทจริง.. มันเปนเร� องของคนคนหนึ่ง ที่มีโอกาส

รับใชใกลชิด จนไววางใจได

แตเม� อไดเขาไปใกลเงินทองของวัด.. ที่มีจํานวนไมนอย จึงเกิด

ความโลภเกินยับยั้ง.. เร� องของเร� องจึงเกิดขึ้น.. เพราะความอยากที่เกิน

หยุดใจ.. จึงเกิดวิธีการถายถอนเงินทุนสรางบํารุงวัดจากบัญชีตางๆ ใน

การดูแลของพระมหาเถระ.. ไปเปนประโยชนสวนตัว... ดังที่เปนขาว

ฉาวในวันนี้

...ซึ่งทุกอยางก็คงตองวากันไปตามตัวบทกฎหมาย และคงตอง

วางใจใหเจาหนาที่ตํารวจไดสืบสวน สอบสวน ติดตามตอไป เพ� อนํา

เอาเงินบุญกุศลจํานวนดังกลาวคืนกลับมาสูวัดวาอารามที่กําลังสราง

อยู...

จึงควรเขาใจใหถูกตอง ตรงตามความเปนจริงวา.. เงินจํานวน

ดังกลาว มิไดเปนเงินสวนตัวของสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร 

ที่ไดละสังขารไปอยางสงบ เม� อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผานมา...

ก็คงจะเปนอนุสติธรรม.. สําหรับพระเถรานุเถระทั้งหลายอีก

ครั้ง และอีกครั้งสําหรับเร� องราวที่เกิดขึ้น.. เม� อปญหาเกิดจากคนใกล

ชิด ที่ติดตามรับใชดูแลจนวางใจเหมือนลูกหลาน.. ที่ไมไดจํากัดวาจะ

เปนเฉพาะคนวัด.. เด็กวัด.. ซึ่งมีตัวอยางเกิดขึ้นแบบนี้บอยครั้ง.. จน

ตองใชคําวา.. อีกครั้งและอีกครั้ง!!

จากเร� องที่เกิดขึ้นนับเปนธัมมานุสติ ที่ควรระลึกถึงการไมควร

คบหา สองเสพ กับคนพาลผีเปรตทั้งหลาย ดังเร� องราวในชาดกเร� อง

หนึ่ง.. ที่มีเร� องเลาวา...

..ดาบสตนหนึ่ง ช� อ อกิตติ.. เดิมเปนบุตรของพราหมณมหาศาล 

มีทรัพยสมบัติถึง ๘๐ โกฏิ.. ในปจจุบันตองพูดวาเปนลูกเศรษฐีหม� น

ลาน...

ตอมาไดรับสมบัติทั้งหมด เม� อพอแมตายลง แตทานอกิตติ.. 

ก็มิไดยินดีในสมบัติพัสถานเหลานั้น กลับมุงหนาสูเพศบรรพชิต 

ออกบวชเปนดาบสตามประเพณีนิยม.. ในสมัยนั้น ที่เรียกวา ฤๅษี มี

นามเรียกขานตอมาวา อกิตติดาบส .. ซึ่งไดไปอาศัยเพียรสรางตบะ

ในปาหมากเมา

เม� อคราวหมากเมามีผล ก็ฉันผล..

ไมมีผลก็ฉันใบตม ดวยน้ําเปลา..

อกิตติดาบสไมยอมไปไหนเลย ประกอบความเพียรอยูดวย

ความปรารถนานอยอยางยิ่ง..

ดวยอํานาจคุณธรรมดังกลาว จึงรอนไปถึงทาวสักกเทวราช.. 

เม� อไดทราบถึงสาเหตุจึงแปลงรางเปนพราหมณลงมา ปรากฏยืนขอ

อาหารหนา อกิตติดาบส ที่กําลังตมใบหมากเมาเสร็จแลวคอยใหเย็น

อกิตติดาบสเม� อไดเห็นพราหมณมายืนขออยู จึงสละใบหมาก

เมาใหพราหมณดังกลาวไปทั้งหมด จนตนเองตองอดฉัน..

ทาวสักกเทวราชทดลองใจอกิตติดาบส โดยกระทําดังกลาวตอ

เน� องถึง ๓ วัน.. ทําใหดาบสตองอดอาหารติดตอกันถึง ๓ วันเชนกัน.. 

แตสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยมีปติปราโมทยเปนดุจภักษาหาร...

เม� อครบวันที่ ๓ .. ทาวสักกเทวราชทรงมีความเล� อมใสยิ่ง จึง

แสดงตนพระราชทานพรแกอกิตติดาบสวา..

หากตองการสิ่งใดใหขอ.. จะพระราชทานใหทุกประการ

อกิตติดาบส.. จึงทูลขอพรตอทาวสักกเทวราช จอมเทพแหง

ดาวดึงสสวรรควา...

“..ขอใหขาพเจา อยาไดเห็น.. อยาไดยิน.. อยาไดฟงคนพาล

และขออยาไดอยูรวมกับคนพาล.. อยาไดสนทนาปราศรัย กับ

คนพาล

และ อยาไดชอบใจ คนพาลเลย......” 

ทาวสักกเทวราช เม� อไดฟงอกิตติดาบสกลาวขอพรเชนนั้น จึง

แปลกใจ.. ไดถามไปวา..

“..เพราะเหตุไร ทานดาบสจึงตั้งความปรารถนาเชนนั้น”

อกิตติดาบสตอบวา..

“คนพาล มีปญญาทราม ยอมแนะนําสิ่งที่ไมควรแนะนํา...

..ชักชวนในสิ่งที่ไมใชธุระ

การแนะนําไปในทางชั่ว คนพาลเห็นวาเปนการดี.. ใครสั่งสอน

ดวยดี ก็กลับโกรธ

คนพาลไมรูอุบายแหงการแนะนํา (ไมรูวินัย)

เพราะฉะนั้น การไมไดเห็น.. ไมไดคบคนพาล จึงเปนการดี..”

อกิตติดาบสขอพรเพิ่มเติมวา..

ขอใหขาฯ ไดเห็น.. ไดฟง และไดอยูรวมกับนักปราชญ ใหได

สนทนากับนักปราชญ และพอใจในนักปราชญ

เพราะนักปราชญยอมแนะนําสิ่งที่ควรแนะนํา ไมชักชวนในสิ่ง

ที่อันมิใชธุระ

การแนะนําทางดีเปนความดีของนักปราชญ

อนึ่ง! .. นักปราชญนั้นใครกลาวสั่งสอนโดยดี ยอมไมโกรธ นัก

ปราชญรูวินัย เพราะฉะนั้นการไดสมาคมดวยนักปราชญจึงดีนัก!!”

จากเร� องราวของอกิตติดาบสกับทาวสักกเทวราช.. คงจะสรุป

ไดวา..

..การคบบัณฑิต การไดเห็นบัณฑิต เปนความสุข.. 

จึงควรคบ.. ควรเห็นในบัณฑิต

สวนการคบคนพาล ไดเห็นคนพาล เปนความทุกข

จึงไมควรเห็น ไมควรคบคนพาล เพราะมีแตความเส� อมเสีย 

พิบัติ หายนะ.. และความทุกข

จากเร� องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในยามนี้ จึงควรนํามาพิจารณา 

เพื่อตั้งอยู่ ในความไม่ประมาทในคนพาล.. และไม่ควรปรามาสใน

บัณฑิต.. เพราะบุคคลผูคบคนพาล ยอมประสบทุกข สวนผูคบบัณฑิต 

ยอมประสบความสุข...

แตในขณะเดียวกัน การจะมองใครวาเปนบัณฑิตหรือคนพาล

นั้น.. จะพิจารณาอยางฉาบฉวยไมได ขอใหรูจักประมาณตามความ

เปนจริง..

ไมตองถึงกับมองโลกในแงสวยเกินไป

และไมใชการมองโลกในแงรายเกินจริง..

จึงควรมองตามความเปนจริงโดยธรรมเปนสําคัญที่สุด ในทุกๆ 

ดาน ไมวาความรู ความสามารถ ความประพฤติ และจิตสํานึก...

การไดเห็นตามความเปนจริงครบทุกดาน ทั้งกาย วาจา ใจ 

และทิฏฐิ.. ยอมพิจารณาเขาสูหลักธรรมได เพ� อดําเนินไปตามธรรมใน

ทุกกรณี.. ที่ ไมควรคลาดไปจากธรรม.. เพ� อความยุติโดยธรรมในทุกๆ 

เร� อง.. ดังที่สรุปไดวา...

“..คนดี ทําดี ไดงาย ทําชั่วไดยาก

..คนชั่ว ทําชั่วไดงาย ทําดี ไดยาก

เพราะฉะนั้น ทางดําเนินของคนดีและคนชั่วจึงตางกัน

คนชั่ว ดําเนินไปทางต่ํา

สวนคนดี ดําเนินไปทางสูง หรือทางดี..

คนดี ยอมสองเสพธรรม

แตคนชั่ว ยอมสองเสพอธรรม

อธรรมจึงนําคนชั่วไปนรก.. สวนธรรมยอมนําคนดี ไปสู

สวรรค...

จึงสรุปไดวา.. บุคคลจะอยูเปนสุข ไมเดือดรอน เพราะการไม

คบคนพาล!!....”

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ารปฏิบัติการทางทหารน้ัน มีระบบงานสําคัญท่ีเปนกระบวน

การให ไดหนทางปฏิบัติที่นักการทหารทั่วโลกตางเรียนรู

และใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการใหความสําคัญกับ

กําลังรบและอาวุธยุทโธปกรณอันทันยุคทันสมัย โดยเฉพาะ

การปฏิบัติการทางทหารในการรบที่ตองใชความแน�นอนในการตกลง

ใจของผูนํากองทัพหรือที่เรียกวาแมทัพนายกองในการสั่งใชกําลังรบ

ทั้งมวลเขาทําลายเปาหมายฝายตรงขามซึ่งจะมีผลตอชัยชนะในการ

ปฏิบัติการรบ และระบบงานในกระบวนการทํางานของเครื่องจักร

สงคราม

สวนใหญในกองทัพทั่วโลกนั้น ถูกเรียกขานกันวา “ระบบงาน

ระหวางแมทัพหรือผูนํากับฝายมันสมองของกองทัพที่เรียกกันวาฝาย

เสนาธิการ” โดยมีระบบงานสําคัญยิ่งประการแรก นั่นก็คือ ระบบงาน

ขาวกรองทางทหาร ซึ่งเปรียบเสมือนหูและตาของฝายตนที่จะรับรูได

วาฝายตรงขามกําลังจะทําอะไร หรือมีเปาหมายสําคัญอะไรที่มีผลตอ

การพายแพหรือลดทอนกําลังของฝายตรงขาม และเปาหมายสําคัญ

ที่วานั้น มีที่ตั้งอยูตรงไหน เพ� อฝายแมทัพจะไดตกลงใจใชอาวุธหรือ

กําลังรบที่เหมาะสมในการทําลาย

ในขณะที่ฝายหนึ่งพยายามเสาะแสวงหาขอมูลขาวสารคู

สงครามฝายตรงขาม หากแตอีกฝายหนึ่งก็มีกระบวนการในการตอ

ตานการหาขอมูลขาวสารของฝายตรงขาม ที่ทางทหารเรียกกันวา 

“การตอตานขาวกรอง” ซึ่งเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในระบบงานขาว

กรองทางทหาร เพราะในการปฏิบัติการรบนั้น เปาหมายในการทําลาย

ของอีกฝายหนึ่งจะเปนปจจัยสําคัญในการสงผลตอชัยชนะหรือความ

พายแพในสงคราม และในทางทหารทั่วโลกตางรูดีวา กอนที่แมทัพ

นายกอง ผูมีอํานาจตกลงใจในการกระทําใดๆ นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะ

ไดขอมูลขาวสารสําคัญในทางทหารกอนการอ� น

เพราะหากใชกําลังรบอยางผิดเปาหมายก็จะเปนการสิ้นเปลือง

ทรัพยากรทางทหารไปโดยเปลาประโยชน ซึ่งนั่นจะเปนที่มาของความ

ออนลาของอํานาจกําลังรบฝายตนเองในที่สุด ดังนั้น ไมวาจะเปนการ

ปฏิบัติการรบในยุคใดสมัยใด แมวาอาวุธยุทโธปกรณจะเปลี่ยนไปสัก

ปานใด หากแตระบบงานดานการขาวกรองทางทหารยังคงมีความ

สําคัญอยูอยางไมลดละลงไปแมแตนอย

และการทําสงครามหรือที่ทางรัสเซียจะเรียกวาการปฏิบัติการ

พิเศษทางทหารนั้น ก็ยังตองปฏิบัติงานตามระบบงานทางทหารอยาง

จริงจัง ดังจะเห็นไดวา เปาหมายทางยุทธศาสตรของยูเครนทั้งหลาย 

ไมวาจะเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญตางๆ ที่หลบซอนคลังเก็บน้ํามัน

จํานวนมหาศาลอันเป็นปัจจัยสําคัญของเครื่องจักรสงครามที่ฝ่าย

ยูเครนพยายามตอตานขาวกรอง กลาวคือ ปกปดซอนเรนที่ตั้งคลังเก็บ

น้ํามันเชื้อเพลิงของฝายตนไว จนเม� อหน�วยขาวกรองทางทหารของ

ฝายรัสเซียสามารถเสาะแสวงหาที่ตั้งของคลังเก็บเหลานั้นได พรอม

ทั้งสามารถระบุพิกัดที่ชัดเจนของที่ตั้งได เปาหมายคลังน้ํามันดังกลาว

ก็ถูกฝายรัสเซียยิงขีปนาวุธระยะไกลเขาถลมทําลายไดอยางยอยยับใน

พริบตา และยิ่งโลกของสงครามยุคใหมที่มีตาสวรรคอยาง “ดาวเทียม

จารกรรม” ที่ โคจรรอบโลกเต็มไปหมด มหาอํานาจทางทหารอยาง

รัสเซียก็จะหาขาวสารทางทหารที่ถูกกรองแลวจนแน�ชัดได ไมยาก

เหมือนสงครามยุคกอน

ในขณะที่ฝายรัสเซียตามล็อกเปา สงขีปนาวุธระยะไกลเขาถลม

ทําลายเปาหมายสําคัญของฝายยูเครนเปนวาเลน หากแตศักยภาพ

ของฝายยูเครนเอง ก็หาไดออนกําลังรบลงอยางที่รัสเซียประเมินไว

ไม และแมวาศักยภาพทางการรบของฝายยูเครนจะถูกลิดรอนไปตาม

ลําดับ หากแตยูเครนเองก็สามารถบั่นทอนศักยภาพของกองทัพรัสเซีย 

จนไมสามารถรุกคืบดวยกําลังรบทางบกเพ� อยึดครองเมืองใหญๆ ของ

ยูเครนไดอยางงายดายตามที่ตั้งใจ 

เหลาน้ีคือส่ิงท่ีนักการทหารท่ัวโลกกําลังใหความสนใจใน “ความ

ลับท่ีกองทัพยูเครนไดซุกซอนอยู” หลากหลายคําถามท่ีนักการทหารท่ัว

โลกกําลังวิเคราะหก็คือ กองทัพยูเครนท่ีแมจะถูกการขาวกรองทางทหาร

ของรัสเซียคนพบเปาหมายสําคัญ แมวาจะปกปดซอนเรนเอาไวสักเพียง

ใด และถูกกําลังรบเขาทําลายลงท่ีแลวท่ีเลา หากแตวากองทัพยูเครน

ยังคงดํารงรักษาขวัญกําลังใจของกําลังรบไวไดอยางคงเสนคงวา ท้ังยัง

ดํารงการส� อสารส่ังการไปยังกําลังรบเหลาน้ันไดเปนอยางดี โดยท่ีผูนํา

ยูเครนเองก็ยังสามารถส� อสารกับประชาคมโลกไดอยางตอเน� อง  

ทั้งกองทัพยูเครนเองยังสามารถยับยั้งการรุกคืบของฝายรัสเซีย

ใหหยุดชะงักในการเคล� อนพลไปหลายครั้ง ซ้ํายังทําใหกองทัพทหาร

รัสเซียจําตองถอยรนออกจากเมืองใหญที่เคยยึดครองออกไปทาง

ตะวันออกของยูเครน ซึ่งนั้นคือเปาหมายของการวิเคราะหของนักการ

ทหารที่กําลังมุงหาคําตอบวา กองทัพยูเครนใชกลยุทธใดในการตอกร

กับกองทัพอันเกรียงไกรของรัสเซียได ทั้งผูนํายูเครนเองก็ยังมีความ

มั่นใจเต็มเปยมในการเรียกดํารงรักษาขวัญกําลังใจของกองทัพและ

ประชาชนชาวยูเครนใหสามารถยืนหยัดอยูไดตลอดระยะเวลาเดือน

กวาที่ผานมานี้ แตคําตอบหนึ่งที่นักการทหารตระหนักรูไดเปนลําดับ

แรกก็คือ ฝายกองทัพยูเครนยังคงปกปดซอนเรนกําลังสําคัญของฝาย

ตนไวได แมวาจะมีความดอยกวาในการปฏิบัติการดานขาวกรองทาง

ทหารที่นักการทหารเรียกวาระบบการตอตานขาวกรองของยูเครนน�า

จะมีประสิทธิภาพไมดอยไปกวาระบบงานดานการขาวกรองทางทหาร

ของรัสเซีย

ทําให ณ เวลาน้ี หลายๆ เปาหมายของรัสเซียท่ีตองการแสวงหา

ขอมูลท่ีกรองแลวมาใชในการตัดสินใจของแมทัพในการทําลาย ดูจะ

ยังไมไดประสิทธิภาพและทันตามเวลาท่ีแมทัพผูตัดสินใจตองการ ซ่ึง

กระบวนการน้ีเปนไปไดสูงวาฝายยูเครนไดเตรียมพรอมในการปฏิบัติการ

ทางทหารหนน้ีมาเปนอยางดีย่ิง พรอมท้ังไดรับการสนับสนุนอยางลับๆ 

จากฝายพันธมิตรสหรัฐฯ และ NATO ในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงหน่ึงใน

น้ันก็คือระบบปฏิบัติการทางทหารท่ีทันสมัย เคร� องมือในการตอตานขาว

กรอง และองคความรูทางทหารใหมๆ  ท่ีฝายพันธมิตรยูเครนชวยในการ

วิเคราะหหาเปาหมายใหยูเครนโจมตีเพ� อตัดกําลังความตอเน� องในการ

รบของกองทัพรัสเซียใหออนลาลงเปนลําดับ

ความลุมลึกในการปฏิบัติการทางทหารดวยระบบงานที่สลับ

ซับซอนและแฝงไวดวยการชิงไหวชิงพริบกันและกันของคูสงครามใน

การทําลายลางและการปองกันตนเอง มีมาอยางยาวนาน และองค

ความรูของระบบงานเหลานี้ก็ไดมีการทําบทเรียนและถอดบทเรียน

ผานสงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกครั้งแลวครั้งเลา จนองคความรูทางทหาร

เหลานี้ ไดตกผลึกจนเปนระบบงานทางทหารที่เปนทั้งศาสตรและศิลป

ที่มีการเรียนรูและฝกฝนกันในกองทัพของทุกชาติในโลก จนกลายเปน

ระบบปฏิบัติการทางทหารที่เปนที่ยอมรับดวยศาสตรหลากหลายแขนง 

ทั้งภาวะผูนําในสนามรบ ระบบเสนาธิการที่ประกอบดวย การปฏิบัติ

การขาวกรองทางทหาร การปฏิบัติดานการใชกําลังที่เรียกวางานดาน

ยุทธการ การปฏิบัติการสนับสนุนที่ประกอบดวยงานดานการสงกําลัง

บํารุงเพ� อรักษาความตอเน� องการรบ และงานดานกําลังพลที่ประกอบ

ดวยการพิทักษรักษากําลังรบ ตลอดจนการดํารงรักษาพัฒนาขวัญ

กําลังใจในการรบ เปนตน

ศาสตรหลากหลายแขนงดังกลาวนั้น ตองกระทําอยางผสม

กลมกลืน เปนจังหวะจะโคน แขงกับการตัดสินใจและการกระทําของ

ฝายตรงขาม ตลอดถึงกระทําอยางถูกที่ถูกเวลา ที่หากฝายหนึ่งฝาย

ใดสามารถกระทําระบบงานทางทหารเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ

มากกวากัน ฝายนั้นก็จะมี โอกาสไดเปรียบฝายตรงขาม และนํา

ชัยชนะตามเปาหมายที่ตองการ ซึ่งระบบงานขาวกรองทางทหารจะ

เปนระบบงานลําดับแรกที่นักการทหารจะตองใหไดมาซึ่งเปาหมายใน

งานขาวกรองดังกลาวมากอนงานอ� นๆ

และนักการทหารตระหนักดีวา แมศักยภาพในการรบโดย

เฉพาะกําลังอาวุธยุทโธปกรณของฝายตนจะมีดอยกวาฝายตรงขาม 

หากแตถายังคงมีระบบงานดานการขาวกรองทางทหารที่ประกอบ

ดวยงานดานการตอตานขาวกรองที่เขมแข็ง ก็จะสามารถชดเชย

ความดอยกวาดานกําลังรบไดมากขึ้นเปนทวีคูณอยางไมน�าเช� อ ดัง

ตัวอยางที่กองทัพยูเครนกําลังแสดงใหเปนที่ประจักษตอสายตาชาว

โลกในขณะนี้.

เหตุที่ ไมควรเกิด...

หากเขาใจธรรม!!

ขาวกรองทางทหาร

ก

ลี้คิมฮวง

เ

เสือตัวที่ 7



ม้ “เอ๋” ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) เลือกท่ีจะปักหลักอยู่บ้านพัก จ.ราช 

บุรี ไม่มาศาลฎีกา สนามหลวง

ตามที่ศาลฎีกาได้นัดฟังคำาพิพากษาในคดีที่คณะกรรม 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่น

คำาร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัด

ราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วน

รวม ในเวลา 10.30 น. วันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ตามคำาบอกเล่า

ของ “ทิวา การกะสัง” ทนายความส่วนตัว

สุดท้ายศาลฎีกาก็ได้พิพากษาว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืนไม่ปฏิ                                                                

บัติตามมาตรฐานจริยธรรม มีคำาส่ังให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำาแหน่ง 

นับจากวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติ

หน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งของผู้คัด                                   

ค้านตลอดไป และเพิกถอน                                   

สิทธิเลือกตั้งมีกำาหนดเวลา

ไม่เกิน 10 ปี มีผลให้ผู้คัด 

ค้านไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น 

ส.ส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่น 

และดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองใดๆ ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 235 วรรคสี่ และ 

พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปราม                               

การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561                                            

มาตรา 81, 87 และมาตร 

ฐานจริยธรรมของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ข้อ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 

27 วรรคสอง

ถือเป็นการ “ปิดฉาก” การเมืองสำาหรับ “เอ๋-ปารีณา” 

นักการเมืองที่สร้างสีสัน สร้างความฮือฮา สร้างความสนใจให้

สังคม โดยเฉพาะคอการเมือง ได้ติดตามมานานหลายปี

อย่างไรก็ดี เมื่อตำาแหน่ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ังว่างลง 

ต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกต้ังข้ึนแทนตำาแหน่ง

ท่ีว่างภายใน 45 วัน ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

ต้องจัดเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 ใหม่ ภายในกรอบ 45 วัน

สำาหรับ “เอ๋” ปารีณา ไกรคุปต์  เกิดวันที่ 19 พ.ค.2519 

เป็นชาวอำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บิดาคือ นายทวี ไกร

คุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี มารดาคือ นางสิริบังอร ไกรคุปต์ จบ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา Salt Lake Lutheran  High School 

รัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ปริญญาตรี ระบบข้อมูล

คอมพิวเตอร์ Woodbury University , ปริญญาโท รัฐประ 

ศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ UNIVERSITY OF LA VERNE, 

ปริญญาเอก UNIVERSITY OF LA VERNE CA, USA

เส้นทางการเมือง “เอ๋-ปารีณา” เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 

จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ปี 2548 สืบต่อจาก “ทวี” ผู้เป็นบิดา ซึ่ง

เป็นอดีต ส.ส. 7 สมัยของ จ.ราชบุรี จาก 5 พรรคการเมือง คือ 

พรรคสยามประชาธิปไตย พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรค

ความหวังใหม่ และพรรคประชาธิปัตย์  

โดย “ปารีณา” เป็น ส.ส.มาแล้ว 4 สมัย คร้ังแรก ส.ส.                                                                                  

ราชบุรี พรรคไทยรักไทย ปี 2548 จากน้ันปี 2550 เป็น ส.ส. 

ราชบุรี พรรคชาติไทย พอปี 2554 ได้เป็น ส.ส.ราชบุรี พรรคชาติ

ไทยพัฒนา และปี 2562 เป็น ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

ก่อนหน้าท่ีจะมาเป็นนักการเมือง “เอ๋-ปารีณา” เคยเข้า

ประกวดนางสาวไทยปี 2544 และได้ตำาแหน่งนางงามมิตรภาพ

มาครองด้วย.

ถดถอยตามวัย และคืนสู่ธรรมชาติที่สุดด้วยความสงบ เราเชื่อว่า คุณงามความ

ดีที่อาม่ากระทำาไว้ในภพภูมินี้ จะเป็นอานิสงส์นำาท่านสู่สุคติภูมิ ด้วยความรัก

และเคารพอย่างหาที่สุดมิได้ #ลูกสาวอาม่า

กรรณิกาเกิดมาในครอบครัวจีนแต้จ๋ิว ท่ีพ่อเป็นลูกมังกรเกิดเมืองไทย มีย่า

เป็นคนไทยนุ่งผ้าโจงกระเบน แต่ส่งลูกชายไปเล่าเรียนไกลถึงเมืองจีน แม่มาจาก

เมืองจีนหอบเสื่อผืนหมอนใบมาอยู่เมืองไทย พ่อแม่มาเร่ิมต้นชีวิตครอบครัวย่าน

ถนนบำารุงเมืองซอย ๕ บรรทัดทอง พ่อทำาอาชีพรับเหมาก่อสร้าง แม่รับจ้างเย็บเส้ือ

โหล เรียกว่าทำางานแบบหนักเบาเอาสู้ทุกอย่าง พ่อแม่มีลูกท้ังหมด ๗ คน กรรณิกา

เป็นคนท่ี ๖ และเป็นนักกีฬาแชร์บอลทีมของ รร.พลับพลาไชย ขณะน้ีพ่ีสาวคนโต

อายุ ๗๕ ปี พ่อเสียชีวิตต้ังแต่กรรณิกาเรียนช้ันประถมปีท่ี ๖ เห็นแม่ทำางานเหนื่อย

ยากลำาบากมีพ่ีๆ ท่ีโตแล้วช่วยแม่ทำางาน แม่สนับสนุนให้เรียนหนังสือใน รร.รัฐบาล 

ถ้าสอบเข้าไม่ได้ก็จะให้เลิกเรียน จึงเป็นเหตุผลท่ีเป็นแรงผลักดันให้ลูกสาวมีมานะ

อดทนขวนขวายท่ีจะเข้าเรียน รร.สายปัญญา จนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ และเป็น

นักกีฬาของโรงเรียน เรียนเก่งสอบได้ท่ี ๑ ของสายศิลป์ 

ด้วยพลังที่คุณแม่เต็กฮวง แซ่ลิ้ม ให้ความสำาคัญกับการศึกษากับลูกๆ 

อย่างแท้จริง อีกทั้งฝึกฝนความอดทนสูงสุด ในที่สุดกรรณิกาก็ได้เรียนคณะ

วารสารศาสตร์ ฯลฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักกิจกรรมควบคู่กับการ

เรียน มีเพื่อนๆ ที่ยังคบหากันถึงทุกวันนี้ วสันต์ ภัยหลีกลี้ (คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน), ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต อดีตนักข่าวสำานักข่าวรอยเตอร์, นัทธมน (จตุร

พร) ภูมิไชย อดีต บ.ก.ข่าวโทรทัศน์ช่อง ๑๑, รัชชพร เหล่าวานิช นักวิจารณ์

ภาพยนตร์, เขมทัตต์ พลเดช อดีต ผอ.ใหญ่ อสมท ฯลฯ 

กรรณิกาเป็นลูกแม่โดมเข้มข้น ยังเรียนจบปริญญาโทคณะวารสารฯ มธ. 

ในช่วงที่ทำางานข่าวเป็นคลื่นลูกใหม่ ๑๕ คนอยู่ใน นสพ.ไทยรัฐ ขยับจากนักข่าว

เป็นหัวหน้าส่วนกลางในวัยไม่ถึง ๓๐ ปี ทำางานอยู่ นสพ.ไทยรัฐ ๘ ปี จึงออกมา

พร้อมกับป๋าเปลว สีเงิน (โรจ งามแม้น) อ้วน อรชร หรือ ทวีสิน สถิตย์รัตนชีวิน  

คอลัมนิสต์ชื่อดัง, อายุษ ประทีป ณ ถลาง, คธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์, วิมลพรรณ 

ปีตธวัชชัย ร่วมกันก่อตั้ง นสพ.สยามโพสต์ และต่อมาร่วมกันก่อตั้ง นสพ.ไทย

โพสต์ มาจนถึงวันนี้มีอายุอานามก้าวสู่ปีที่ ๒๗ แล้ว

ภายในงานสวดบำาเพ็ญกุศล ลูกๆ เขย สะใภ้และหลานๆ ของคุณแม่

เต็กฮวง แซ่ลิ้ม อยู่ในเสื้อผ้าโทนสีฟ้าขาวนั่งล้อมวงกัน และคอยต้อนรับแขก  

เหรื่อท่ีเข้าร่วมงาน ในช่วงสถานการณ์โควิดท่ีเข้มข้นก่อนจะเข้างานแขกเหรื่อจะ

ได้รับการตรวจ ATK และวัดอุณหภูมิ เดินผ่านการตรวจคัดกรอง มีพานรับซอง

ทำาบุญให้มูลนิธิวชิรพยาบาล ทั้งนี้ ทิพย์สุดา น้องนักข่าว นสพ.ไทยโพสต์ กำากับ

ให้แขกเหรื่อหยิบของชำาร่วยด้วยตัวเอง มีน้องบี อดีตนักข่าวมือสกู๊ปเอ็กซ์-ไซท์

ไทยโพสต์ ทำาหน้าที่ตากล้องภายในงาน

เมื่อเข้าไปกราบหน้าพระพุทธรูปและกราบหน้าศพเห็นกรอบรูปลาย

เทพนมภาพคุณแม่หน้าตาสดใสผมเป็นสีดอกเลา ประดับล้อมด้วยดอกคัทลียา

สีขาว กุหลาบสีชมพูและสีม่วงดอกจิ๊กโซ มีเก้าอี้สวมเสื้อตัวโปรดของคุณแม่

กระดุมปั้นสี่เม็ดด้านหน้าจุดเทียนไว้ ๒ แท่ง พร้อมธูปขนาดยาว ประดับด้วย

ดอกไม้สีหวานๆ เป็นรูปหงส์ ๒ ตัว มีหรีดพัดลมข้อความ อภิสิทธิ์-พิมพ์เพ็ญ  

เวชชาชีวะ, พวงหรีดดอกไม้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, พัดลม PTT ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บ.ปตท.จำากัด (มหาชน), 

พัดลมกลุ่ม CHeYYo, พวงหรีดดอกไม้ บ.น้ำาตาลบุรีรัมย์ จำากัด, พวงหรีดดอกไม้ 

บ.ผดุงฤทธิ์ขนส่ง จำากัด, พวงหรีดดอกไม้ บ.นครทรัพย์เจริญชัย จำากัด ฯลฯ 

ดำาฤทธิ์ วิริยะกุล บ.ก.ข่าวภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ คู่ชีวิตกรรณิกา วิริยะ

กุล เข้ามาขอให้เฮียมกร์ รุ่งกมล ในฐานะแขกผู้ใหญ่ทำาหน้าที่ประธานในงาน

สวดบำาเพ็ญกุศลในวันแรก ด้วยการจุดเทียนก่อนที่พระจะนำาสวด ทั้งนี้ แขกผู้

5บทความ

นักหนาสาหัสทีเดียว

เพราะจบชีวิตทางการเมืองไปแบบไม่มีวัน

หวนกลับ

ศาลฎีกา พิพากษา “ปารีณา ไกรคุปต์” มีพฤติการณ์

ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ตั้งแต่วันที่ 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕  เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ๑๐ ปี 

และไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกต้ัง และดำารงตำาเเหน่งทางการ

เมืองตลอดชีวิต

คดีนี้ต่างจากคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำา

แหน่งทางการเมือง ได้มีคำาพิพากษาสั่งจำาคุก “นาที รัชกิจ

ประการ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย จากกรณีจงใจแจ้ง

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ

โทษของ “นาที รัชกิจประการ” คือจำาคุก ๑ เดือน รอ

ลงอาญา ๑ ปี ปรับ ๔ พันบาท ฐานจงใจแจ้งทรัพย์สินเท็จ หลุด

ตำาแหน่ง ส.ส. 

แต่ที่ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต เพราะเหตุรัฐธรรมนูญ 

๒๕๖๐ กำาหนดลักษณะต้องห้าม เคยถูกพิพากษาถึงที่สุดจากการ

ทำาผิดกฎหมาย ป.ป.ช. 

ส่วนกรณีของ “ปารีณา ไกรคุปต์” มาจากคำาร้องของ คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ยื่นร้องว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีรุกพ้ืนท่ีป่า

สงวนใน จ.ราชบุรี เพื่อใช้ประกอบกิจการเล้ียงไก่และเกษตรกรรม 

อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

ศาลชี้ให้เห็นว่า “ปารีณา ไกรคุปต์” ไม่ใช่คนจนและไม่ใช่

บุคคลที่เป็นชาวไร่ในการประกอบอาชีพ 

ดังนั้นการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.จำานวนมาก เป็นการ

ทำาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน

 แม้ “ปารีณา ไกรคุปต์” จะคืนที่ดินแล้ว ในปี ๒๕๖๒ ตาม

หลักแล้วควรต้องมอบคืนเลย ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็น ส.ส. จึงถือว่า

มีเจตนาที่จะครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ทำาให้ประชาชนไม่สามารถ

ได้รับการจัดสรรท่ีดินในส่วนน้ีได้ ศาลจึงพิจารณาว่าเข้าข่ายการ

ผิดจริยธรรมร้ายแรง

คดีนี้จึงถือเป็นบรรทัดฐานสำาหรับปราบนักการเมืองโกง 

และนี่คือผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง 

นิติสงครามกับคนโกง

แต่กลับมีหลายคนไม่อยากให้เป็นแบบนั้น 

หนึ่งในนั้นคือ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการคณะก้าว 

หน้า มองไปอีกมุม 

--------------------

...รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ กำาหนดให้กรณีนักการเมืองละเมิดจริย 

ธรรมอย่างร้ายแรงไปให้ศาลฎีกาตัดสินและมี โทษประหารชีวิต

ทางการเมือง เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง 

๑.มาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ เป็น

เรื่องภายในองค์กร ต้องให้แต่ละองค์กรกำาหนดและชี้ขาดกันเอง 

หน่วยงานอื่นๆ เขาก็ทำากันเอง ลงโทษกันเอง

๒.มาตรฐานทางจริยธรรมไม่ใช่เรื่องเกณฑ์ทางกฎหมาย 

ไม่ใช่ถูกหรือผิดกฎหมาย แต่เป็นเรื่องความเหมาะสม จึงไม่ควรให้

ศาลชี้ขาด ลงโทษ ศาลเกี่ยวข้องได้แบบรีวิวทบทวน เช่น ข้าราชการ

ถูกลงโทษทางวินัย ก็อาจฟ้องศาลให้เพิกถอนคำาสั่งลงโทษได้ เป็น 

การตรวจสอบว่าคำาสั่งลงโทษชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

แต่กรณีนักการเมืองกลับนำามาตรฐานจริยธรรมที่ศาลรัฐ 

ธรรมนูญ และองค์กรอิสระออกมาปรับใช้ และยังให้ ป.ป.ช.มาชี้มูล 

ส่งให้ศาลฎีกาชี้ขาด 

๓.โทษสูง การตัดสิทธิสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต ไม่ควรมี นี่คือ

การทำาลายสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรง ประหารชีวิตทางการเมือง

“รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ เอามาใช้สองกรณี คือ ติดคุกเพราะ

คอร์รัปชัน และละเมิดจริยธรรมร้ายแรง ซ่ึงผู้ร่างเท่ียวเอาไปโฆษณา

ว่านี่คือ “รธน.ปราบโกง” แต่จริงๆ แล้วการโกงก็ยังมี และเพิ่มขึ้น 

ส่วนช่องทางนี้ก็เอาไว้เล่นงานนักการเมืองกันไปมา”

“ผมจึงไม่เห็นด้วยกับกรณีศาลฎีกาตัดสินคุณปารีณา และ

เสนอว่าเราไม่ควรดีใจกับเรื่องแบบนี้ ตรงกันข้าม เราควรรณรงค์ชี้

ปัญหาพิษภัย รธน.๖๐ และต่อสู้กับ “นิติสงคราม” ครับ”....

------------------

ครับ...กลายเป็นนิติสงครามไปซะงั้น 

การมาของ “มาตรฐานทางจริยธรรม” ไม่ใช่สักแต่จับยัด 

แต่เพราะการเมืองไทยมีปัญหาด้านจริยธรรมมาอย่างต่อ

เนื่องยาวนาน หากไม่ทำาไรสักอย่าง ประเทศไทยไม่ต่างจากคนป่วย 

เราจะมีนักการเมืองขี้ฉ้อ จนไม่สามารถพัฒนาอะไรได้อีก 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำาหนดให้มี 

“มาตรฐานทางจริยธรรม” เป็นกลไกใหม่ที่โดดเด่น แตกต่างไปจาก

รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ

และการกำาหนดไม่ได้ทำาลอยๆ ไม่สนใจว่า “มาตรฐานทาง

จริยธรรม” จะเกิดได้จริงเมื่อไหร่

รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ จึงกำาหนดหลักการและกรอบระยะเวลา

ท่ีชัดเจน โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระร่วมกันกำาหนดมาตรฐาน                                                                                                 

ทางจริยธรรมข้ึนมาภายใน ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

หากดำาเนินการไม่เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระจะต้องพ้นจาก

ตำาแหน่งไป 

เห็นหรือยังครับว่า คนเขียนรัฐธรรมนูญจริงจังแค่ไหน 

กลไกปราบโกงตามรัฐธรรมนูญคือ ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทาง

จริยธรรม จะถูกสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบสวน 

หากเห็นว่ามีความผิดก็จะเสนอต่อศาลฎีกา 

หากมีคำาพิพากษาว่าผิดจริง ต้องพ้นจากตำาแหน่งและอาจถูก 

เพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้งไม่เกิน ๑๐ ปีด้วย

รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีกลไกปราบปรามการทุจริตในหลายระดับ

ตั้งแต่การเข้าสู่อำานาจทางการเมือง 

และกระบวนการตรวจสอบและการลงโทษเมื่อเข้าสู่อำานาจ

อำานาจตรวจสอบและกำาหนดขั้นตอนการลงโทษเหล่านี้ เป็น

อำานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นหลัก โดยมี

หนึ่งในเครื่องมือที่สำาคัญ คือ “มาตรฐานทางจริยธรรม” นั่นเอง

เจตนารมณ์ของแนวคิดนี้ ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ของประเทศไทย นั่นคือ การเมืองที่

คอร์รัปชัน ไม่สามารถจัดการได้ โดยกฎหมายปกติ 

มี ๒ มาตราในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ บัญญัติถึง มาตรฐาน

ทางจริยธรรม 

มาตรา ๗๖ วรรคสาม “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริย                                                                                 

ธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำาหนดประ มวล

จริยธรรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำา

กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”

มาตรา ๒๑๙ “ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วม                                                                           

กันกำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนใช้บังคับแก่ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญและผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการ                                                                                   

ตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐ 

ธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบก 

ษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้อง

ครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และ

ต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง

ในการจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง ให้รับ                                                                                    

ฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมน 

ตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี

ด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่

จะกำาหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรค

หนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

ก่อนนี้เถียงกันว่ารัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ไม่ได้ปราบโกงจริง 

เป็นแค่รัฐธรรมนูญสืบทอดอำานาจ

วันนี้เห็นแล้วว่าเล่นงานนักการเมืองได้จริง และเป็นนัก                                                                           

การเมืองฝั่งรัฐบาลเสียด้วย แต่ “ปิยบุตร” เอาไปเบี่ยงเบนประ 

เด็นดิสเครดิต ด้อยค่ารัฐธรรมนูญว่า “เป็นพิษ” เพราะการผูกใจ

เจ็บอย่างไร้เหตุผล 

ถ้าจะบอกว่า รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีเพื่อ นิติสงคราม ขอให้

รู้ว่าเอาไว้รบกับคนโกง 

แบบนี้ ไม่ควรดีใจหรือ?.

ฝึกอด งดงาม

เดือนมุสลิมถือศีลอด

ประตูนรก ทั้งหมด จะปิด

ประตูสวรรค์รอท่าทุกสารทิศ

ไชฏอน อ่อนฤทธิ์ ถูกล่ามไว้

ปฏิบัติ แต่สิ่ง ที่อนุมัติ

แม้ต้อง ฝืนหัด ดัดนิสัย

ยับยั้ง สิ่งต้องห้าม มิตามใจ

พระเจ้า ทรงอภัย ผิดบาปเวร

(ข้อมูลจาก วารสารมุสลิม กทม.)

คุณแม่เต็กฮวง แซ่ล้ิม วัย ๑๐๓ ปีเดินทางไกลสู่สุคติ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ  

เมื่อวันจันทร์ท่ี ๔ เม.ย. ดิฉันเปิด นสพ.ไทยโพสต์อ่านระหว่างท่ีออกไปรับ                                                                                           

ประทานอาหารเช้าเกาเหลาเลือดหมูและข้าวเปล่าเจ้าอร่อยไม่ไกลจากซอย

ปากน้ำากระโจมทอง จากการชักชวนของเพื่อน เหลือบตาเห็นข้อความล้อมกรอบ

กำาหนดการบำาเพ็ญกุศล คุณแม่เต็กฮวง แซ่ล้ิม (อายุ ๑๐๓ ปี) มารดาของ กรรณิกา 

วิริยะกุล กรรมการและ บ.ก.เศรษฐกิจ นสพ.ไทยโพสต์, ทัศน์ วนากรกุล กก.ผจก.บ.บี

อาร์โมลาสเทรดด้ิง จำากัด ณ ศาลา ๒ (คุณแม่สุ่น มาลีนนท์ ท่ีวิชัย มาลีนนท์ พร้อม

ลูกหลานเหลนสร้างอุทิศให้ ๓ ก.ย.๒๕๓๒) วัดหัวลำาโพง งดรับพวงหรีด แต่งกายสี

สดใส งดชุดไว้ทุกข์ขาว-ดำา ร่วมบำาเพ็ญกุศลโดยการบริจาคมูลนิธิวชิรพยาบาล

จำาได้ว่าเมื่อวันท่ี ๒ เม.ย. ได้อ่านคอลัมน์มองมุมสูง “ป้าเอง” เขียนถึง

เทศกาล..เย่ียมเยียนบรรพบุรุษ แม้ว่าวันเชงเม้งจะยึดถือวันท่ี ๕ เม.ย.ของทุกปี

เป็นสรณะ แต่ด้วยวิถีชีวิตของลูกหลานท่ีต้องปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อม ทำาให้

คนไทยเช้ือสายจีนส่วนใหญ่เลือก “ฤกษ์สะดวก” ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประ                                                                                                  

เพณีสืบต่อกันมานาน สำาหรับมนุษย์ป้า ลูกหมวยตัวจริงเสียงจริง ทุกวันน้ียัง

สามารถพูดเสียงในฟิล์มด้วยภาษาแต้จ๋ิวได้น้ัน ได้เดินทางไปไหว้สุสานของเต่ียเมื่อ                 

สัปดาห์ท่ีแล้วโน่น.....เครื่องเซ่นกระดาษท้ังหลายเป็นวิถีท่ีสร้างความสบายใจให้กับ

คนเป็นเสียมากกว่า เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องใส่เตาเผาเป็นควันเป็นเถ้าถ่าน 

โดยที่เราเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าแอคเซสเซอรีกระดาษทั้งหลายนั้น มันจะถึงมืออากง

อาม่าจริงหรือ?!? ฉะน้ัน อยากสรุปว่า อยากจะซ้ืออยากจะทำาอะไร เพื่อพ่อแม่ 

ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ขอให้ลงมือทำาตอนท่ีท่านยังหายใจอยู่ จะชัวร์กว่านะจ๊ะ....

หลังจากนั้นดิฉันก็มานั่งทำางานและเช็กมือถือเพื่อนๆ ส่งข้อความมาทาง

ไลน์ เพื่อชวนกันไปกราบเคารพลาคุณแม่ที่แสนจะใจดีที่วัดหัวลำาโพง จำาได้ว่า

สมัยที่พวกเราเป็นนักข่าวอยู่ในกลุ่มนกน้อยในไร่ส้ม เป็นนักข่าวประจำาทำาเนียบ

รัฐบาล ประจำากระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ มี

พี่ปราโมช รัฐวินิจ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นพี่เบิ้ม, ไพฑูรย์ หิรัญ

ประดิษฐ์, คณิต บุษบง, นาตยา เชษฐโชติรส, สมศรี กิตติพงศ์พิศาล, วันชัย วงศ์

มีชัย, เสาวนีย์ เสียงสุทธิวงศ์, วิไลพร ท่าไคร้กลาง (ณัฐกานต์ พิริยะพลิน), วารี

รัตน์ ศิลปโภชากุล, ฉัตรฤดี กิตติสุขสถิต, ศิริชัย แสงเทียนประไพ ฯลฯ บางครั้ง

บางคราก็แวะเวียนไปที่บ้านกรรณิกาเมื่อครั้งใช้นามสกุลศรีสวัสดิ์วิชัย ยังไม่ได้

แต่งงานกับดำาฤทธิ์ วิริยะกุล คุณแม่ขายของชำาที่ย่านประตูน้ำา   

คณิต บุษบง อดีตผู้ช่วย ผอ.อสมท ส่งไลน์ข้อความท่ีกรรณิกาเขียนถึงมารดา

มาให้เพื่อนๆ อ่าน อาม่าคืนสู่ธรรมชาติ วันอาทิตย์ท่ี ๓ เม.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๒ น. 

สิริรวมอายุ ๑๐๓ ปี คำาส่ังสอนของอาม่าท่ีจดจำาข้ึนใจแล้วส่งต่อถึงรุ่นหลานรุ่นเหลน

คือการศึกษาคือกุญแจไขสู่ความสำาเร็จ อาม่าไม่รู้ภาษาไทยเลย แต่เก่งคณิตคิดเร็ว

ท่ีสุด ย่ิงต้นเดือนกลางเดือน อาม่าจะน่ังบวกเลข สร้างสูตรเฉพาะตัวได้อย่างอัศจรรย์ 

อาม่าใส่บาตรทุกเช้าจนถึงช่วงอายุ ๙๓ ปี ขนาดพระท่ีมารับบาตรกลับจากบ้านนอก

หรือธุดงค์กลับมาจะมีของฝากมาให้โยมอาม่าทุกคร้ัง อาม่าเปิดร้านของชำาจนส่งลูก

จบปริญญาได้ แต่พออายุมากข้ึน ร้านขายของชำาก็ดูเหมือนจะมีแต่ขาดทุน 

ลูกๆ สืบเสาะได้ความว่าร้านน้ีกลายเป็นสถานท่ีแม่ค้าลอตเตอร่ีจะเข้ามา

เยือนเดือนละ ๒ คร้ัง ไม่ใช่แค่เจ้าเดียว แต่มีอย่างน้อย ๓-๔ เจ้า เพราะกิตติศัพท์

อาม่าใจดี ควักเงินอุดหนุนทุกคน ด้วยวิธีคิดว่า เขาอุตส่าห์มาซ้ือลิโพ ๑๐ บาท เรา

ควรจะอุดหนุนเขากลับสัก ๒ ใบสิ คร้ังหน่ึงมีคนแอบมาขโมยขนมปัง ลูกสาวเห็น

เข้าโวยวาย อาม่าหันมาดุลูกสาวว่า “อย่าเอะอะ คนขโมยเขาจะอาย ถ้าเขามีเงิน 

เขาคงไม่ขโมย” ร้านขายของชำาอาม่าเลยทุนหายกำาไรหดตลอด  แต่เราก็ถือว่าร้าน

น้ีเป็นความสุขของอาม่าท่ีได้คุยกับลูกค้าสารพัดรูปแบบ มีท้ังฝร่ัง แขก จีน ลาว ท่ี

เข้าใจภาษาจีนปนไทยของอาม่าได้แบบเหลือเชื่อ และอาม่าก็ได้บริหารสมองทุกวันด้วย 

ระยะหลัง อาม่าเดินไม่ค่อยไหว ร้านของชำาอาม่ายกระดับเป็นแบบ self 

service อีกต่างหาก ลูกค้าหยิบของเองแล้วเดินมาจ่ายเงินอาม่าแบบไม่มีเกี่ยง

งอน ร้านอาม่าปิดทำาการอย่างถาวร เพราะอาม่าประสบอุบัติเหตุหกล้มตอน

อายุ ๙๓ จากการเดิน ๓ ขาด้วยไม้เท้า ต้องเพิ่มเป็น ๔ ขาด้วย Walker และ 

Wheelchair แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตวัยตกกระ เพราะอาม่าไปเที่ยวขึ้นรถ

ลงเรือ สปีดโบตก็บ่ยั่น จนคนเห็นก็ยกนิ้วให้ อาม่าก็ยิ่งปลื้มกับลูกยอ 

อาม่าหยุดชีวิตการเดินทางและนอนติดเตียงเมื่ออายุ ๙๙ แต่ก็บริหาร

สมองด้วยจินตคณิตเป็นที่เฮฮาปาร์ตี้ตลอด จนกระทั่งปีที่ ๑๐๒ นี้เองที่สังขาร

ปิดฉากการเมือง!

มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม รณทิพย์ หัสดินทร ณ อยุธยา (ตัวแทนรุ่นสวน

กุหลาบ ๘๘) ศุภลักษณ์ ตัณฑาภิชาติ บ.คิดส์แอนด์คินส์ จำากัด กนกพร รอด

รุ่งเรือง ผู้ช่วย กก.ผจก.ใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บ.ปตท. 

จำากัด (มหาชน) วัชระ จันทรเสนาวงศ์ ถวายผ้าไตร นภดล ศรีเกียรติขจร 

ประธานร่วม บ.โอกีวีกรุ๊ป จำากัด ศศิธร ฉันท์เศรษฐ กรรมการ ผจก.บ.กันตนา

กรุ๊ป จำากัด วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชน วันทนา วิริยะกุล 

อ้น ภัทรพร สมบูรณ์สินชัย เลขานุการป๋าเปลว สีเงิน พร้อมด้วยพนัก 

งาน นสพ.ไทยโพสต์ และทีมข่าวมาถึงงาน เข้ามาสวัสดีเพื่อทักทายเฮียมกร์ รุ่ง

กมล เจ้าของโรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔) จำากัด และเล่าว่า ป๋าเปลว สีเงิน เพิ่ง

ออกจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เข้ามาทำางานที่โรงพิมพ์ ป๋ายังไม่สะดวกมางาน

ศพในช่วงน้ี โดยเฉพาะวันท่ี ๑๒ เม.ย.น้ีเป็นวันครบรอบวันเกิดของป๋าเปลว สีเงิน 

เฮียมกร์ยังเล่าว่ารู้ข่าวคุณแม่ของกรรณิกาเสียชีวิตจากการอ่านหนังสือ 

พิมพ์ไทยโพสต์ “ผมคุยกับกรรณบ่อยๆ ท่ีไทยโพสต์ แต่ไม่เคยรู้ว่าแม่เขาอายุต้ัง 

๑๐๓ ปี ผมเป็นเพื่อนสนิทสนมกับป๋าเปลว สีเงิน มานานหลายปีแล้ว” พร้อมกับ

เล่าว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทำาบุญให้กับโรงพยาบาลมากกว่าจะทำาบุญให้กับ

วัด เพราะคิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสรักษา อีกท้ังชีวิตน้ีก็ใกล้หมอเป็นส่วนใหญ่ 

ก็ได้รับการรักษาเป็นอย่างดีหลายโรงพยาบาล รพ.ศิริราช รพ.ศิริราชปิยมหาราช

การุณย์ รพ.สมิติเวช มีหมอท่ีชำานาญในการรักษาโรคท่ีแตกต่างกัน “ผมผ่าตัดต่อม

ลูกหมากโตมาหลายปีแล้ว ยังแนะนำาให้ป๋าผ่าตัดแบบเข้าอุโมงค์อย่างท่ี รพ.ศิริราช

ทำา แต่ป๋าเปลวหัวโบราณไม่ยอมผ่าตัด ก็อดทนมาเรื่อยๆ จนคร้ังหลังทนไม่ไหว

ต้องเข้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธ วันน้ีป๋าเปลวก็โทร.มาหาผมว่าออกจากโรงพยาบาล

แล้วกลับเข้ามาทำางานท่ีโรงพิมพ์เขียนต้นฉบับ” 

เฮียมกร์ยังเล่าว่าตนเองสนิทสนมกับสมิต มานัสฤดี อดีตหัวหน้ากอง 

นสพ.ไทยรัฐ (เสียชีวิตแล้ว) สมชาย กรุสวนสมบัติ (ซูม) ธงชัย ณ นคร (ซี ๑๒) 

โกวิท สีตลายัน (เสียชีวิตแล้ว) สมัยก่อนจะนัดพบกันทุกวันเสาร์ และในฐานะ

ที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือคู่สร้างคู่สมที่มียอดพิมพ์ถึงฉบับละ ๔ แสน

เล่ม มีโฆษณาล้นก็จริง แต่คนทำางานมีเพียงสิบกว่าคน เหนื่อยมาก คุณดำารง 

พุฒตาล ก็เลยหยุดทำา นิตยสารบางกอกรายสัปดาห์จากยอดเดิม ๓ แสนเล่ม 

ลดลงเมื่อก่อนปิดตัวเองเป็น ๙ หมื่นเล่ม เจ้าของก็หยุดทำา นิตยสารพลอยแกม

เพชร ยอดพิมพ์หมื่นกว่าเล่ม ชาลี (ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล บ.ก.พลอยแกมเพชร) 

เขาก็เหนื่อยแล้วหยุดทำา ตอนนี้ยังพิมพ์นิตยสารสารคดี ยอดพิมพ์หมื่นกว่าเล่ม 

หนังสือพระเครื่องที่พิมพ์ครั้งละหนาๆ 

ในระหว่างพิธีสวดพระอภิธรรมในงาน เฉลิมลาภจะโทรศัพท์เข้ามาหา

พ่อหลายครั้งด้วยความเป็นห่วง เพราะเฮียมกร์ขับรถมางานด้วยตัวเอง เป็นห่วง

ว่าขากลับฟ้ามืดพ่อจะขับรถกลับลำาบาก เฮียมกร์ถึงกับออกปากว่า “อ๋องเป็น

ห่วงผม ไม่อยากให้ขับรถเอง แต่หมอสั่งให้ผมขับรถเองจะได้ใช้สมองเรื่อยๆ”

“ผมให้อ๋อง (เฉลิมลาภ) ลูกชายคนโตเป็นหลักดูแลโรงพิมพ์ และให้

น้องๆ ช่วยกันดูแล ผมกับวรนุชมีลูกชาย ๓ คน ผมบอกอ๋องว่าอย่าเรียนหมอ

รักษาคนไข้ เพราะพ่อต้องหาหมอตลอดชีวิต เป็นหมอเหนื่อยมาก และอย่า

เป็นหมอความ  เขาเรียนหนังสือเก่ง จบอัสสัมชัญ เขาเรียนจบปริญญาตรีและ

ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์ฯ และจบปริญญาโท

อีกใบที่โรเชสเตอร์ สหรัฐฯ เพื่อบริหารงานโรงพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์จากประเทศ

เยอรมนี เฉลิมวุฒิ ลูกชายคนที่ ๒ เรียนจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนเฉลิม

วิทย์ เรียนจบจาก ABAC ผมมีลูกชาย ๓ คน มีหลานสาวทั้งหมด ๓ คน หลาน

สาวคนโตอายุ ๑๒ ปี เรียนอยู่ รร.มาแตร์เดอี” 

ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศภายในงานบำาเพ็ญกุศลวันแรกท่ามกลางสถาน 

การณ์ โควิดนำามาเล่าให้คุณอัตถ์ อัตนัย และผู้อ่าน นสพ.ไทยโพสต์ ก่อนจะถึง

วันพิธีส่งศพคุณแม่เต็กฮวง แซ่ลิ้มในวันเสาร์ที่ ๙ เม.ย. ณ สุสานมูลนิธิแก่งคอย

เมตตาธรรม อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อไปอยู่ในสุสานบรรพบุรุษเพื่อให้ลูก

หลานเข้ามากราบไหว้เป็นประจำาทุกปีเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต

ขอแสดงความรักและนับถือ 

“ต้นทองหลาง”

คุณต้นทองหลางเล่าเรื่องคุณแม่เต็กฮวงท่ีผมได้ยินได้ฟังจากคุณกรรณิกา

มาเป็นระยะๆ ไปหมดแล้วครับ ก็คงไม่ต้องเพ่ิมเติมอะไร นอกจากย่อหน้าท้ายสุด 

อย่าการ์ดตกกับโควิดเป็นอันขาดครับ ไม่ป่วยย่อมดีกว่าป่วยแน่นอนครับ.

ปารีณา ไกรคุปต์
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ากการเดินหน้าแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวง

คมนาคมไปสู่ภาคปฏิบัติ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.

คมนาคม ตั้งแต่เริ่มเข้ามารับตำาแหน่งได้มีแนวคิด

ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน (กปถ.) ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อให้

สามารถนำาเงินกองทุนมาสนับสนุนและส่งเสริมด้านความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้ประชาชนมากขึ้น จนถึงวัน

นี้แนวคิดดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์โดยการกลั่นกรองตามขั้น

ตอนอย่างละเอียดถูกต้องตามกฎหมาย

สำาหรับ การจัดทำาโครงการป้ายทะเบียนรถพิเศษนั้น 

เจ้าของรถสามารถกำาหนดหมวดเป็นชื่อที่ต้องการ และ

กำาหนดตัวเลขเองได้ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจองขอ

ใช้ชื่อและตัวเลขที่ต้องการ สำาหรับป้ายพิเศษเพิ่มจากป้าย

ปกติจะมีเอกลักษณ์พิเศษ แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทย

เท่านั้นที่ทำาแบบนี้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่ายังมีหลายประเทศได้

มีการจัดทำาป้ายทะเบียนดังกล่าวแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา 

สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น

โดยล่าสุด ในวันที่ 7 เม.ย.2565 กองทุนเพื่อความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จัดการประมูลหมาย 

เลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำาหรับรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลไม่เกินเจ็ดคนครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่                                                          

สนใจได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษที่มี

เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยเงินรายได้จากการประมูลนำา

ไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้

ถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่

ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จากหมายเลขทะเบียนที่

เปิดให้ลงทะเบียนประมูล 107 หมายเลข มีผู้สนใจเข้าร่วม

การประมูลจำานวน 213 ราย 84 หมายเลขทะเบียน

จากข้อมูลพบว่า หมายเลขทะเบียนที่มีผู้ลงทะเบียน

มากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้ อันดับที่ 1 ได้แก่ รวย 9999 

จำานวน 18 ราย อันดับที่ 2 ได้แก่ รวย 999 จำานวน 14 

ราย อันดับที่ 3 ได้แก่ รวย 1, เฮง 999 จำานวน 12 ราย 

อันดับที่ 4 ได้แก่ รวย 888 จำานวน 10 ราย อันดับที่ 5 

ได้แก่ รวย 9 จำานวน 9 ราย อันดับที่ 6 ได้แก่ มังกร 789, 

โชคดี 999 จำานวน 8 ราย อันดับที่ 7 ได้แก่ มั่งมี 999, 

โชคดี 1 จำานวน 7 ราย อันดับที่ 8 ได้แก่ รวย 8888, รวย 

8, เศรษฐี 8, เฮง 8, จำานวน 6 ราย อันดับที่ 9 ได้แก่ รวย 

1111, เศรษฐี 1, บุญ 9999 จำานวน 5 ราย และอันดับที่ 

10 ได้แก่ ทะเล 1, เฮง 8888, เลิศ 9999 จำานวน 4 ราย

ขณะที่ กรมขนส่งทางบกคาดว่าการประมูลครั้งนี้จะ

ทำาให้มีรายได้ประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อเข้ากองทุนเพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งขณะนี้มีเงินรายได้                                 

ใน กปถ. ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้

จากการประมูลเลขสวยปีละพันล้านบาท ส่วนการประมูล

คร้ังต่อไปน้ันข้ึนอยู่กับความนิยมของประชาชน ปกติมีการ                                                               

ประมูลเลขสวยทุก 1-2 เดือนต่อครั้ง อนาคตจะมีการ

ขยายเปิดประมูลป้ายพิเศษในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย โดย

ขอย้ำาว่าประชาชนห้ามปลอมแปลงป้ายทะเบียนพิเศษ

เด็ดขาด เพราะถ้ามีการปลอมแปลงจะดำาเนินการตามกฎ 

หมาย โดยมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท หรือจำาคุก 6 

เดือน-5 ปี สำาหรับประมูลป้ายพิเศษน้ี คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำาหนดขนาด ลักษณะและสีของ

แผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ

และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำาปี ให้สามารถใช้

ตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียน 

ซ่ึงเป็นท่ีต้องการหรือเป็นท่ีนิยมในป้ายทะเบียนรถได้ และได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.2564

จะเห็นได้ว่า การดำาเนินการจัดการประมูลหมายเลข

ทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษซึ่งมีตัวอย่างในหลายประเทศ 

และยังเป็นการนำาเงินรายได้จากการประมูลไปใช้ ในกิจ 

กรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวม

ทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัย

จากการใช้รถใช้ถนน ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้

ร่วมประมูล และยังเป็นการเพิ่มรายได้เข้ากองทุน กปถ. 

เพื่อนำาไปใช้ในกิจกรรมเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้าน

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน.

เศรษฐกิจ

จ

กัลยา ยืนยง

องบอกว่าขยันเร่งสร้างให้ธุรกิจเติบโตจริงๆ สำาหรับ  

สุรียส โควสุรัตน ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล 

ไบโอ เอทานอล จำากัด (มหาชน) หรือ UBE เพราะเจ้า

ตัวบอกว่าตั้งเป้ารายได้เติบโตขึ้น 15% กันเลยทีเดียว! โดยมา

จากการจำาหน่ายสินค้าประเภท High Value Product ในกลุ่ม

แป้งมันสำาปะหลังออร์แกนิก 

และแป้งฟลาวมันสำาปะหลัง 

ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการ

ขายเพิ่มขึ้นราว 50% จากที่                                            

ผ่านมาเริ่มวางจำาหน่ายผลิต 

ภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลังภาย

ใต้แบรนด์ Tasuko มาแล้ว 

แถมแอบกระซิบอีกว่ายังจะ   

มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยว

เนื่องออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีก

ด้วย!.

ต้

ลุยเต็มที่!

สุรียส 

โควสุรัตน์

พาณิชย์เร่งถกต้นทุนอาหารสัตว์

ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” เป็นประ  

ธานการประชุม นบขพ.ร่วม 4 

ฝ่าย รัฐ เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ 

และผู้ผลิตอาหารสัตว์ ยังไม่

เคาะมาตรการลดต้นทุนอาหาร

สัตว์ มอบปลัดพาณิชย์ถกร่วม 

3 ฝ่ายให้พร้อมหน้า หาข้อยุติ

ก่อนเสนอพิจารณาอีกครั้ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                                         

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด

เผยภายหลังการประชุมคณะ                                                 

กรรมการนโยบายและบริหาร

จัดการข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (นบขพ.) 

ครั้งที่ 1/2565 ว่า การประชุม

ครั้งนี้มีตัวแทนจากภาครัฐทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุม และมีผู้แทนสมาคมที่                          

เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย                             

เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว 

โพด มันสำาปะหลัง และข้าว 

เป็นต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

เช่น สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ 

และสมาคมผู้เลี้ยงสุกร เป็นต้น 

และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ 

ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นวัตถุ 

ดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาพุ่งสูง

ขึ้นทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลี 

และข้าวโพด ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

สำาคัญ

โดยการพิจารณามีประ                                             

เด็นหารือ 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 ทำาอย่างไรไม่ให้

ปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ ใน

ประเทศขาดแคลน ประเด็นที่ 

2 ทำาอย่างไรไม่ให้ราคาพุ่งสูง

ขึ้นเกินไปจนเป็นภาระต้นทุน

การผลิตสำาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง

สัตว์ และไม่ให้เป็นภาระกับผู้

บริโภคจนเกินสมควร

“การประชุมในวันนี้จึง

ยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมด ได้มอบ

หมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ไปนัดหมายประชุมกับอีก 3 ฝ่าย 

ให้ครบถ้วนทุกสมาคมที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง และหาข้อสรุปร่วม

กันให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน

หลังจากการประชุมครั้งนี้ และ

เมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอต่อที่ประ 

ชุม นบขพ.อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว

ที่สุด” นายจุรินทร์กล่าว.

ร่วมมือ • LINE BK จับมือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ

และความเชี่ยวชาญในตลาดประกันชีวิต และเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำาคัญกับการนำาเสนอผลิตภัณฑ์

ประกันผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อร่วมกันพัฒนาบริการและช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันผ่าน 

Social Banking ซึ่งเป็นการต่อยอดบริการ LINE BK เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการ

ของลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตามคอนเซ็ปต์เรื่องเงินง่ายใน LINE คุณ.

ศก.ไทยเสี่ยงstagflation!
SCBSชี้พลังงานกดดันหนัก

เอกชนชงเลิก‘เทสแอนด์ โก’

ไทยโพสต์ • “SCBS” ห่วงต้นทุนพลังงานทะยาน กระทบเงินเฟ้อ-

นโยบายการเงิน ทุบหลังเศรษฐกิจไทยเสี่ยงภาวะ stagflation ในอีก 

3-6 เดือน ด้าน ส.อ.ท.ปลื้ม มี.ค.65 เชื่อมั่นเอกชนสูงสุดรอบ 25 ปี 

พร้อมชงรัฐยกเลิก Test & Go

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรม 

การผู้จัดการ Chief Research 

Officer บริษัทหลักทรัพย์ ไทย

พาณิชย์ จำากัด (SCBS) กล่าวว่า                                      

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ

จากวิกฤตรัสเซียโดยตรง อาจไม่                                      

มากนักแต่ผลกระทบโดยอ้อม

ผ่านราคาน้ำามันท่ีเพ่ิมข้ึนจะกระทบ

กับเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน

มากกว่า วิกฤตพลังงานทำาให้

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย                                 

มีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจ 

ถดถอยและมีภาวะเงินเฟ้อสูง 

(stagflation) ในอีก 3-6 เดือนข้าง                                     

หน้า นโยบายการเงินที่เข้มงวด                                                     

มากข้ึนเป็นความเส่ียงด้านนโยบาย 

ท่ีอาจส่งผลทำาให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยในอีก 12 เดือนข้างหน้า

ท้ังน้ี แม้ว่าโอกาสเกิดภาวะ 

เศรษฐกิจถดถอยในปี 2565 จะมี

มากขึ้น แต่จะเกิดภาวะถดถอยที่                                    

ไม่รุนแรง เนื่องจากเศรษฐกิจโลก                                                   

ในปัจจุบันไม่ได้มีความไม่สมดุล

มากจนต้องแก้ ไขให้เกิดความ

สมดุลควบคู่ไปกับการผ่อนคลาย

ข้อจำากัดการเดินทางและการ

เปิดประเทศ เป้าดัชนีตลาดหุ้น

ไทย (SET Index) ปีนี้จึงอิงกับ

ปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่ 1660 จุด 

เข้าซื้อที่ 1550-1600 จุด ขณะ

ที่ระดับขายทำากำาไรอยู่ที่สูงกว่า 

1780 จุด

“คาดว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย

จะปรับฐานเล็กน้อยช่วงไตรมาส 

2/2565 เพื่อซึมซับความเส่ียงท่ีจะ

เกิดภาวะ stagflation และคร่ึงปี

หลังจะมีโมเมนตัมท่ีดีข้ึน ประกอบ

กับฐานต่ำาของปีก่อนมีโอกาสสูงท่ี

จะเกิดเหตุการณ์ Sell in May โดย

การย่อตัวลงเป็นโอกาสท่ีดีในการ

สร้าง position เนื่องจากเศรษฐกิจ

ไทยดูเหมือนจะเกิดภาวะ quasi-

reflation ในช่วงคร่ึงหลังของปีน้ี” 

นายสุกิจกล่าว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประ                                                  

ธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ 

เทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนี

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

เดือน มี.ค.2565 อยู่ที่ระดับ 89.2 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็น

ระดับสูงสุดในรอบ 25 เดือนนับ

ตั้งแต่ มี.ค.2563 จากการผ่อน

คลายมาตรการควบคุมโควิด-

19 ทั่วโลก และความต้องการ

สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ขณะ

ที่มาตรการการเปิดประเทศ รวม

ทั้งการปรับรูปแบบมาตรการ 

Test & Go ช่วยให้นักท่องเที่ยว

ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมาก

ขึ้น

อย่างไรก็ดี มีข้อเสนอแนะ

ภาครัฐให้ยกเลิกมาตรการ Test &                                                  

Go ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว 

รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้าน

สาธารณสุขรองรับการปรับให้  

โควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่น เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน

และนักท่องเที่ยว.

โชว์ยอดขอบีโอไอทะลุ1แสนล.

สุพันธุ์ มงคลสุธี

ทำาเนียบฯ • เผยยอดขอบีโอไอ 

Q1/65 ทะลุ 1 แสนล้านบาท ชี้

เงินลงทุนจากต่างประเทศโต 29% 

บอร์ดอนุมัติปลดล็อกกิจการสถานี

ชาร์จอีวี เปิดโอกาสตาร์ทอัปลงทุน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์                                      

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยผลการ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) เมื่อวันท่ี 7 

เม.ย.2565 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.  

กระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า 

สถิติคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ไตรมาสแรกของปี 2565 มีจำานวน

โครงการรวม 378 โครงการ เพ่ิม

ข้ึน 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน มีมูลค่ารวม 110,733 

ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(FDI) มีโครงการยื่นขอรับการส่ง

เสริมการลงทุนมูลค่ารวม 77,290 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 29% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันกับปีก่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยัง

ได้อนุมัติปรับปรุงสิทธิประโยชน์

การให้ส่งเสริมลงทุนกิจการสถานี

บริการอัดประจุไฟฟ้าสำาหรับยาน

พาหนะไฟฟ้า กรณีท่ีมีหัวจ่ายประจุ 

ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 40 หัวจ่าย โดย

เป็นประเภทควิกชาร์จไม่น้อย

กว่า 25% ให้ได้รับสิทธิประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี 

ส่วนกรณีอื่นๆ ได้รับสิทธิประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินนิติบุคคล 3 ปี

“การปรับปรุ งสิทธิประ 

โยชน์และเงื่อนไขในครั้งนี้จะช่วย

ให้ผู้ประกอบการรายเล็ก หรือธุรกิจ                                                     

สตาร์ทอัป สามารถเข้าถึงสิทธิประ 

โยชน์ของบีโอไอได้ง่ายขึ้น และ

สร้างระบบนิเวศรองรับการบริหาร

จัดการธุรกิจบริการอัดประจุไฟฟ้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาว

ดวงใจกล่าว.

ตลาดหุ้นวานนี้ (7 เม.ย.65) ผันผวนมาก โดยดัชนีตลาด

แกว่งตัวขึ้นลงกว้างเกือบ 20 จุด ถามหาเหตุที่ทำาให้กองทุนต้อง

ขายหุ้นออกมาก แม้ไม่มีการรายงานผลจริงออกมา แต่คาดว่า

คงจะมาจากทางธุรกิจประกันภัยต้องการเงินกลับไปใช้ในธุรกิจ 

เนื่องจากบางธุรกิจเกิดความผิดพลาดในการรับประกัน โดย

เฉพาะการประกันจากโรคโควิด-19 ที่ยังไม่จบสิ้นลง ทำาให้มีการ

เคลมประกันกันอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทางกองทุนก็คงใช้

โรบอทเทรดดิ้งตามมาด้วย ทำาให้ตลาดผันผวนมาก แต่การขาย

ของกองทุนวานนี้มากถึง 6,488.05 ล้านบาท เป็นการขายใน

ลักษณะไม่ปกติ เหมือนจำาเป็นต้องขาย จึงขายแบบเร่ขายโดย

ไม่เกี่ยงราคา หากเป็นการขายเก็งกำาไรปกติก็คงจะต้องมองว่า

เป็นการขายโดยมีเจตนาที่จะกดให้ตลาดลงแรง ซึ่งทางตลาด

คงต้องไปดูกันเองว่าปกติหรือผิดปกติ ผลออกมาตลาดดิ่งลงกว่า 

26 จุด แต่ก็ปิดตลาดด้วยการดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อย สรุปดัชนี

ติดลบแค่ 18.77 จุด มาปิดที่ 

1,682.41 จุด ก็ยังคงอยู่ต่ำากว่า 

1,700 จุด ส่วนวอลุ่มหนาตา

มากขึ้นมีมูลค่าสูงที่ 97,091.59 

ล้านบาท มองเผินๆ ก็คงจะ

อ้างกันว่าเป็นเพราะตลาดต่าง

ประเทศกดดัน แต่ดูการขาย

หุ้นของนักลงทุนต่างชาติที่ขาย

แค่ 1,378.71 ล้านบาทแล้วก็

ต่างกับกองทุนขายอย่างมาก 

จะบอกว่ากองทุนตื่นมากกว่า

ต่างชาติก็น่าจะได้ ส่วนที่ต่าง

ชาติขายคงต้องบอกว่าเพราะ

ได้ซื้อมาตลอด จนซื้อไปมาก 

กว่า 1.16 แสนล้านบาท การจะ

ขายออกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา 

แต่ต่างจากทางกองทุนที่ปัจจุบันมียอดขายสุทธิในปี 2565 นี้สูงกว่า 

9 หมื่นล้านบาทแล้ว คงไม่ต้องไปมองว่าเป็นการขายจาก LTF ที่ครบ

อายุ เพราะนั่นมีจำานวนไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท ที่เกินมามากมาย

ต้องเป็นเหตุผลอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อม

ภายในประเทศจะพบว่ามีสัญญาณในทางบวกมากขึ้น ไม่ว่าจะดูการ

ส่งออกที่ยังคงดีมาก การลงทุนในประเทศก็ดี และการท่องเที่ยวก็

กำาลังฟื้นตัวมาก แค่ไตรมาสแรกก็มีนักท่องเที่ยวมาไทยเพิ่มกว่า 20 

เท่าตัว จึงเป็นสัญญาณที่ดีกับธุรกิจในประเทศ ควรพิจารณาเพื่อ

เลือกลงทุนมากกว่าขาย 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มไอซีทียังน่ามองที่ INET, 

DTAC และ SYNEX กลุ่มอสังหาฯ มั่นใจได้มากว่าธุรกิจฟื้นตัวดี 

น่ามองที่ ORI, SENA และ SPALI กลุ่มขนส่ง ส่งออกดีธุรกิจนี้

โตสูง น่ามองที่ JWD, KEX และ SPL กลุ่มพาณิชย์ยังคงรับผลดี

จากเศรษฐกิจโต เปิดประเทศ จึงน่ามองที่ DOHOME, RS และ 

SCN หุ้นรายตัวที่น่ามองมี PTTGC, PTG และ BBL เป็นต้น

การที่ตลาดอ่อนตัวลงแสดงว่าราคาหุ้นมีราคาลดต่ำาลง แต่

เมื่อพื้นฐานธูรกิจยังดี มองเป็นโอกาสที่เหมาะกับการทยอยเลือก

ลงทุน แล้วรอรับผลตอบแทนที่ดีในระยะต่อไป.

กองทุนขายกดตลาด

‘บินไทย’ รับโบอิ้ง 777-300ER เสริมฝูงบิน

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) แจ้ง

ว่า เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทยฯ ได้รับมอบ

เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER จำานวน 2 ลำาเข้าประจำาการ

ในฝูงบิน และมีกำาหนดรับมอบเครื่องบินแบบดังกล่าวอีก 1 

ลำาภายในเดือน เม.ย.65 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถฝูงบินของ

บริษัท และรองรับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่คาดว่าจะ

ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการยกเลิกและผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมและจำากัดการเดินทางของประเทศต่างๆ

‘กรุงไทย’ สำารอง 2.38 หมื่นล้านรับสงกรานต์

ธนาคารกรุงไทยได้เตรียมสำารองเงินสดเพื่อรองรับการ

ใช้จ่ายของลูกค้า ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 

ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.2565 ทั้งการใช้บริการที่สาขาและ

เครื่อง ATM จำานวน 23,880 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำารองใน

เขต กทม. จำานวน 3,390 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำานวน 

20,490 ล้านบาท โดยสำารองสำาหรับสาขาและจุดบริการทั่ว

ประเทศ 1,012 สาขา จำานวน 2,330 ล้านบาท และสำารอง

สำาหรับเครื่อง ATM 9,217 เครื่อง จำานวน 21,550 ล้านบาท

MQDC เตรียมพัฒนาโครงการเมตาเวิร์ส

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

หรือ MQDC เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ร่วมมือกับเอคเซนเชอร์ 

(Accenture) บริษัทผู้ให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจชั้นนำาระดับโลก 

เพื่อพัฒนา Metaverse ให้กับบริษัท ซึ่งเป็นโครงการที่จะมอบ

ประสบการณ์เชื่อมต่อระหว่างโลกความจริงและโลกเสมือนที่

นำามาซึ่งความสุขอันยั่งยืนสมบูรณ์แบบเหนือจินตนาการ มอง

ว่าจะทำาให้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนมาสู่ผู้คน สังคม 

และทุกสิ่งบนโลกได้อย่างไร้ขีดจำากัดในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลง

โลก

‘เอ-วัน กรุ๊ป’ รี โนเวทโรงแรมรับท่องเที่ยวฟื้น

นายสมชัย รัตนโอภาส ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

โรมแรมเอ-วัน เปิดเผยว่า กลุ่มโรมแรมเอ-วัน คาดการณ์ว่า

ภาคการท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัว ขณะเดียวกันคนไทยก็เริ่มปรับ

ตัวคุ้นชินกันชีวิตวิถีใหม่กันมากขึ้น บริษัทจึงเตรียมงบประมาณ 

250 ล้านบาทเพื่อทำาการปรับปรุงโรงแรมเอ-วัน พัทยา ให้ตอบ

โจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยยังเตรียมเปิดโซน “Kids Club” ที่จะ

สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเจาะกลุ่มตลาดครอบครัว 

ควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชีย 

เพื่อเป็นการทดแทนตลาดยุโรปที่ปรับตัวลดลงจากสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน โดยตั้งเป้าปีนี้จะเติบโต 20%.

EAแจ้งตลท.

จ่อดำาเนินคดี

กรณีข่าวลือ

ไทยโพสต์ • นายอมร ทรัพย์

ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท พลังงานบริ 

สุทธิ์ จำากัด (มหาชน) (EA) 

แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตาม

ที่ปรากฏข้อมูลตามสื่อต่างๆ 

เกี่ ยวกับรายละเอียดการ

ดำาเนินโครงการต่างๆ ของ

บริษัท เช่น โครงการโรงไฟ                       

ฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์และ

จังหวัดลำาปาง โครงการนิคม                     

อุตสาหกรรมบลูเทคซิต้ี จังหวัด                                  

ฉะเชิงเทรา และกรณีการซื้อ                                                   

ขายหุ้นของนายสมโภชน์ อา

หุนัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

น้ัน ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความ

จริง

นอกจากนี้ บริษัทยัง                             

อยู่ระหว่างดำาเนินการรวบ 

รวมข้อมูล และจะดำาเนินคดี                              

ทั้งทางแพ่งและอาญาตาม                          

พระราชบัญญัติว่าด้วยการ                              

กระทำาความผิดเกี่ยวกับคอม                                     

พิวเตอร์ พ.ศ.2550 และกฎ 

หมายที่เกี่ยวข้อง ต่อบุคคล

ที่มีเจตนานำาเข้าสู่ระบบคอม                                     

พิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม

ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน

หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน

เป็นเท็จ รวมทั้งการเผยแพร่                                            

หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิว 

เตอร์ดังกล่าวโดยทุจริต หรือ

โดยหลอกลวง โดยประการ

ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่

บริษัทในด้านการกำากับดูแล

กิจการท่ีดี และต่อผู้ลงทุนราย 

ย่อยเป็นจำานวนมากในด้าน

การลงทุน.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.00 33.72
ยูโร 35.75 36.79
ปอนดสเตอรลิง 42.90 44.28
เยน (100 เยน) 26.47 27.41
หยวนจีน 4.94 4.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,450 30,550
ทองรูปพรรณ 29,895 31,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

7/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,386.29 10,874.34 -6,488.05
 8,638.69 7,377.99 1,260.70
 41,226.24 42,604.95 -1,378.71
 42,840.36 36,234.30 6,606.05

97,091.59
-18.77

 1,682.41

ได้ฤกษ์เปิดประมูลป้ายพิเศษ
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

babaranoi@hotmail.com

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยาวนานถึง 3 ปี    

ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศในระดับมหภาค และยังส่ง

ผลต่อภาคประชาชนในด้านการดำารงชีพ สภาพคล่องทางการเงิน 

ผนวกกับแนวโน้มสภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ท็อปส์และแฟมิลี่มาร์ท

ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ลดค่า

ครองชีพอย่างต่อเนื่อง ท็อปส์และแฟมิลี่มาร์ท ในเครือเซ็นทรัล 

รีเทล ผนึกผู้ผลิตสินค้ากว่า 58 แบรนด์ดังจัด “ท็อปส์ ล็อกราคา!” 

ลดและล็อกราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน 

190 รายการ มั่นใจดีลราคาดีที่สุด ไม่เปลี่ยนตัวสินค้า ลดและ

ล็อก ยืนราคาเดิมยาวนาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565–31 

มีนาคม  2566 ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, 

ท็อปส์ ออนไลน์ และแฟมิลี่มาร์ททุกสาขา ตอกย้ำาความคุ้มค่า คุ้ม

ราคา ทุกการจับจ่าย หวังให้คนไทยทุกคนได้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไป

ด้วยกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก 

TopsThailand, FamilyMartThailand หรือไลน์ @TopsThailand 

และ @FamilyMartThailand ...•

ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับการรับประทานอาหารเกาหลี

ปรุงสดในร้านสะดวกซื้อ “ทัคคาลบี้” (DAK GALBI) ร้านอาหาร

เกาหลีชั้นนำา ผนึกกำาลัง “คัดสรร” (KUDSAN) ธุรกิจอาหารปรุงสด

ในร้านเซเว่น ยกร้านอาหารทั้งร้านเข้าไปปรุงสดเมนูเกาหลีที่คุ้น

เคย ภายในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น (7-Eleven) จำานวน 555 สาขา 

พร้อมเสิร์ฟผู้บริโภคทั้งภายในร้าน และผ่านระบบ 7-Delivery ตอบ

โจทย์ความต้องการลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารปรุงสด ได้ทั้งความอร่อย

และบริการที่รวดเร็ว อาทิ ไก่กรอบทัคคัลยอง ต็อกโบกี ปีกไก่กรอบ

ทัคคัลยอง ข้าวไก่กรอบบอมบ์บอมบ์ เป็นต้น และมีระดับราคาอยู่

ในช่วง 89-129 บาท ...•

ดีลเด็ดรับลมร้อน!! บางกอกแอร์เวย์ส จัดโปรฯ 4.4 ลดราคา

ตั๋วเครื่องบินในประเทศ 5 เส้นทาง เริ่มต้น 890 บาท พร้อมรับ

สิทธิ์ “ลุ้นแลกเที่ยว” รวมกว่า 5 แสนบาท!! กรุงเทพฯ-เชียงใหม่/

ภูเก็ต และตราด เริ่มต้น 890 บาทต่อเที่ยว, อู่ตะเภา-ภูเก็ต เริ่มต้น 

890 บาทต่อเที่ยว, กรุงเทพฯ-สุโขทัย เริ่มต้น 1,100 บาทต่อเที่ยว, 

ก

ภูเก็ต-หาดใหญ่ เริ่มต้น 1,300 บาทต่อเที่ยว สำารองที่นั่งได้ตั้งแต่

วันนี้ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/book4-

4sale และสามารถเดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-31 ตุลาคม 

2565 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำาหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่เว็บไซต์ https://www.amazingthailandgrandsale.com ...• 

ด้าน โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ ไซด์ จัดโปรโมชั่นใหม่ 

โดนใจสายสเต๊ก กับหลากหลายเมนูสเต๊ก ให้คุณอิ่มคุ้มค่าในราคา

เซตเริ่มต้นเพียง 699 บาท พร้อมอิ่มฟรีไม่อั้น! กับสลัดบาร์หลาก

ชนิด พิซซ่า ซุป ของ

หวาน และเครื่องดื่ม

ซอฟต์ดริงก์ สำาหรับเซต

เมนูสเต๊ก มีให้เลือกถึง 

6 เซตหลัก ได้แก่ สเต๊ก

ปลากะพงย่าง สเต๊กปลา

กะพงทอดพร้อมเฟรนช์ 

ฟรายส์ สเต๊กไก่สไปซี่    

สเต๊กซี่โครงหมูบาร์บีคิว 

สเต๊กเนื้อสันนอก แองกัส 

ออสเตรเลีย สตริปลอยด์ 

สเต๊กเนื้อสันนอก แองกัส 

ออสเตรเลีย ริบอาย โดย

คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ดี เพื่อมอบรสชาติสเต๊กที่อัดแน่นด้วยคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำารองที่นั่งได้ที่ โทร.0-2805-9824 

หรืออีเมล H7026-accor.com ...•

แม็คโคร ผนึกกำาลัง 60 พันธมิตร ส่งแคมเปญ “แม็คโคร 

จัดให้ ปีที่ 11” ขนทัพสินค้าอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประกอบการ

รายย่อย หรือโชห่วย กว่า 10,000 รายการ ชูกลยุทธ์ ลด-แลก-

ลุ้น หนุนโชห่วยไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤตเงินเฟ้อ โดยการผนึกกำาลัง

ของแม็คโครและพันธมิตรทางธุรกิจครั้งนี้ คาดหวังว่าจะมีร้านค้า       

โชห่วยที่เข้าร่วมกว่า 150,000 ราย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนราคาสินค้า 

ช่วยให้พี่น้องผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยอยู่รอดได้ ในขณะที่

ประชาชนทั่วไปก็จะได้รับประโยชน์ในการลดภาระค่าครองชีพไป

ด้วย ร้านโชห่วยที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้–30 

พฤศจิกายน 2565 ที่แม็คโครทุกสาขา แม็คโครแอปพลิเคชัน และ

แม็คโครคลิก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้า หรือ

แม็คโครแอปพลิเคชัน ...•

มาที่ ฟัลครัมฯ อัดแคมเปญ “The Shock Price” รับ

สงกรานต์ โครงการพานารา @ Greater Bangna หั่นราคาเริ่ม

ต้นเพียง 5.99 ล้านบาท ราคาพิเศษสุด เฉพาะเดือนเมษายนนี้

เท่านั้น ซึ่งนอกจากราคาสุดพิเศษในช่วงแนะนำาแล้ว ลูกค้ายัง

จะได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์และฟรีค่าส่วนกลาง 12 

เดือน โดยแคมเปญนี้พิเศษสุดๆ เนื่องจากเราจัดเป็น “PANARA 

One Price” ทั้งพานารา 

เทพารักษ์ และพานารา 

บางนา-สุวรรณภูมิ บน 2 

ทำาเลศักยภาพย่านบางนา

จากแบรนด์พานารา เดิน

เข้าโครงการไหนก็ราคา

เดียวกัน ข้อมูลเพิ่มเติม

เยี่ยมชม www.panaravilla.

com ...•

ด้าน เมเจอร์       

ดีเวลลอปเม้นท์             

จัดโปรโมชั่นตลอด

เดือน เม.ย.65 

คอนโดฯ พร้อม

อยู่แบรนด์ “มาเอสโตร” 3 ทำาเลศักยภาพ มาเอสโตร 01 

สาทร-เย็นอากาศ, มาเอสโตร 03 รัชดาฯ-พระราม 9, มา

เอสโตร 19 รัชดาฯ-วิภา ฉลองความสำาเร็จและกระตุ้นการ

ตัดสินใจซื้อ ยูนิต 5-10% สุดท้าย ชูโปรเด่นสอดรับแต่ละ

ทำาเล อาทิ เริ่มต้น 2.79 ล้านบาท, ฟรีเฟอร์-แต่งครบ, ฟรี

ทุกค่าใช้จ่าย, ฟรีค่าส่วนกลาง 3 ปี ตอกย้ำาโอกาสสุดท้าย

ในทำาเลใกล้ห้าง ใกล้รถไฟฟ้า MRT และสิ่งอำานวยความ

สะดวกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.major.

co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2116-1111 ...•

ลดเดือดรับฤดูร้อนกับ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จัด

กิจกรรม ‘SUMMER SPLASH BY MILLENNIUM AUTO’ 

ยกขบวนรถผู้บริหาร บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และมอเตอร์ไซค์ 

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ป้ายแดง ไมล์น้อย ราคาดี   

การันตีคุณภาพ รวมกว่า 50 คัน มาให้ลูกค้าได้เลือกสรร ระหว่าง

วันที่ 8-10 เมษายนนี้ ที่โชว์รูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม        

ออโต้ พระราม 4 และโครงการเอ-สแควร์ซอยสุขุมวิท 26 พร้อม

รับข้อเสนอสุดคุ้มค่าห้องพักจากอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน 

รีสอร์ท มูลค่า 15,000 บาท ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 60 เดือน 

Warranty 3 ปี ประกันภัยชั้นหนึ่ง...•

บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า มอบความคุ้มค่า 3 ต่อ

ให้สมาชิกบัตร เมื่อชำาระค่าเบี้ยประกันทุกหมวดที่ร่วมรายการผ่าน

บัตรเครดิต ตามเงื่อนไข ทั้งประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกัน

ออมทรัพย์, ประกันรถยนต์, ประกันการศึกษา และประกันเดิน

ทาง ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565 พร้อม! รับสิทธิ์เลือก

บริหารค่าใช้จ่ายแบบสมาร์ท 0% สั่งได้ เปลี่ยนยอดรูดบัตรเป็น

ยอดผ่อนชำาระ 0% นาน 3 เดือน ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/

KFC_Ins ...•

ปิดท้ายด้วย ร้าน “ตำามั่ว” ชวนมาร่วมคิดฮอดบ้านเกิด ด้วย

รสชาติส้มตำาต้นตำารับฉบับนครพนมแท้ มาพร้อมโปรโมชั่นฉลอง

วันเกิด 33 ปี 

กับเมนูตำามั่ว 

ที่มีรสจัดจ้าน

แซ่บซี้ด ใส่

เครื่องแน่นๆ 

ทั้งมะละกอ

จากดำาเนิน 

มะนาวแป้น

ลูกใหญ่ 

มะเขือช่อ 

3 สี พริก

กะเหรี่ยงสุด

แซ่บ กากหมู

กรอบๆ สุดท้ายเพิ่มความนัวแบบคักๆ กับน้ำาปลาร้าสูตรเฉพาะของ

ร้าน ลดเหลือเพียง 33 บาท (จากราคาปกติ 80 บาท) โดยจำากัด 

1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ โปรโมชั่นนี้เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น 

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม–30 เมษายน 2565 ที่ร้านตำามั่วและลาว

ญวนทุกสาขาทั่วประเทศ ...•

ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท โทร. 02-4706116

ด้วยที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย ครั้งที่ 110 ซึ่งประชุม 

เมือ่วนัที ่7 เมษ�ยน 2565 ไดม้มีตอินมุตัจิ�่ยเงนิปนัผลจ�กผลก�รดำ�เนนิง�นป ี2564 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นส�มัญในอัตร�หุ้นละ 3.25 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 23.91 ของกำ�ไรสุทธิ

ประจำ�ป ี2564 หกัผลตอบแทนของตร�ส�รอืน่ทีม่ลีกัษณะคล�้ยทนุหลงัหกัภ�ษเีงนิได ้

และเนือ่งจ�กธน�ค�รไดจ้�่ยเงนิปนัผลระหว�่งก�ลไปแลว้เมือ่วนัที ่ 23  กนัย�ยน  2564 

ในอตัร�หุน้ละ 0.50 บ�ท จงึจะจ�่ยเงนิปนัผลงวดสดุท้�ยอกีในอตัร�หุน้ละ 2.75 บ�ท 

โดยกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษ�ยน 2565 และ

กำ�หนดจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภ�คม 2565 ทั้งนี้ เงินปันผล 

จ่�ยจ�กกำ�ไรสะสมที่เสียภ�ษีเงินได้นิติบุคคลในอัตร�ร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้น 

ที่ เป็นบุคคลธรรมด�ส�ม�รถขอเครดิตภ�ษีเงินปันผลคืนได้ในอัตร� 23/77 

ของเงินปันผลที่ได้รับ

จึงประก�ศม�เพื่อทร�บโดยทั่วกัน

บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย 

7 เมษ�ยน 2565

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400    ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ และน่า

จะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า รัฐบาล นัก

ลงทุน องค์กรทั่วโลกต่างเริ่มดำาเนินการเพื่อตอบสนองต่อวิกฤต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้กลยุทธ์การลดคาร์บอน 

หรือ Decarbonization โดยที่หลายประเทศและองค์กรเอกชนต่าง

ให้คำามั่นสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายเนตซีโร (Net Zero) หรือการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งแรงกดดันจากลูกค้า นัก

ลงทุน หน่วยงานกำากับดูแลพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ฝ่ายนั้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ 

อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจและคำามั่นสัญญาจำาเป็นที่จะต้อง

ตามมาด้วยการลงมือทำา และแน่นอน เงินทุน การเปลี่ยนเข้าสู่

เศรษฐกิจที่ไร้การปล่อยคาร์บอน จำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำานวน

มหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินสี

เขียว (Green finance) เพื่อที่จะสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก (GHG emissions) และช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัว

เข้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 

แม้ว่าหลายฝ่ายได้ประมาณการเงินทุนที่คาดว่าจะต้องใช้

ในจำานวนที่ต่างกันออกไป แต่ทุกฝ่ายคาดว่าจะอยู่ในหลักล้านล้าน

เหรียญสหรัฐ กลุ่ม G20 ประมาณการว่าจำานวนเงินที่ต้องใช้ในการ

ลงทุนทั่วโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้า

หมายด้านการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น                                                                               

อยู่ที่ 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในอีก 15 ปีข้างหน้า นอกจาก

นี้ องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency –                                                                          

IEA) ประมาณการว่าแค่อุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมเดียว

จำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนรวม 53 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 

2578 เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าการที่จะบรรลุเนตซีโรได้นั้น 

การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเดียวนั้นไม่สามารถรองรับการลงทุน

ทั้งหมดได้ ดังนั้น มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เงินลงทุนจาก

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน 

ดังนั้น ปัจจุบันมีความจำาเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มความ

สามารถให้กับระบบการเงินในการกระจายเงินทุนจากภาคเอกชน 

(Private capital) เพื่อการลงทุนสีเขียว และการลงทุนที่ยั่งยืน 

สถาบันทางการเงินมีบทบาทเป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืม เป็นผู้สนับสนุน

ความหลากหลายและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ

เป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานและโมเดลธุรกิจ

ของพวกเขาได้มาตรฐานด้านความยั่งยืน 

ในทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทย การลงทุนที่ยั่งยืนมีความ

ก้าวหน้ามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2562 World Wide Fund 

for Nature (WWF) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ได้ออกแนวทาง

ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการรับมือกับความเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social 

and Governance – ESG) สำาหรับสถาบันทางการเงิน นอกจาก

นี้โครงการริเริ่มทางการเงินของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การ

สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme 

Financing Initiative) ได้ออกหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบทางการ 

ธนาคาร (The Principles for Responsible Banking) ในปี 2562 

‘การเงินสีเขียว’ อีกก้าวที่จำาเป็นสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ซึ่งจะทำาให้นโยบายการกู้ยืมเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเป้าหมาย

ด้านความยั่งยืนมากขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์เหล่านี้ ธนาคารต่างยึด

มั่นที่จะทำากลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายความตกลง

ปารีส (Paris Agreement) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา 

กาศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals – SDG) ขององค์การสหประชาชาติ  

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าด้านนี้ ทั่วโลกยังคงต้องการเงินทุน

อีกเยอะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ทำาให้จำาเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อที่

จะจับคู่นักลงทุนกับความต้องการด้าน Green Finance และเพื่อ 

กระจายเงินทุนในอัตราส่วนที่ต้องการ ปัจจุบันเครื่องมือทางการ

เงินส่วนหนึ่งที่ใช้สำาหรับ Green Finance มีดังนี้ 

ตราสารหนี้สีเขียว (Green bonds) เป็นตัวเลือกที่ได้รับ 

ความนิยมในการระดมทุนสำาหรับโครงการที่เป็นประโยชน์กับสิ่ง

แวดล้อม โดยเฉพาะกับโครงการที่เกี่ยวกับการคมนาคมที่คาร์บอน

ต่ำา พลังงานสะอาด และอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ดี ต่อจากนี้ Green bonds น่าจะเป็นทางเลือกหลักสำาหรับ Green 

Finance 

กองทุนรวมตราสารทุนสีเขียว (Green equity funds)  

คือกองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนในโครงการที่มีนโยบาย

ด้านความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่

ทำาให้นักลงทุนสามารถรวมเงินลงทุนกันเพื่อลงทุนตามนโยบาย

การลงทุนที่ได้ตกลงกันไว้ ใน 15 ปีที่ผ่านมา Green equity 

funds มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้าน

พลังงานหมุนเวียน 

การกู้ยืมสีเขียว (Green loans) คือการกู้ยืมเงินเพื่อไปใช้ 

สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับตราสาร

หนี้สีเขียว 

กาเนสัน โคลันเดเวลู หัวหน้าฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและความยั่งยืน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าวว่า 

แม้ว่า Green bonds, Green equity funds และ Green loans จะ

ช่วยเปิดทางให้นักลงทุนสามารถลงทุนโครงการที่มีความยั่งยืน แต่

การที่จะมีเงินทุนเพียงพอกับจำานวนที่คาดว่าจะต้องใช้ จำาเป็นต้อง

มีเครื่องมือทางการเงินอื่นเข้ามาช่วยด้วย 

ซึ่งเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้อาจรวมถึงสินค้าสีเขียวต่างๆ 

เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สีเขียว ทำาให้สามารถรวม

กลุ่มการกู้ยืมเงินขนาดเล็กเข้าไว้ด้วยกันเพื่อดึงดูดนักลงทุนกลุ่ม

ใหม่ และการเช่า/การเช่าซื้อสีเขียว เช่น การเช่าซื้อสินทรัพย์ การ

เช่าซื้อรถยนต์ การเช่าซื้อพลังงาน และการจำานองสีเขียว เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีทางเลือกอื่นเช่น การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ

เอกชน ประกันด้านสภาพภูมิอากาศ และตราสารหนี้ที่ให้ความ

สำาคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือทางการเงินหรือโซลูชัน

แบบไหน สิ่งที่แน่ชัดคือการที่จะสร้างอนาคตสีเขียวให้สำาเร็จได้นั้น 

จะต้องเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน ทุกอุตสาหกรรม 

และทุกประเทศ ที่เคพีเอ็มจีมีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้องค์กรเข้าสู่

เส้นทางด้านการเงินสีเขียวได้. 

...
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘ลักษิกา’ ปราบจีน, ‘บูม-ต้นไม้’ ทะลุ 8 คนอาชีพ

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ ปี 2022 เทนนิสอาชีพหญิง “ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/

โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 837,500 บาท) และเทนนิสอาชีพชาย “ไอทีเอฟ เมนส์ 

เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์

สหรัฐ (ประมาณ 502,500 บาท) ณ สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย 

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2565 ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง “ลัก” ลักษิกา 

คำาขำา นักเทนนิสไทยวัย 28 ปี อดีตมือ 66 ของโลก ปัจจุบันเป็น

มือ 955 ของโลก ที่ได้ไวลด์การ์ด ยังทำาผลงานได้ดีต่อเนื่อง ชนะ

ฮั่น ซินหยุน นักหวดจีนวัย 31 ปี อดีตมือ 105 ของโลก ปัจจุบัน

เป็นมือ 556 ของโลก ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-3 ส่งผลให้ลักษิกาเข้า

รอบก่อนรอง (8 คนสุดท้าย) พบกับฮิโรโกะ คูวาตะ จากญี่ปุ่น ที่

ชนะหลู่ เจี๋ยจิง มือวาง 3 จากจีน 6-4, 6-4 ทางด้านชายเดี่ยว รอบ

สอง “ต้นไม้” ธนภัทร นิรันดร ดาวรุ่งไทย วัย 18 ปี มือ 1 เยาวชน

ไทย และมือ 52 เยาวชนโลก ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง พลิกชนะคิม กึน

จุน หนุ่มเกาหลีใต้ วัย 20 ปี มือ 1701 ของโลก 2-1 เซต 3-6, 

6-4 และ 6-3 ผ่านเข้ารอบก่อนรองไปพบนัม จีซุง มือวาง 2 จาก

เกาหลีใต้ ที่ชนะอมารี เรย์เนล จากฝรั่งเศส 6-7 (7-9), 6-0 และ                                                             

6-1 นอกจากนี้ “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ ทีมชาติไทยวัย 21 ปี มือ 1,281 

ของโลก ที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองในประเภทชายเดี่ยวได้ หลังจาก

รอบสอง กษิดิศดวลไทเบรกทั้ง 2 เซตกับคอนเนอร์ ฟาร์เรน วัย 27 

ปี มือวาง 7 จากสหรัฐ มือ 922 ของโลก ซึ่งกษิดิศชนะ 2-0 เซต 

สกอร์ 7-6 (5) และ 7-6 (5)

ลาลีกาเปิด LaLiga Pass เริ่มที่ ไทย-อินโดฯ 

กรุงเทพฯ • ลาลีกาเตรียมนำาเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ที่

น่าตื่นเต้น ให้แฟนๆ ได้เข้าถึงและใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม ด้วย 

“LaLiga Pass” ซึ่งเป็นบริการ OTT หรือ Over-The-Top ที่ให้แฟน

ฟุตบอลสเปนติดตามการแข่งขันได้ทั้ง LaLiga Santander และ 

LaLiga Smartbank รวมถึงความพิเศษอื่นๆ อีกด้วย LaLiga Pass 

สามารถรับชมได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งบนโทรศัพท์มือถือและ

สมาร์ททีวี พร้อมเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ประเทศอินโดนีเซียและไทย โดยจะเริ่มให้บริการช่วงปลายเดือน

เมษายนนี้ โดยคุณอัลเฟรโด แบร์เมโจ ผอ.ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลของลา

ลีกา กล่าวว่า “หนึ่งในกุญแจสำาคัญคือการนำาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยว

กับฟุตบอลสเปนในภาษาท้องถิ่นของตัวเอง เพื่อให้สามารถเข้าถึง

คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ที่ปรับให้เข้ากับรสนิยมและความต้องการ

ของแฟนฟุตบอลในประเทศนั้นๆ เราเชื่อว่า LaLiga Pass และ

เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดถือเป็นก้าวสำาคัญของเรา และจะ

เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำาหรับแฟนๆ ที่ต้องการจะเข้าถึงฟุตบอล

ลาลีกาและเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” สำาหรับ LaLiga Pass พัฒนา

ขึ้นโดย LaLiga Tech ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ลาลีกาตั้งขึ้นมาโดย

เฉพาะ แฟนๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทั้ง 

LaLiga Santander และ LaLiga Smartbank ครบทุกแมตช์ โดย

เลือกรับชมได้ตามความต้องการ พิเศษสุดเฉพาะผู้ใช้งาน LaLiga 

Pass ในแต่ละแมตช์เดย์จะมี 3 คู่ ที่มีการบรรยายเกมเป็นภาษา

ท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ (เช่น ภาษาไทยสำาหรับแฟนบอลไทย). 

ลอนดอน • โธมัส ทูเคิล ยอมรับ “สิงโตน้ำาเงินคราม”  เชลซี หมดลุ้น

ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปหลังโดน “ราชันชุดขาว”  เรอัล มาดริด บุกมา

ถึงถึงสแตมฟอร์ด บริดจ์ 3-1 ในศึกฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบ

ก่อนรองชนะเลิศ เลกแรก เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา

ลูกทีมเชลซีของโธมัส ทูเคิล กำาลังใกล้ตกรอบยูฟ่า แชมเปียนส์                                                                           

ลีก หลังทีมแชมป์เก่าแห่งเกาะอังกฤษต้องพบกับคืนแห่งความขมขื่น

ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศ เลกแรก ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ใน

ลอนดอน

แฮตทริกของคาริม เบนเซมา ที่มาจากสองลูกโหม่งและการ

จบสกอร์อย่างไร้ความปรานีที่พาเรอัล มาดริด บุกมาชนะ 3-1 ทำาให้

ทูเคิลยอมรับว่าไม่มีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยฟอร์ม

แบบนี้

เมื่อถามว่ายังมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือไม่ ทูเคิลตอบ

ว่า “ไม่มีเลย ไม่ใช่ตอนนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากเราต้องหาระดับการ

เล่นที่เราเคยมีกลับมาให้ได้ ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนนับ

ตั้งแต่ช่วงเบรกทีมชาติเป็นต้นมา”

“ถ้าอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี บางทีอาจจะมีโอกาส แต่

จะมีสักกี่สโมสรในโลกนี้ที่สามารถทำาสิ่งที่เราต้องการได้ ผลต่างประตู

ได้เสีย 3 ลูก เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน”

ห้าวันก่อนหน้า เชลซีเพิ่งจะแพ้คาบ้านให้กับเบรนต์ฟอร์ด 4-1 

ในศึกพรีเมียร์ลีก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พวกเขาแพ้ให้กับทีมเพื่อนบ้าน

ย่านลอนดอนตะวันตกนับตั้งแต่ปี 1939 เป็นต้นมา

“มันเป็นหนึ่งในการเล่นช่วงครึ่งแรกที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ที่

ย่ำาแย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น มันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก”  ทูเคิลกล่าว 

“พวกเราสูญเสียทรงและความเฉียบคม ผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไร ก่อน

พักเบรกทีมชาติ เราเพิ่งชนะติดต่อกันมาและสามารถสู้กับใครก็ได้”

“เราไม่สามารถเรียกร้องให้ตัวเองพลิกสถานการณ์ได้หรอก 

หากนี่คือฟอร์มการเล่นของเรา ถ้าเราเล่นกันด้วยฟอร์มแบบนี้ต่อไป

ในวันเสาร์นี้ เราก็จะแพ้เซาแธมป์ตัน จากนั้นก็จะไปโดนเรอัล มาดริด 

อัดที่ซานติอาโก เบอร์นาเบว” ทูเคิลกล่าว

ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ บาเยิร์น มิวนิก จากเยอรมนีบุกไปแพ้

บียาร์เรอัล 1-0 จากประตูโทนในนาทีที่ 8 ของอาเนาต์ ดันจูมา ซึ่งจู

เลียน นาเกลส์มันน์ กุนซือเสือใต้แห่งเยอรมนี บอกว่าทีมสมควรแพ้

“มันเป็นความพ่ายแพ้ที่คู่ควร พวกเราเล่นกันได้ไม่ดีพอ” นา

เกลส์มันน์กล่าว “ในครึ่งแรกเราเล่นกันเหมือนมีพลังงานไม่เพียงพอ 

พวกเราไม่ได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองและแทบจะครองบอลไม่ได้เลย”

“ครึ่งหลังดุเดือดมาก แต่เราโชคดีที่ไม่เสียประตูที่สองจาก

ความผิดพลาดของเราเอง ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะยิงได้อีกสักสองสาม

ประตู วันนี้เกมเราไม่ดีเลยไม่ว่าด้านไหน แต่เราแพ้แค่ 1-0 และเรา

ต้องแสดงความแตกต่างออกมาให้ได้ในเลกที่สอง ซึ่งเรารู้วิธีที่จะทำา

มันและผมคิดว่าเราจะทำาได้” ทูเคิลกล่าวในที่สุด.

แมวาฤดูกาลหนาหนาวจะผานพนไป ปญหาฝุนพิษ 

2.5 ในกรงุเทพฯ กล็ดนอยลง แตในความจรงิมลภาวะของ

ฝุนละอองขนาดเลก็ไมไดหายไปไหน คนกรงุยงัสดูอากาศที่ไม

สะอาด สงผลกระทบกบัสขุภาพ คณุภาพชวีติอยูทกุวนั 

ปญหาฝุนละอองขนาดเล็กเปนหนาที่ของทุกฝายจะ

ตองชวยกนัลดมลพษิ ปนีส้าํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสราง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตปทมุวนั 

กรมควบคมุมลพษิ และผูประกอบการในพืน้ทีป่ทมุวนั ผนกึ

กําลังรวมมือสรางอากาศสะอาดในเขตปทุมวันภายใตชื่อ

โครงการนาํรอง “อากาศสะอาดเขตปทมุวนั” หรอื “ปทมุวนั

โมเดล” กอนขยายไปสูพืน้ทีอ่ืน่ๆ ใน กทม.

เพื่อจัดการคุณภาพอากาศในเขตปทุมวัน ลาสุด สสส. 

รวมกับ บริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด ผู ใหบริการสินเชื่อเชา-ซื้อ                                                

รถจกัรยานยนต ในเครอื เอม็ บ ีเค รวมกบั ศนูยการคา เอม็ บ ีเค                                                                                  

เซ็นเตอร บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัท                          

ไทยยามาฮา มอเตอร จาํกดั กจิกรรม “ท ีลสีซิง่ เปอนยิม้ เพิม่

หวงใย ตรวจสภาพรถจกัรยานยนต ฟร!ี ป 3” ใหบรกิารตรวจสภาพ 

บรกิารเปลีย่นถายนํา้มนัเครือ่ง ตรวจสภาพรถจกัรยานยนต โดย

ชางชาํนาญการ และตรวจควนัดาํเครือ่งยนตใหกบัประชาชน วนั

ที ่7-8 เม.ย.2565 ณ ลานอเวนวิ โซนเอ เอม็บเีค ฟร ีภายในงาน

มบีธูมอบความรูการขบัขีอ่ยางปลอดภยั บธูแสดงตวัอยางรถยนต

ประหยดัพลงังงานจากสถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั และบธูรณรงค

ภยัมลพษิทางอากาศ 

ชาตวิฒุ ิวงัวล ผูอาํนวยการสาํนกังานการควบคมุการควบคมุ

ปจจยัเสีย่งทางสขุภาพ สสส. กลาววา สสส.เนนการปกปองสขุภาพ

ของประชาชน มงีานวจิยัยนืยนัมลพษิทางอากาศกอใหเกดิอาการ

เจบ็ปวยเทยีบเทาการสบูบหุรี ่สาํหรบั “ปทมุวนัโมเดล” ขบัเคลือ่น

สูเขตควบคมุมลพษิตํา่ กระตุนใหตระหนกัมลพษิอากาศ เพราะฝุน

ละอองไมใชปญหาของใครคนใดคนหนึง่ แตเปนหนาทีท่กุคน ชวย

กนัจดัการลดฝุนตัง้แตแหลงกาํเนดิ ดแูลยานพาหนะของตวัเอง ไม

ปลอยควนัดาํ ลดการเผาในที่โลง หากผนกึกาํลงักนัปญหามลภาวะ

ดานฝุนละอองจะดขีึน้ คนกรงุเทพฯ จะมอีากาศสะอาดหายใจ 

“ประเทศไทยตองการ พ.ร.บ.อากาศสะอาด อยากใหทกุภาคี

ชวยผลกัดนัใหกฎหมายนีอ้อกมา ซึง่จะสงผลใหสขุภาวะของคนไทย

ดขีึน้ เพราะการดาํรงชวีติทามกลางอากาศสะอาดควรเปนสทิธขิัน้

พืน้ฐานของทกุคน และทกุคนมหีนาทีร่บัผดิชอบรวมลดฝุน” ชาติ

วฒุ ิกลาว 

ดาน รศ.วงศพนัธ ลมิปเสนยี ผูอาํนวยการศนูยวชิาการเพือ่

ขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ (ศวอ.) 

กลาววากรงุเทพฯ มฤีดกูาลฝุนทกุป เปนสาเหตเุกดิโรคทางระบบ  

ทางเดนิหายใจ มรีายงานไทยมผีูเสยีชวีติจากมลพษิอากาศ 3 หมืน่

คนตอป สงผลกระทบตอสขุภาพและความเสยีหายทางเศรษฐกจิ 

สาํหรบัเขตปทมุวนัมปีระชากรหนาแนนและการจราจรคบัคัง่ เกดิ

ปรมิาณฝุนมาก แนวทางลดฝุนในพืน้ที่ไดตดิตัง้เครือ่งตรวจวดัฝุน

แบบเรยีลไทม เพือ่ประเมนิผลกอนและหลงัทาํมาตรการตางๆของ 

“ปทุมวันโมเดล” ขณะเดียวกันชักชวนผูประกอบการลดมลพิษ 

สาํหรบัการตรวจเชค็สภาพรถจกัรยานยนตและตรวจควนัดาํรถยนต

ตลอด2วนัเปนหนึง่มาตรการลดฝุน 

ดาน นายมงคล เพียรพิทักษกิจ กรรมการผูจัดการ บ.                    

ที ลีสซิง่ จาํกดั กลาววา กจิกรรม “ท ีลสีซิง่ เปอนยิม้ เพิม่หวงใย 

ตรวจสภาพรถจกัรยานยนต ฟร!ี ป 3” จดัขึน้ทกุป เพือ่สนบัสนนุ

ใหผู ใชรถจักรยานยนตไดเดินทางอยางปลอดภัยในชวงเทศกาล

สงกรานต ปนีย้งัจดุประกายใหประชาชนหวงใยใสใจสิง่แวดลอม

และรวมลดฝุน PM2.5 

 “การรวมพลงัตรวจเชค็สภาพรถใหสมบรูณเปนการสงเสรมิ

ใชรถที่ไมปลอยควนัดาํสรางมลภาวะ ปนีเ้รามคีวามพรอมจากชาง

ชาํนาญการและสถานทีร่องรบัใหประชาชนมาตรวจเชค็สภาพรถ 

เปลีย่นถายนํา้มนัเครือ่งได 600 คนั นอกจากนี ้ เพิม่กจิกรรมการ

ตรวจเชค็ควนัดาํรถยนต และรถจกัรยานยนต โดยกรมควบคมุมลพษิ 

ความรวมมอืจากภาคเอกรฐัและเอกชนจะลดปรมิาณฝุน PM2.5 ที่

สงผลกระทบตอสขุภาพ อยากใหภาคเอกชนมบีทบาทสาํคญัในการ

ลดฝุน คนือากาศสะอาดใหกบัคนไทย” นายมงคล กลาวในทาย

 ปทมุวนัโมเดล นบัเปนการตัง้ตนระดมความรวมมอืทกุภาค

สวน นาํไปสูการแกปญหามลพษิอากาศและปญหาสิง่แวดลอมอืน่ๆ 

รวมกนัตอไป

เดินหนา‘ปทุมวันโมเดล’ลดมลภาวะทางทองถนน

ตรวจสภาพรถจักรยานยนต เปลี่ยนถายน้ํามันเคร� อง ลดฝุน

ชาติวุฒิ วังวล เดินหนา “ปทุมวันโมเดล”

ตรวจควันดํารถยนตเพ� อลดมลพิษอากาศในเมือง

ทูเคิลรับหมดโอกาสเข้ารอบหลังพังคารัง

แฮตทริกฮี โร่ • คาริม เบนเซมา ซัดคนเดียวสามประตู พา “ราชัน

ชุดขาว”  เรอัล มาดริด บุกมาถล่ม “สิงโตน้ำาเงินคราม”  เชลซี ถึง

สแตมฟอร์ด บริดจ์ 3-1 ในการแข่งขันยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบก่อน

รองชนะเลิศเลกแรก ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ.

กรุงเทพฯ • ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรายชื่อ 26 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติ

ไทยชุดใหญ่ เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมศึกฟุตบอลหญิงในมหกรรม

ซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม โดย 1 ใน 26 นักเตะไทยนั้น

มีชื่อของ “หมิว” ศิลาวรรณ อินต๊ะมี ที่ปัจจุบันเล่นฟุตบอลหญิง

อาชีพให้กับสโมสรไท่จง บลูเวลล์ ทีมลีกอาชีพในไต้หวัน 

ล่าสุด ไท่จง บลูเวลล์ ได้ยืนยันการปล่อยตัว “หมิว” ศิลา

วรรณ อินต๊ะมี นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้เข้ามาร่วม

การเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติ ในการเตรียมทีมสำาหรับการแข่งขัน

ฟุตบอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ 2021

สำาหรับนักกีฬาทั้งหมดจะมารายงานตัวในวันที่ 11 เมษายน 

2565 เวลา 09.30 น. ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

หัวหมาก หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬา

ฟุตบอลสมาคมฯ ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อทำาการ

เก็บตัวฝึกซ้อมต่อไป

สำาหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่กลุ่มบี ร่วมกับเมียนมา, 

สปป.ลาว, สิงคโปร์ มีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้

โปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งที่ 31 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทีมชาติไทย พบ สิงคโปร์, วันที่ 

13 พฤษภาคม 2565 ทีมชาติไทย พบ เมียนมา และวันที่ 15 

พฤษภาคม 2565 สปป.ลาว พบ ทีมชาติไทย

ส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่ 18 พฤษภาคม และ

รอบชิงเหรียญทอง กับชิงเหรียญทองแดง จะแข่งขันในวันที่ 21 

พฤษภาคม 2565.

กรุงเทพฯ • ธัญญะ วงศ์นาค ผู้จัดการทีม “มังกรโล่เงิน” โปลิศ 

เทโร เผยเกมวันเสาร์ที่ 9 เม.ย.จะรับมือทีมดังทรู แบงค็อกฯ ขอ

โฟกัสนัดต่อนัด เรามีลุ้นในฟุตบอลถ้วย แต่เราก็ยังต้องโฟกัสการ

หนีตกชั้น จาก 5 นัดที่เหลือคิดว่าได้ 4 แต้มก็น่าจะรอด ขณะที่

ซาริฟ สายนุ้ย สตาฟฟ์ของ “แข้งเทพ” เผยโค้ชวิดมาร์เข้ามาเริ่ม

ที่จะปรับตัวเข้าหานักเตะทุกคน เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นการเล่นที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแน่นอน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. บริษัท ไทยลีก 

จำากัด ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ได้แถลง

ข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขัน รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 นัดที่ 

26 คู่ โปลิศ เทโร เอฟซี พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่จะแข่งขันกัน

ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาบุณยะ

จินดา ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ AIS PLAY

โดย “บิ๊กแมน” ธัญญะ วงศ์นาค ผู้จัดการทีมของโปลิศ เทโร 

เอฟซี กล่าวว่า “สภาพทีมตอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ ขาดตำาแหน่งเดียว

ก็คือ สิทธิโชค ทัศนัย ก็สะสมใบเหลืองครบโทษแบน นอกนั้นผู้เล่น

ทุกคนพร้อม และในช่วงนี้ก็มีเวลาให้ โค้ชอ้นปรับจูนทีมให้พร้อมเจอ

กับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด”

“เราก็ยังประมาทไม่ได้ เรายังมีเกมในมืออีก 5 เกม เรายังมี

ความหวัง ทุกเกมเราเล่นเต็มที่ ดูจากสภาพทีมโดยรวม เรายังไม่มีผู้

เล่นบาดเจ็บ ถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไขที่ดีสำาหรับทีมเราครับ”

“สำาหรับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เป็นทีมที่น่ากลัวครับ เป็นทีม

ชั้นนำาของเมืองไทย แต่ว่าการที่ได้เล่นในบ้าน เราก็มั่นใจในทีมของ

เรา มั่นใจในลูกทีมของเรา เชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่หนักแล้วก็สนุก

อย่างแน่นอน ก็อยากจะให้แฟนคลับมังกร

ไฟให้มาช่วยเชียร์พวกเราในนัดนี้ด้วยนะ

ครับ เพราะทุกแรงใจ ทุกเสียงเชียร์ เป็น

ส่วนสำาคัญของเกมในนัดนี้ครับ”

“ถ้าในมุมมองของทีมนะครับ ก็

คิดว่าได้ 4 แต้มก็น่าจะรอด 

เพราะจะมีเกมที่ทีมที่อยู่ในโซน

หนีตกชั้นด้วยกัน ถือเป็นการ

ตัดแต้มกันเองอีกด้วย”

“ถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่า

เรามีเกมรับที่ดีกว่าที่ฤดูกาล

ผ่านมา เชื่อว่าทางโค้ชก็เห็น

แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้อง

ปรับปรุง ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมอง

ในเรื่องของเกมรุก ในปีหน้าก็คง

ต้องมีผู้เล่นในเกมรุกเข้าเสริมให้

ทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ใน

ส่วนของเกมรับเราพึงพอใจกว่า

ฤดูกาลที่ผ่านมาครับ”

“เรามีลุ้นในฟุตบอลถ้วย แต่

เราก็ยังต้องโฟกัสการหนีตก

ชั้น ข้อดีก็คือว่าเราจะเล่น

อีก 1 เกม สัปดาห์ต่อไปจะ

เล่นอีก 1 เกม เราจะมี

เวลาวางแผนแล้ว

ก็โฟกัสแนวทางของทีมว่าจะไปในทิศทางใด จริงๆ เราก็

หวังทุกนัด แต่ขอหวังนัดต่อนัดดีกว่า”

“จาก 4 นัดที่ผ่านมาที่เราไม่สามารถเอาชนะใครได้เลย จริงๆ 

นักเตะทุกคนก็ทุ่มเท แต่เป็นเรื่องของรายละเอียดของเกม ทำาให้เรา

ไม่มีแต้มอย่างที่เราหวังไว้ แต่ทุกเกมหลังจากนี้ขอให้เรามีแต้ม เราก็

พึงพอใจครับ”

ส่วนทางด้านของซาริฟ สายนุ้ย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทรู แบง 

ค็อก ยูไนเต็ด ได้กล่าวว่า “ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โค้ชวิดมาร์ได้

ทำาการปรับแผนการเล่นและศึกษานักเตะทุกคนในช่วง fifa day ที่

ผ่านมา ตอนนี้ค่อนข้างพร้อม เพราะได้นักเตะกลับมาจากการเตะทีม

ชาติ นักเตะทุกคนฟิตอย่างดี และพร้อมที่จะลงเล่นในเกมนี้”

“ตอนนี้สมบูรณ์มาก นักเตะทั้งหมดไม่มีติดโทษแบนและ

อาการบาดเจ็บด้วยครับ ทุกคนดูแลตัวเองและฟิตซ้อมกันอย่างดี 

พยายามที่จะปรับตัวให้ได้ตามแผนการที่โค้ชวิดมาร์ต้องการ ถือว่า

พร้อมมากครับตอนนี้”

“ตอนนี้เราก็กำาลังแย่งอันดับที่ 2 กับทางบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ก็

จะโฟกัสในเกมที่เหลือของเราอีก 5 เกมครับ ช่วงหลังๆ ก็ปฏิเสธไม่

ได้ว่านักเตะของเราเองจังหวะไม่เป็นใจ บางจังหวะที่น่าจะทำาประตู

ได้แล้วก็ทำาไม่ได้ บางทีก็เสียโอกาสทำาประตูไปง่ายๆ ในอีกมุมที่ดีคือ

ก็ยังเห็นนักเตะเราพยายามอยู่ แม้ว่าก่อนหน้าเราจะมีช่วงเวลาที่ยาก

ลำาบาก ทางโค้ชวิดมาร์เห็นปัญหาในจุดนี้แล้ว กำาลังพยายามแก้ไข

ให้ดีขึ้นครับ”

“ขณะที่นักเตะไทยกลับมาทำาผลงานได้ดี ก็เป็นสิ่งที่นักเตะ

ในทีมที่สามารถทดแทนกันได้ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่โค้ชสามารถที่จะ

เลือกใช้ได้ เมื่อไหร่

ก็ตามที่ใครสัก

คนไม่พร้อม อีก

คนก็พร้อมจะเล่น

เสมอ ทำาให้เกิดการ

แข่งขันกันภายใน

ทีม ฟอร์มการเล่น

ที่ต่อเนื่องของนัก

เตะไทยก็สามารถที่จะ

ยกระดับทีมได้ ไม่ได้

หวังพึ่งแค่นักเตะต่างชาติ

เพียงอย่างเดียว อยาก

ให้นักเตะอย่าง ชนา

นันท์, รุ่งรัฐ รักษาฟอร์ม

การเล่นที่ดีต่อไป โค้ช

ก็พยายามที่จะดูราย

ละเอียดในจุดนี้ว่าควร

จะปรับอย่างไร”

“หลังจากที่โค้ช

วิดมาร์เข้ามาเริ่มที่

จะปรับตัวเข้าหานัก

เตะทุกคน ก็พยายาม

ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธี

การเล่นให้ผลลัพธ์มันดี 

เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแน่นอนครับ 

โค้ชก็ปรับให้ลงตัวขึ้นเรื่อยๆ ครับ อยากให้ทุกคนรอดูในเกมวันเสาร์

นี้ครับ ว่ามีวิธีการเล่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับ”

“ปีนี้ถ้าดูจากจำานวนนัดที่เราชนะ เสมอ หรือแพ้เนี่ย เป็นเกม

แค่บางเกมที่เราขาดรายละเอียดในจังหวะสุดท้าย ถ้าดูในแต่ละเกม

เนี่ย เราไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้ แล้วเราก็มาเสีย

ประตูท้ายเกม เป็นเรื่องละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทุกคนในทีมเห็น 

นักเตะเองก็รู้ และโค้ชเองก็กำาลังพยายามปรับปรุงจุดนี้กันต่อ

ไป ถ้าเราผ่านจุดนี้ ไปได้ โอกาสที่จะลุ้นแชมป์ก็จะมีมากขึ้น”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขัน รีโว่ ไทยลีก 2021/22 

สัปดาห์ที่ 26 วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 มีดังนี้ 

18.00 น. ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ณ 

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น (GMM25 และ AIS 

PLAY)

18.30 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ สมุทรปราการ ซิตี้ ณ 

ธันเดอร์ โดม สเตเดียม (PPTV HD 36 และ AIS PLAY)

19.00 น. ราชบุรี มิตรผล เอฟซี พบ การท่าเรือ เอฟซี ณ 

มิตรผล สเตเดียม (AIS PLAY).

‘ไท่จง บลูเวลล์’ตอบรับปล่อยตัว

‘ศิลาวรรณ’ช่วยชบาแก้วลุยซีเกมส์

“กัปตันหมิว” ศิลาวรรณ อินต๊ะมี

แข้งเทพปรับเกมรุก/เทโรขอโฟกัสทีละนัด

ออเรลิโอ วิดมาร์

กุนซือทรู แบงค็อกฯ ที่

เข้ามากู้ทีมแทนโค้ชแบน

“โค้ชอ้น” รังสรรค์ 

วิวัฒน์ชัยโชค

กุนซือคู่บารมีของ 

“มังกรโล่เงิน” โปลิศ 

เทโร
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ช้อปปี้ชวนเยาวชนไทยแข่งขัน 2 เกมธุรกิจออนไลน์

‘ช้อปปี้’ ผู้นำ�แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภ�คเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้�ปลุกพลังศักยภ�พ

เย�วชนไทยสู่ก�รพัฒน�อย่�งไร้ขีดจำ�กัด จัด 2 เกมก�รแข่งขัน

เชิงธุรกิจออนไลน์เพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้ม�ประลองทักษะ

คว�มส�ม�รถท�งด้�นเทคโนโลยี กับ ‘Shopee Code League 

2022’ เกมก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ด้วยก�รใช้ Coding 

และ ‘Shopee Ultimate Case Challenge 2022’ ก�รประกวด

ออกแบบแผนธุรกิจของช้อปปี้ โดยทั้ง 2 เกมก�รแข่งขันเป็นก�ร

ส�นต่อคว�มมุ่งมั่นของช้อปปี้ในก�รส่งเสริมทักษะกระบวนก�ร

คิด และคว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีของเย�วชนไทย ตลอด

จนเป็นก�รเปิดประตูแห่งโอก�สและก�รเติบโตท�งด้�นส�ยง�น

อ�ชีพในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

ก�รประกวดครั้ งนี้ ร่ วมกับเครือข่ �ยพันธมิตร ทั้ ง

มห�วิทย�ลัยชั้นนำ�และภ�ครัฐบ�ล ชูวัตถุประสงค์หลักในก�ร

ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษ�จ�กทุกสถ�บันก�รศึกษ�ในประเทศไทย 

ให้มีพื้นที่สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจและมีโอก�สในก�ร

แ ส ด ง ทั ก ษ ะ ใ น

ก�รคิ ดวิ เ คร�ะห์  

สร้�งสรรค์กลยุทธ์

ที่แตกต่�ง พร้อม

นำ�เสนอแผนธุรกิจ

ให้ช้อปปี้ที่สอดรับ

ต่อคว�มต้องก�ร

ของผู้ ใช้ง�นในยุค

ดิจิทัล และนำ�ไป

ปฏิบัติได้จริง ผู้เข้�

แข่งขันจะมี โอก�ส

ไ ด้ เ จ อ กั บ โ จ ท ย์

ปัญห�ท�งธุรกิจที่มี

คว�มท้�ท�ย พร้อม

ไ ด้ รั บ คำ � แ น ะนำ �

จ�กผู้เชี่ยวช�ญใน

อุตส�หกรรมเทค 

โนโลยีและหัวหน้�

ทีมธุรกิจของช้อปปี้

อย่�งใกล้ชิดตลอดก�รแข่งขัน เพื่อร่วมกันสร้�งแผนธุรกิจที่ดีที่สุด

ให้กับช้อปปี้

ขอเชิญชวนเย�วชนไทยม�ร่วมสร้�งตำ�น�นบทใหม่

ในวงก�รอีคอมเมิร์ซไปด้วยกัน กับ ‘Shopee Ultimate Case  

Challenge 2022’ เปิดรับสมัครลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้-10 

พฤษภ�คม 2565 พร้อมชิงเงินร�งวัลรวมมูลค่�กว่� 1.4 แสนบ�ท 

และโอก�สก�รร่วมง�นกับช้อปปี้ (ประเทศไทย) พิเศษสุด สำ�หรับ

ทีมที่ ได้ร�งวัลชนะเลิศจะมีสิทธิ์เข้�รับก�รคัดเลือกใน ‘Shopee 

Global Leader Program’ เพื่อฝึกฝนประสบก�รณ์รอบด้�น พร้อม

โอก�สก�รทำ�ง�นต่�งประเทศร่วมกับช้อปปี้ ติดต�มข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับกิจกรรม ‘Shopee Code League 2022’ ได้ที่ https://

careers.shopee.co.th/codeleague/ และ ‘Shopee Ultimate Case 

Challenge 2022’ ได้ที่ https://careers.shopee.co.th/succ/.

ลนิธิเอสซีจี” คิกออฟแนวคิด Learn to 

Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด สร้�งอน�คต

เด็กและเย�วชน ผ่�นภ�รกิจหลักใน

ก�รมอบทุนก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�ศักยภ�พเย�วชน

คน Gen Z โดยก�รเสริมทักษะท�งด้�นคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถ (Hard skill) และทักษะท�งด้�นก�รเข้�สังคม

และอ�รมณ์ (Soft skill) หรือที่เรียกว่� ‘ทักษะแห่งก�ร

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’ (Power Skill) ซึ่งเป็นทักษะ

ที่มีคว�มจำ�เป็นสำ�หรับก�รใช้ชีวิตและก�รทำ�ง�นใน

ยุคปัจจุบันและอน�คต พร้อมเดินหน้�สร้�งก�รรับรู้

และคว�มเข้�ใจ

ที่ม�ของแนวคิด สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมก�ร

และผู้จัดก�รมูลนิธิเอสซีจี กล่�วว่� เมื่อก่อนเร�อ�จ

จะเคยเชื่อว่�ก�รเรียนในห้องเรียนมีเพียงรูปแบบ

เดียวที่จำ�เป็นและเหม�ะกับทุกคน แต่เมื่อโลกเปลี่ยน

ไป รูปแบบก�รเรียนรู้ก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ยิ่งโลกไร้

พรมแดนทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงคว�มรู้ได้ง่�ยขึ้น น้องๆ 

เย�วชนเองก็รู้จักตั้งคำ�ถ�มกับตัวเองม�กขึ้นว่�ตนเอง

ชอบอะไร ถนัดอะไร อย�กจะมีชีวิตแบบไหน ด้วย

เหตุนี้มูลนิธิจึงได้ว�งแนวท�งในก�รพัฒน�ทักษะของ

เย�วชนให้ตอบโจทย์และตรงกับสภ�วก�รณ์ปัจจุบัน 

ผ่�นแนวคิด Learn to Earn มุ่งเน้นให้ทุนก�รศึกษ�

ในก�รหนุนและเสริมสร้�งพัฒน�ทักษะให้กับคนรุ่น

‘Learn to Earn’รุ่นนี้ต้องรอด‘Learn to Earn’รุ่นนี้ต้องรอด

“มู

ใหม่ หรือคน Gen Z ด้วยก�รใช้ทักษะแห่งก�รเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 (Power Skill) ทักษะที่มีบทบ�ทสำ�คัญ

ในก�รนำ�ไปใช้ประกอบอ�ชีพ เช่น นักบริบ�ล ผู้ช่วย

พย�บ�ล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ยูทูบเบอร์ นักกีฬ�อีสปอร์ต 

เป็นต้น ไม่เพียงเท�่นี้ยังสนับสนุนก�รสร้�งทักษะเข�้

สังคมและอ�รมณ์ (Social & Emotional skills) ยก

ตัวอย่�งเช่น ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น ทักษะ

คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ และทักษะก�รแก้ไขปัญห�

เฉพ�ะหน้� เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รติดอ�วุธเสริม

ทักษะให้เย�วชนพร้อมออกไปดำ�เนินชีวิต ส�ม�รถอยู่

รอดในโลกปัจจุบันและอน�คตอย่�งดีที่สุด”

ในส่วนของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดปี 2565 

มูลนิธิเอสซีจีได้รับคว�มร่วมมือจ�กหล�ยภ�คส่วน โดย

หนึ่งในพลังที่สำ�คัญคือกลุ่มผู้สร�้งแรงบันด�ลใจให้กับ

ช�ว Gen Z ทั้ง 3 ท่�น ประกอบด้วย สไปร์ท-ศุกลวัฒน์ 

พวงสมบัติ แรปเปอร์ม�กคว�มส�ม�รถ แรงบันด�ล

ใจของคนรุ่นใหม่ที่ประสบคว�มสำ�เร็จได้ตั้งแต่อ�ยุยัง

น้อย เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ตัวแทนผู้ที่มีทักษะ

ในก�รอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีคว�มเข้�อกเข้�ใจผู้อื่นเป็น

อย่�งม�ก และลูกกอล์ฟ-คณ�ธิป สุนทรรักษ์ ผู้สอนยุค

ใหม่ขวัญใจเด็ก Gen Z จะม�ร่วมถ่�ยทอดเรื่องร�ว

แรงบันด�ลใจผ่�นช่องท�งโซเชียลมีเดียของพวกเข�

สำ�หรับแคมเปญ ‘CLASS of 21st’ เป็นก�ร

รวมตัวของกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่ 3 รุ่นจ�ก GMMTV 

อ�ทิ คริส-พีรวัส, ปอนด์-ณร�วิชญ์ และเจมิไนน์- 

นรวิชญ์ ที่จะต้องม�ปฏิบัติภ�รกิจแบ่งปันคว�มรู้ แชร์

ประสบก�รณ์ และทำ�คว�มเข้�ใจ ‘ทักษะแห่งอน�คต’ 

ไปพร้อมๆ กับผู้ชมเพื่อเอ�ตัวรอดจ�กภ�รกิจในคล�ส

ต่�งๆ ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ ‘Young Survivors รุ่นนี้…

ต้องรอด’ ผ่�นช่องท�ง YouTube channel GMMTV 

อย่�งไรก็ต�มยังมีอีกหนึ่งภ�รกิจหลักของ 

มูลนิธิเอสซีจี คือ ก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�แก่เด็ก

และเย�วชน ที่ผ่�นม�มูลนิธิได้มอบทุนก�รศึกษ�ภ�ย

ใตแ้นวคิด Learn to Earn ไปแล้วทั้งสิ้นจำ�นวน 1,700 ทุน 

รวมเป็นเงินกว่� 40 ล้�นบ�ท โดยเป็นทุนก�รศึกษ�ใน

ระดับ ปวส. และ ป.ตรี รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ 

ด้�นส�ธ�รณสุขและก�รแพทย์ ด้�นอุตส�หกรรม  

S-curve และ New S-curve ด้�นเทคโนโลยี IT รวม

ถึงด้�นก�รส่งเสริมอ�ชีพทั่วไป  

ทั้งนี้ น�ยศักดิ์ชัย น�มเหล� หนึ่งในเย�วชน

ที่เคยได้รับทุนจ�กมูลนิธิเอสซีจี ประเภททุนระยะสั้น

เพื่อก�รประกอบอ�ชีพ ปัจจุบันเข�ประกอบอ�ชีพ

เป็นผู้ช่วยพย�บ�ล โรงพย�บ�ลวชิรพย�บ�ล บอก

เล่� คว�มคิดของเข�ว่� ด้วยสภ�พท�งก�รเงินของ

ครอบครัวที่ไม่เอื้ออำ�นวย ในขณะที่ต้องเตรียมตัวเข้�

เรียนต่อในระดับอุดมศึกษ� ตอนนั้นคิดอย่�งเดียวว่�

คงไม่เรียนต่อมห�วิทย�ลัย แต่พอทร�บว่�มูลนิธิเอส

ซีจีมีทุนระยะสั้นเพื่อก�รประกอบอ�ชีพ ซึ่งตอบโจทย์

ก�รเรียนอะไรก็ได้ที่ส�ม�รถเรียนจบออกม�แล้วมี

ทักษะอ�ชีพติดตัวเพื่อห�ง�นทำ�ได้อย่�งรวดเร็วที่สุด 

นอกจ�กได้พัฒน�ทักษะในก�รทำ�ง�นที่มีศักยภ�พแล้ว 

ยังส�ม�รถนำ�ทักษะในก�รอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นม�ปรับ

ใช้เมื่อต้องทำ�ง�นจริงได้เป็นอย่�งดี ขอขอบคุณมูลนิธิ

ม�กที่ช่วยมอบโอก�สทำ�ให้มีอ�ชีพติดตัวไปตลอดชีวิต 

อีกทั้งยังส�ม�รถกลับไปทำ�ง�นจิตอ�ส�ช่วยเหลือคน

อื่นๆ ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งใจอย�กทำ�ม�ตลอด

ก�รขย�ยแนวคิด Learn to Earn จะ

ส�ม�รถสร้�งเด็กและเย�วชนให้พร้อมรับมือกับก�ร

เปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ นับเป็นพันธกิจหลักของ 

มูลนิธิเอสซีจี เพื่อตอกย้ำ�คว�มมุ่งมั่นในก�รสร้�ง ‘คน’ ให้

เติบโตเป็นคน ‘เก่งและดี’ มีน้ำ�ใจช่วยเหลือสังคมต่อไป

ในปี 2565 ก�รสนับสนุนก�รเรียนรู้ต�ม

แนวคิด “Learn to Earn” มูลนิธิเอสซีจีมอบทุนก�ร

ศึกษ�ในระดับ ปวส. และ ป.ตรี รวมถึงหลักสูตร

ระยะสั้น ได้แก่ ด้�นส�ธ�รณสุขและก�รแพทย์ ด้�น

อุตส�หกรรม S-curve และ New S-curve ด้�น

เทคโนโลยี IT รวมถึงด้�นก�รส่งเสริมอ�ชีพทั่วไป 

ผู้สนใจส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดก�รให้ทุนแต่ละ

ประเภททุนได้ที่ https://bit.ly/36JFjVu

นอกจ�กนี้เพื่อตอบโจทย์ โลกยุคใหม่ มูลนิธิ

เอสซีจีสนับสนุนทุนก�รศึกษ� 245 ทุน แบ่งเป็น  

3 ประเภททุน ได้แก่ ทุนอ�ชีวะฝีมือชน คนสร้�งช�ติ 

จำ�นวน 150 ทุน, ทุนระดับปริญญ�ตรี ส�ข� E-Sport 

จำ�นวน 45 ทุน โดยเป็นก�รเปิดรับสมัครผ่�นสถ�บัน

ก�รศึกษ�, ทุนระยะสั้นเพื่อก�รมีอ�ชีพ’ หลักสูตร ‘ช่�ง

ติดตั้งและบำ�รุงรักษ�ระบบผลิตไฟฟ้�จ�กเซลล์แสง

อ�ทิตย์’ (Solar Cell) จำ�นวน 50 ทุน สนใจร�ยละเอียด

และสมัคร รวมทั้งติดต�มข้อมูลข่�วส�รของมูลนิธิ

เอสซีจีได้ที่ www.scgfoundation.org และเฟซบุ๊ก: 

LEARNtoEARNbySCGFoundation https://www.

facebook.com/LEARNtoEARNbySCGFoundation.

ศึกษาธิการ • ตั้งคณะกรรมก�รสอบ

วินัยร้�ยแรง ‘ครูหื่น’ โรงเรียนดัง จ.สุรินทร์

แล้ว ด้�น ผอ.โรงเรียนปฏิเสธไม่ได้เจรจ�

ผู้ปกครองเพื่อให้เรื่องจบ ยันเป็นคว�ม

เข้�ใจคล�ดเคลื่อน

น�ยอัมพร พินะส� เลข�ธิก�ร

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

(เลข�ฯ กพฐ.) กล่�วถึงคว�มคืบหน้�กรณี

ครูสอนสังคมศึกษ�โรงเรียนดังแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดสุรินทร์ มีพฤติกรรมกระทำ�

อน�จ�รนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 

เข้�โรงแรมม่�นรูด ว่� จ�กก�รตรวจสอบ

ในเบื่องต้นพบว่�เรื่องดังกล่�วเป็นเรื่อง

จริง โดยขณะนี้เร�ได้มีก�รออกคำ�สั่ง

ตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนวินัยร้�ยแรง 

และเสนอให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�ร

จังหวัด (กศจ.) สุรินทร์ เพื่อพิจ�รณ�ให้

ครูคนดังกล่�วออกจ�กร�ชก�รไว้ก่อน

หรือไม่อย่�งไร ส่วนกรณีที่มีก�รกล่�ว

ถึงผู้อำ�นวยก�ร (ผอ.) โรงเรียนดังกล่�ว

มีก�รโทร.ม�บอกผู้ปกครองว่�ให้เรื่องมัน

จบไป อย่�ให้ท�งโรงเรียนเสื่อมเสียนั้น 

จ�กก�รตรวจสอบ ผอ.คนดังกล่�วยืนยัน

ว่�ไม่ได้มีก�รพูดเรื่องดังกล่�ว รวมถึงผู้ที่

เสนอข้อมูลดังกล่�วก็ได้มีก�รม�ขอโทษ 

เนื่องจ�กเป็นคว�มเข้�ใจที่คล�ดเคลื่อน.

‘ครูหื่น’โดนตั้งคกก.สอบ

ผอ.โรงเรียนปฏิเสธล่ัน

ไม่ได้ไกล่เกลี่ยผปค.

กรุงเทพฯ • เภสัชฯ จุฬ�ฯ พัฒน�น้ำ�

กระส�ยย�สำ�หรับก�รเตรียมย�น้ำ�แขวนตะ

กอนฟ�วิพิร�เวียร์สำ�หรับผู้ป่วยเด็กเฉพ�ะ

ร�ย ที่แต่ละคนต้องได้รับย�ปริม�ณต�มน้ำ�

หนักและอ�ยุที่แตกต่�งกัน หวังลดภ�ระของ

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ในขั้นตอนก�รเตรียม

ย�น้ำ�จ�กย�เม็ด อีกทั้งช่วยผู้ปกครองดูแลให้

ย�ลูกหล�นที่ป่วยในช่วง Home Isolation

อ�จ�รย์เภสัชกร ดร.วันชัย จงเจริญ 

อ�จ�รย์ประจำ�คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลง 

กรณ์มห�วิทย�ลัย เปิดเผยว่� ท�งคณะ

เภสัชฯ จุฬ�ฯ ได้พัฒน�น้ำ�กระส�ยย�สำ�หรับ

ก�รเตรียมย�น้ำ�แขวนตะกอนฟ�วิพิร�เวียร์

สำ�หรับผู้ป่วยเด็กเฉพ�ะร�ย เพื่อลดภ�ระ

ของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ในขั้นตอนก�ร 

เตรียมย�น้ำ�จ�กย�เม็ด อีกทั้งช่วยผู้ปกครอง

ดูแลให้ย�ลูกหล�นที่ป่วยในช่วง Home  

Isolation ได้อย่�งเหม�ะสม โดยสูตรน้ำ�

กระส�ยย�สำ�หรับผสมกับย�เม็ดฟ�วิพิร�

เวียร์ที่ไม่เพียงเปลี่ยนย�ที่มีรสขมให้เด็กท�น

ได้ง่�ยขึ้น แต่ยังช่วยลดภ�ระของบุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ ในสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่

ต้องเตรียมย�น้ำ�จ�กย�เม็ดให้กับผู้ป่วยเด็ก

เป็นร�ยครั้งอีกด้วย

“เดิมทีเมื่อเด็กป่วยด้วยโรคโควิด-19 

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ต้องเตรียมย�ให้

เหม�ะสมกับผู้ป่วยเด็กเป็นร�ยบุคคล โดย

ขั้นตอนเริ่มจ�กก�รคำ�นวณขน�ดย�ที่ต้อง

ได้รับ จ�กนั้นนำ�ย�เม็ดจำ�นวนที่มีปริม�ณตัว

ย�เทียบเท่�กับปริม�ณที่ต้องก�รนำ�ไปบดให้

ละเอียดแล้วผสมกับน้ำ�หรือน้ำ�หว�นก่อนจะ

นำ�ไปป้อนให้ผู้ป่วยเด็ก ซึ่งกระบวนก�รเหล่�

นี้ต้องคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งกันต�มน้ำ�หนัก

ตัวของผู้ป่วยเด็กแต่ละคน ทำ�ให้ต้องใช้เวล�

ในก�รเตรียมย�”

อ�จ�รย์ ภก.ดร.วันชัยกล่�วถึงปัญห� 

ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยเด็กโรคโควิด-19 นอก 

จ�กปัญห�ในส่วนของบุคล�กรท�งก�ร

แพทย์แล้ว ปัจจุบันและอน�คตผู้ป่วย 

โควิด-19 ที่อ�ก�รไม่หนักจะเข้�กระบวนก�ร

รักษ�ตัวแบบ Home isolation ม�กขึ้น ซึ่ง

หม�ยคว�มว่� ครอบครัวที่มีเด็กติดโรค 

โควิด-19 ต้องดูแลและป้อนย�ฟ�วิพิร�

เวียร์ ให้กับเด็กเอง “ปัญห�ที่เร�ห่วงใยคือ 

ผู้ปกครองจะบด ตวงและผสมย�ได้อย่�งที่

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ทำ�ให้ได้ หรือไม่อ�จ

ทำ�ให้เด็กได้รับย�ไม่ครบถ้วนเหม�ะสม และ

ได้รับก�รรักษ�ไม่ถูกต้อง

สำ�หรับทีมพัฒน�น้ำ�กระส�ยย�ฟ�วิ

พิร�เวียร์ ประกอบด้วยอ�จ�รย์ ภก.ดร.วัน

ชัย และคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ผศ.ภญ.

ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ผศ.ภญ.ดร.ดุษฎี

ช�ญว�ณิช รศ.ภญ.ดร.อังคณ� ตันติธุว�

นนท์ และ อ.ภก.ดร.ภ�สวีร์ จันทร์สุก จ�ก

คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ฯ

“น้ำ�กระส�ยย�ที่พัฒน�ขึ้นเพื่อใช้กับ

ย�เม็ดฟ�วิพิร�เวียร์ ที่ส�ม�รถเตรียมให้เป็น

รูปแบบย�น้ำ�แขวนตะกอนที่รับประท�นง่�ย

สำ�หรับผู้ป่วยเด็ก จ�กปกติเมื่อทิ้งไว้น�นผง

ย�จะตกตะกอนนอนก้นและเขย่�กลับคืนได้

ย�ก แต่สูตรน้ำ�กระส�ยย�ที่เร�พัฒน�ขึ้น

นี้จะช่วยพยุงผงย�ไม่ให้นอนก้นเร็วเกินไป

และส�ม�รถคงสภ�พได้น�นพอที่จะเตรียม

เป็นย�สำ�เร็จรูปพร้อมใช้ เก็บไว้ใช้ได้จนครบ

กำ�หนด 5-10 วัน ต�มระยะเวล�ก�รรักษ�

ที่แพทย์แนะนำ�”

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยยังได้จัดทำ�คู่มือ

ขั้นตอนก�รนำ�น้ำ�กระส�ยย�ไปใช้เพื่อ

เตรียมย�สำ�หรับดูแลผู้ป่วยเด็กด้วย โดย

ทำ�เป็นโบรชัวร์ มี QR Code วิดีโอแสดง

ขั้นตอนก�รเตรียมย�น้ำ�แขวนตะกอนจ�ก

ย�เม็ด เพื่อให้สถ�นพย�บ�ลต่�งๆ นำ�

ไปผลิตเอง และมีวิธีก�รคำ�นวณจำ�นวน

ย�เม็ดที่ต้องใช้กับผู้ป่วยเด็กที่มีน้ำ�หนัก

และช่วงอ�ยุที่ต่�งกัน รวมถึงคว�มเข้ม

ข้นของตัวย�หลังก�รผสม และมีต�ร�ง

กำ�กับเกี่ยวกับปริม�ณก�รใช้ย�น้ำ�แขวน

ตะกอนนี้ต�มน้ำ�หนักตัวของผู้ป่วยเด็ก 

เพื่อให้ได้ประสิทธิภ�พก�รใช้ย�ที่ถูก

ต้องเหม�ะสม สถ�นพย�บ�ลหรือหน่วย

ง�นที่สนใจน้ำ�กระส�ยย�ฟ�วิพิร�เวียร์

ส�ม�รถติดต่อสอบถ�มข้อมูลได้ที่ ผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ภญ.ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ 

คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ฯ 08-3445-9393.

เภสัชจุฬาฯพัฒนาน้ำากระสายยาฟาวิฯเด็กติดเชื้อโควิด

เปลี่ยนใช้หลักสูตรแกนกลางใหม่ปี67
‘บัณฑิต’ม่ันใจมีคว�มครบถ้วนสมบูรณ์ในสมรรถนะ6ด้�น/เร่ิมก่อนช้ันป.1,4 
ศึกษาธิการ • กพฐ.ค�ดเปลี่ยนใช้

หลักสูตรแกนกล�งฯ ใหม่ ปี 67 เริ่ม  

ป.1 และ ป.4 ก่อนทั่วประเทศ ‘บัณฑิต’ 

มั่นใจหลักสูตรมีคว�มสมบูรณ์ โดย  

7 คณะอนุกรรมก�รที่นำ�เสนอ สะท้อน

คว�มครบถ้วนสมรรถนะ 6 ด้�น

น�ยบัณฑิต เอื้ออ�ภรณ์ ประธ�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

(กพฐ.) กล่�วภ�ยหลังก�รประชุม 

กพฐ.ว่� ต�มที่มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะ

อนุกรรมก�รในคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 7 ด้�น ได้แก่ 1.คณะ 

อนุกรรมก�รด้�นคว�มเสมอภ�คและ

โอก�สท�งก�รศึกษ� 2.คณะอนุกรรม 

ก�รด้�นคุณภ�พและเทคโนโลยีเพื่อ

ก�รเรียนรู้ 3.คณะอนุกรรมก�รด้�น 

คว�มปลอดภัย 4.คณะอนุกรรมก�ร 

ด้ �นก�รพัฒน�โรง เรี ยนคุณภ�พ  

5.คณะอนุกรรมก�รด้�นก�รพัฒน� 

ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 6.คณะ 

อนุกรรมก�รด้ �นก�รพัฒน�ผู้ ที่ มี  

คว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ และ 7.คณะ

อนุกรรมก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

นั้น ที่ประชุมได้รับร�ยง�นก�รนำ�เสนอ

ข้อมูลก�รปรับปรุงหลักสูตรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น หรือหลักสูตรฐ�น

สมรรถนะจ�กอนุกรรมก�รด้�นคุณภ�พ

และเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนรู้  โดยมี

สำ�นักวิช�ก�รและม�ตฐ�นก�รศึกษ�

เป็นผู้ร่วมนำ�เสนอ ซึ่งอนุกรรมก�รชุด

ดังกล่�วได้นำ�เสนอก�รทบทวนกรอบ

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

น�ยบัณฑิตกล่�วต่อว่� ทั้งนี้ที่

ประชุมได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�หลักก�ร 

กรอบแนวท�งก�รพัฒน�หลักสูตรแกน

กล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น มีคว�มครบ

ถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่หลักก�ร วิสัยทัศน์ 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ และสมรรถนะทั้ง 

6 ด้�นของก�รปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนำ�

ไปสู่ก�รไปใช้ง�นจริง ดังนั้น ที่ประชุม

มองว่�ข้อมูลก�รปรับปรุงหลักสูตรที่

อนุกรรมก�รชุดนี้นำ�ม�เสนอนั้น มีคว�ม

ละเอียดดีม�ก จึงมีมติตั้งคณะทำ�ง�น

บรรณ�ธิก�รขึ้น เพื่อม�ทำ�หน้�ที่ตรวจ

ท�นร�ยละเอียดก�รปรับปรุงหลักสูตร

และชื่อก�รใช้หลักสูตรให้ไปในทิศท�ง

เดียวกัน เพร�ะไม่อย�กสร้�งคว�ม

สับสนให้แก่สถ�นศึกษ�ที่นำ�ไปใช้

“อย่�งไรก็ต�ม ขณะนี้ ได้มีก�รทด 

ลองก�รใช้หลักสูตรฐ�นสมรรถนะในกลุ่ม

โรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรมแล้ว ห�กไม่มี

ปัญห�หรืออุปสรรคอะไรจะเริ่มใช้หลักสูตร

ใหม่ในชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 และ 4 ในปี

ก�รศึกษ� 2567 ก่อน หลังจ�กนั้นจะขยับ

ไปในชั้นอื่นๆ ต่อไป” ประธ�น กพฐ.กล่�ว.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์



ฟาใสก็ไดเขามาอัดเสียงเรียบรอยแลว

ชวงกอนบินไปเมืองนอก เหลือแคการ

เดินสายโปรโมต 

พอนองมาติดโควิดมันก็เลยไมได

กระทบอะไรกับกองซีรีส การโปรโมต

สามารถเล� อนออกไปกอนได ตอนนี้เรา

เปนหวงนองมากกวาที่ตองมาเจ็บปวย 

อยากใหนองพักผอนใหเต็มที่ไมตองหวงเร� อง

งาน พี่ไดคุยกับนองลาสุดเม� อวันสองวันที่แลว 

นองกําลังรอเปลี่ยนเคร� องที่เกาหลีเพ� อกลับไทย 

มีการคุยไลนกันเร� องงาน นองแจงวากําลังกลับ 

เตรียมเดินสายไปหาพี่ๆ ส� อ และรอลุนมิวสิก

วิดีโอเพลงประกอบซีรีส ซึ่งวันที่ 8 เมษา.นี้ก็

จะมีการปลอย คือนองจะหวงเร� องงานมาก ตัว

ไมอยูก็จะไลนคุยกันตลอด เดี๋ยวรอนองรักษา

ตัวใหหายดีก็คงลุยงานกันตอครับ”.  

อนดรูว การฟลด หนึ่ง

ในสไปเดอรแมนจากอีก 

มัลติเวิรสที่โผลมาแจม

ใน Spider-Man ภาคลาสุด รูสึก

ไมพอใจนักกับการที่ อลิสซา มิล

เลอร แฟนเกาของตน นํารูปคู

สวีตหวานชวงยังคบกันมาลงใน

โซเชียลมีเดียทั้งที่เลิกกันไปเม� อ

หลายสัปดาหกอน

ดาราหนุมวัย 38 ที่ไดรับ

การเสนอช� อเขาชิงรางวัลออส 

การ ตัดสินใจหยุดความสัมพันธ

กับอลิสซา มิลเลอร เม� อเดือนที่

แลวทั้งที่เพิ่งคบหากัน

แมจะโจมตีขาวที่เผยวา

โดนสะบั้นรักแลว อลิสซา นาง

แบบวัย 32 ไดเขียนไววา “ถา

คุณตองการนินทา อยางนอยก็

ตองใชรูปน�ารักๆ แลวก็ปดทายดวย LOL และบอกวา รักคุณนะ เอจี”

แตการกระทํานี้กลับสรางความไมพอใจใหกับเพ� อนๆ ของแอนดรูว และกลาว

หาเธอวาหิวแสง

“แอนดรูว ไมไดมีโซเชียลมีเดียของตัวเอง แตมีคนแคปหนาจอสิ่งที่อลิสซา

โพสตสงไปใหเขาดู”

“เขาโกรธมากกับสิ่งที่ดูเหมือนกับเปนการวางแผนเสรางความสนใจที่โจงแจง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเม� อพวกเขาทั้งคูเพิ่งจบกันดวยดีเม� อเดือนที่แลว”

ตอนที่มีขาวยืนยันวาแอนดรูวกับอลิสซาเลิกกันแลวนั้น แหลงขาวรายหนึ่ง

เคยใหสัมภาษณไวกอนหนานี้วา “แอนดรูวกับอลิสซาอันที่จริงเปนคูที่น�ารักมาก 

และหลายสิ่งหลายอยางดูยอดเยี่ยมไปหมดในตอนแรก พวกเขาอยูดวยกันระยะ

หนึ่งกอนจะเปดตัว แตดวยงานที่แน�นมาก ทําใหยากที่จะเจอหนากันได”

“สุดทายก็กลายเปนวามีความแตกตางบางอยางระหวางคนสองคน และพวก

เขาตัดสินใจวาควรเลิกกันดีกวา อยางนอยก็ตอนนี้”

‘แอนดรูว การฟลด’ไมโอเคแฟนเกา

ยังเอารูปคูลงโซเชียลทั้งที่เลิกกันแลว

าใส-ปวีณสุดา ดรูอ้ิน นางเอกสาวจากซีรีสเจาหญิงหลง

ยุค คายไผรอยกอฯ ทางชอง 9 MCOT HD พบวาไดรับ

เช้ือโควิด-19 หลังกลับมาจากตางประเทศ ตอนน้ีไดเขา

สูกระบวนการรักษาตัวแลว เจาตัวฝากขอโทษงานท่ีตอง

ยกเลิกหรือเล� อน ดานชายแฮ็คส-ดร.วโรดม ศิริสุข โปรดิวเซอรซีรีส

เจาหญิงหลงยุค ซ่ึงทางฟาใสมีคิวจะตองกลับมาทํางานดวย ยืนยัน

การเจ็บปวยของฟาใสไมกระทบกับซีรีส ทุกอยางเล� อนออกไปกอนได 

ตอนน้ีเปนหวงนองเร� องอาการปวยมากกวา อยากใหพักผอนใหเต็มท่ี

โดยฟาใสไดแจงผานอินสตาแกรมวา “เม� อวานผลตรวจออก

มาวา…ฟาใสติดโควิดคะ I tested positive for COVID-19. หลัง
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11บันเทิง

เก็บแตมกับคนตาย?

ตงโมเอย!

อยากบอกวา สงสารเธอจังเลยนะ..ลําพังการหาคน

กระทําความผิดมาลงโทษก็อืดอาดยืดยาดเปนเรือเกลือ 

เห็น-ฟงแตขาว “พบหลักฐานใหมๆ ” อยูไมเวนวัน จน

ชักไมแน�ใจ ส้ินปน้ีจะปดคดีของเธอไดไหมเน่ีย?

แลวไหนยังจะมีนักการเมือง (บางคน) พยายามจะเก็บ

แตมความนิยมจากแตงโมอีก มันดูชางน�าทุเรศ เวทนา อดสู

ซะเหลือเกิน!

เก็บแตมอยางไรน�ะรึ? อานท่ีคุณษิทรา เบ้ียบังเกิด 

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ โพสตเอาดูเถอะ..

“ส.ส.เต โกหกออกส� อนะครับ ท่ีบอกวาโทร.มาคุยกับผม

แลวบอกเร� องลูกไล หรือทันเกม หรือแขงกับใคร กับบอกผม

วาขออํานวยความยุติธรรมใหประชาชน 

คําพูดเหลาน้ีลวนแตงเติมใหสัมภาษณส� อท้ังส้ิน

ส.ส.เต โทร.หาผม คําแรกพูดกอนเลยวา เหย!! นองวาพ่ี

ออกส� อขนาดน้ีเลยเหรอ (นํ้าเสียงแบบขมผม) ผมก็สวนสิครับ 

วาเปนถึง ส.ส.อยาโดนหลอกอะไรงายๆ 

แลวผมก็เลาเร� องบังแจ็คให ส.ส.เตฟง คุยกันไมนานนะ

ครับ อยาบิดเบือนออกส� อใหคนเขาใจผิด

จําไดไหมท่ีท้ังโทร. ท้ังไลนหาผมหลายๆ รอบ ขอใหผม

ชวยแชร โพสตของตัวเอง บอกเพจผมคนติดตามเยอะ ชวย

แชรพ่ีหน�อย เราพวกเดียวกัน แตผมไมแชรให

ผมไมโงนะครับ รูเจตนาดีวา ส.ส.เตตองการอะไรกับ

คดีน้ี อยามาเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองกับการสูญเสียแบบ

น้ี มันไมคูล”

น่ี..ภาษาอีสานวา “เบิดคําสิเวา” แมนบ? และคงไมแต

ผมหรอกท่ีไมรูจะคุย-วิจารณอะไรตอ ตัว ส.ส.เตเองก็เถอะ เห็น

ทีตองปดปากเงียบแลวละ..

อยาไดริปะทะคารมกับทนายความทานน้ีเด็ดขาด.. “มัน

ไมคูล” เช� อเหอะ!

เออ..แลวน่ันก็อีกคน ผมหมายถึงคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ ผู

สมัครรับเลือกต้ังผูวาฯ กทม.ท่ีลงพ้ืนท่ีชุมชนเฉลิมอนุสรณ เขต

วัฒนา ซ่ึงเปนชุมชนริมทางรถไฟและหาเสียงวา..

“กรุงเทพฯ มีชุมชนเล็กๆ อยูท่ัวพ้ืนท่ี หากไมสังเกตก็จะ

ไมเห็นชุมชนเหลาน้ี ดังน้ัน กทม.ตองเขามาดูแล เพราะบาง

ชุมชนไมไดรับการจัดต้ังเปนชุมชน ทําใหมีปญหาท่ีดิน

ซ่ึงตองแกปญหาตรงน้ีดวยการผลักดันใหจดทะเบียน

เปนชุมชนใหได และใหสิทธิชุมชนท่ีแหงน้ีเทาเทียมชุมชนอ� น 

รวมถึงผลักดันนโยบายเทาท่ีจะทําได”

และตอมา..คุณภัทร เหมสุข นักวิชาการอิสระ ก็โพสต

ขอความ.. “น่ันคือท่ีดินของการรถไฟฯ ไมใชหรือครับ แลวคน

เหลาน้ันก็บุกรุกท่ีดินของการรถไฟฯ

กทม.มีสิทธ์ิอะไรไปจัดการเร� องน้ีบนท่ีดินของหน�วยงาน

อ� น สัญญาวาจะใหในส่ิงท่ีไมใชอํานาจของตนเองมันเกิดข้ึน

ไดยากมากนะครับ 

ตอไปพวกท่ีบุกรุกใตสะพาน ริมคลอง ทางเทา ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของ กทม.เองก็คงเอาอยางบาง 

หลายปท่ีผูบริหารชุดเกาเคลียรพ้ืนท่ีรุกลํ้าทําเอาไวจน

สะอาดตา แกปญหาดวยการสรางท่ีอาศัยใหมใหไมตองรุกลํ้า 

คุณภาพชีวิตของคนเหลาน้ันก็ดีข้ึน สภาพเมืองก็ดีข้ึน

 ถานโยบายหาเสียงเปนแบบน้ี กทม.ก็คงกลับมาเปน

เมืองเน�าๆ เหมือนเดิม”

ครับ..ผมเห็นดวย หาเสียงเอาเท-เอาหลอ-เอาแมน 

เพ� อหวังโกยคะแนนมากอน สวนจะทําได-ไมไดเอาไวคอยวา

กัน แบบน้ี..

ไมวาจะเปนผูสมัครทานใด..มันไมคูล (วะ)!

แ

• สงกรานตนี้หามพลาด เพราะเจาพอขา

แดนซตัวจริงอยาง เจ-เจตริน วรรธนะสิน ตอบ

รับแลวที่จะไปรวมงานเย็น ซา สนุกใหสุดเหวี่ยง

ไปดวยกัน กับเทศกาลความสนุกสุดเย็นฉ่ํา ที่

พรอมเติมทุกความมันส สาดทุกความฟน เพ� อให

สนุกเต็มเหนี่ยวมากกวาที่เคย ในงาน สงกรานต 

Water Festival 2022 @ กาญจนบุร ีวันเสาร

ที่ 16 เมษายน เริ่มเวลา 18.00 น. 

เปนตนไป ณ บริเวณลานขาง อบจ.

กาญจนบุรี  

• เม� อ บอย-ธิติพร จุติมา

นนท จากชองวัน 31 เจาของราน

บานทาน้ํานนท ที่พลิกวิกฤตใหเปน

โอกาสเม� อครั้งเจอน้ําทวมใหญ แต

ก็ยังคงเปดรานสูสุดใจจนไดรับฉายาหมูกระทะโต

คล� นบานทาน้ํานนท ที่ดังไปไกลถึงตางประเทศ 

มารอบนี้ บอย ธิติพร ชวนรวมสรงน้ําพระเรียบ

งายแบบไทยแทริมน้ําเจาพระยา @บานทาน้ํานนท 

ผูที่สนใจโทร.ไปสอบถามไดที่เบอร 09-3112-4222 

• เดินทางมาถึงโคงสุดทายแลว สําหรับ

ละครกอนขาวภาคค่ํา พยัคฆยี่เก ทางชอง 7HD 

นําแสดงโดย ริส-วิชญพงศ เอี่ยมสะอาด, แกม-

ญาณิศา ธีราธร, ซัน-วงศธร สมศรี และ อลิศ-

ธนัชศลักษณ ฮัดสัน ที่ความสนุกจัดเต็ม เขมขนทุก

ตอน และในวันที่ 12 เมษายนนี้ก็จะเสนอเปนตอน

สุดทาย ติดตามไดเวลา 18.45 น. ทางชอง 7HD 

กด 35 

• เรียกวาแคออนแอรไป

ไดเพียง 1 EP. ก็ไดรับกระแส

การตอบรับอยางลนหลาม

สําหรับซีรีสวายแนวแอ็กชัน

ฟอรมใหญแหงป คินน พอรช 

เดอะซีรีส ที่ผลิตโดยบริษัท บี 

ออน คลาวด จํากัด ดวยโปรดักชันสุดอลังการ 

สงผลให 2 นักแสดงนําอยาง มาย-ภาคภูมิ รม

ไทรทอง และ อาโป-ณัฐวิญญ วัฒนกิติพัฒน ขึ้น

แทนคูจิ้นคูใหมที่น�าจับตาทันที.

รักชิด

เคล็ดลับผิวใส • เปดตัวอยางยิ่งใหญอลังการสําหรับ MANA Pro-Collagen Pre-

mium Launch งานเปดตัวสินคาใหมลาสุด MANA Pro-Collagen บริหารงานโดย

สองซีอีโอคนเกง มงนี๋-ศิริรัตน กิจพอคา และพีช-ไชยนุวัติ กิจพอคา แหงบริษัท มา

นา เนเจอร อินโนเวชั่น จํากัด โดยงานนี้ยังไดเปดตัวพรีเซนเตอรนางเอกสาวสวย 

ญาญา-อุรัสยา เสปอรบันด ที่มารวมพูดคุยแชรเคล็ดลับบูสตผิวใสแบบสวยเดงลึก

ระดับเซลลกับ MANA Pro-Collagen ณ แฟชั่นฮอลล ชั้น 1 สยามพารากอน

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ฟาใส ปวีณสุดา’ติดโควิด-19

พบเช้ือหลังกลับจากตางประเทศ

นักแสดงนางงามสายฟต “นํ้าตาล” ชลิตา สวน

เสน�ห ควงฟตเนสอินฟลูเอนเซอรแถวหนาอยาง มิกก้ี 

นนท อัลภาชน มารวมปลุกกระแสการออกกําลังกาย

ในยุคท่ีทุกคนตองใสใจดูแลรักษาสุขภาพ และสาธิตวิธี

การออกกําลังกายท่ีสนุกและความฟตท่ีใชกับทาง เวอร

จ้ิน แอ็คทีฟ (Virgin Active) ท่ีมาจัดอีเวนตภายใตคอน

เซ็ปต FOR EVERY KIND OF FIT. ณ ศูนยการคาเซ็น

ทรัลเวสตเกต เม� อสุดสัปดาหกอน

“นํ้าตาล” ชลิตา สวนเสน�ห อดีตมิสยูนิเวิรสไทย

แลนด ป 2559 ท่ีมีผลงานทางหนาจอทีวีแลวหลายเร� อง 

ไมวาจะละครซิตคอมหรือซีรีสต้ังแตป 2560 วันน้ีมา

โฟกัสเปนพิเศษสําหรับคลาสใหมลาสุด พิลาทิส รีฟอร

เมอร นอกน้ันก็มีกิจกรรมสนุกๆ ใหผูท่ีผานไปผานมาได

ทดสอบสมรรถภาพกันหลายฐาน

“จริงๆ ตาลเองก็เคยเลนอยูแลวดวย ชวยให

รางกายของเรายืดหยุนไดดี แลวก็เร� องของกลามเน้ือ 

ก็ไดออกแบบ โดนเต็มๆ จริงๆ นอกจากน้ันก็ยังไดฝกสติ

ไปดวย”

“ในทุกวันก็มีการออกกําลังกายใหมๆ  เกิดข้ึนมา

เยอะแยะมากมาย ใหเราไดเลือก ไดลองใชดูวาเหมาะ

กับเราเลนม้ัย เหมาะกับไลฟสไตลของเราและเราเอน

จอยกับมันหรือเปลา เพราะถาเราสนุกกับมัน เราก็จะทํา

ออกมาไดดี ทุกวันตาลก็จะหาไปเร� อย วันน้ีอารมณแบบ

อยากเตน วันน้ีอยากเขายิม”

นอกจากออกกําลังกายเปนประจํา นํ้าตาลยังฝาก

เคล็ดลับดวยวา ส่ิงสําคัญอีกอยางคือ “ต้ังมายดเซตไว

กอน ท้ังเร� องอาหารการกินและการออกกําลังกาย จะ

ไดรูวาเราขาดตรงไหนและตองโฟกัสอะไรเปนพิเศษ ไม

อยางน้ันมันก็อาจเร� อยๆ ไรจุดหมาย”

สําหรับ พิลาทิส รีฟอรเมอร เปนศิลปะการ

ควบคุมการเคล� อนไหว ฝกตอเน� องเพิ่มความยืดหยุน 

สรางความแข็งแรง พัฒนาการควบคุม และเพิ่มความ

อดทนทั่วรางกาย รวมถึงการจัดตําแหน�ง พัฒนาแกน

ของรางกาย ระยะเวลา 45-60 นาทีเผาผลาญแคลอรี

ไดสูงสุด 350 กิโลแคลอรี.

 interthaipost69@gmail.com

นํ้าตาล ชลิตา 

‘ถาสนุกกับมัน เราก็จะทําออกมาไดดี’

แ

ฟ
จากที่ไปทํางานที่ตางประเทศมา พอกลับถึงประเทศไทยฟาใสได

ตรวจ Test & Go และกักตัว 1 วัน พบวาผลตรวจเปนบวก ตอน

นี้กําลังรักษาตัวอยูคะ ฟาใสตองขอโทษทุกๆ งานดวยนะคะที่ตอง

ยกเลิกหรือเล� อนออกไปกอน ขอโทษจริงๆ คะ“

ดาน ชายแฮ็คส-ดร.วโรดม เผยวา “พี่ทราบวานองเดินทาง

ไปประเทศแคนาดาเพ� อไปเยี่ยมครอบครัวและทํางาน เพราะ

วาทางนองไดแจงขอคิวกับกองซีรีสเจาหญิงหลงยุคมานาน

แลว ซึ่งจริงๆ ซีรีส ไดมีการถายทําปดกลองไปเรียบรอยแลว 

จะมีคิวออนแอรทางชอง 9 MCOT HD วันที่ 16 เมษายน

ที่จะถึงนี้ และในเร� องของการรองเพลงประกอบซีรีสนอง

ชวงหลังจะเห็นวา 2 สามีภรรยา ธัญญ 

ธนากร กับยุย-จีรนันท มะโนแจม จะหันไปเอาดีกับ

การไลฟขายของ จนถึงขั้นเกิดขาวลือวาทั้งคูจะหยุด

รับงานในวงการเพ� อไปเต็มที่กับการขายของกันเลยที

เดียว ซึ่งหนุมธัญญยอมรับวากําลังเบรกงานในวงการ

จริง แตเพราะตองการที่จะเตรียมตัวมีลูกตางหาก

“ปนี้ผมกับยุยหยุดรับละครแลวครับ เพราะเรา

มีแพลนเร� องมีลูก กอนหนานี้เคยปรึกษาแพทย เคย

ฝากไข เคยอะไรก็แลว แตสุดทายเราก็ยังไมได ดัง

นั้นในเม� อเราทํางานหนักกันจนเกินไป ก็เลยตองหยุด

ตามคําแนะนําของแพทย เพราะคุณหมอบอกวาถา

เราไมหยุดเราจะไมมีลูก ซึ่งตอนนี้เราอยากมีลูกมากๆ 

เราก็เลยคุยกันวาเราจะหยุดรับงาน แตก็แคปเดียว

ครับ

ก็ปลอยไปตามธรรมชาติ สุดทายแลวผมก็ตอง

ปลอยใหเปนเร� องของพรหมลิขิต ถาหากจะมีก็มี ถา

หากไมมีก็ทําใจ แตสาเหตุหลักคุณหมอบอกวาอยาก

ใหหยุดการทํางานไปกอน โดยเฉพาะยุย เพราะเวลา

เขาถายละครเขาตองรองไหบอยมาก ซึ่งมันทําใหเขา

เครียดจนเกินไป แตถาเราพยายามกันเต็มที่แลวเขา

ก็ยังไมมา ก็ไมเปนไรครับ เราโอเคอยูแลว เราอยูกับ

ปจจุบันใหดีที่สุด โฟกัสที่ความสุขของเราสองคนดี

กวา”.

‘ธัญญ-ยุย’ เตรียมมีลูก

ขอหยุดรับงานแสดง1ป



12 ขาวประชาสัมพันธ

“เชียงใหม” นับเปนอีกหนึ่งจังหวัด 

ที่ ได รับการคัดเลือกให เปนพื้นที่ จัดการ

ประกวดผลงานจังหวัด อําเภอ และชมรม 

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ซึ่ง

นับเปนการประกวดภาคแรกประจําป 2565 น้ี 

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการตามแนว

พระดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี  องคประธานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับจังหวัด

และอําเภอใหเขมแข็งขึ้น รวมทั้งสงเสริม

และสนับสนุนการจัดตั้งและขยายเครือขาย

ชมรมในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ 

สถานพินิจฯ เรือนจํา ทัณฑสถาน และสํานักงาน

คุมประพฤติ เพ� อรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดทุกกลุมในสังคมอยางครอบคลุม 

สนองแนวทางพระราชทานขององคประธาน

โครงการฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยไดจัดการประกวดฯขึ้นเม� อวันที่ 24-25 

มีนาคม 2565 ท่ีผานมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

จังหวัดเชียงใหม

ในป 2565 นี้ นับวาเปนโอกาสสําคัญ

ที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE จะมี

อายุครบ 20 ป การประกวดผลงานในครั้งนี้ 

เปนความสําเร็จของการบูรณาการความรวมมือ

ระหวางหน�วยงานที่เกี่ยวของ เพ� อขับเคล� อน

การดําเนินโครงการฯ ตั้งแตระดับจังหวัด 

อําเภอ ชุมชน และชมรมประเภทตางๆ และ

ยังเปนเวทีการเรียนรู และแลกเปล่ียนประสบการณ

การทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ที่มีคุณคาอยางยิ่ง โดยมีนายอรรษิษฐ 

สัมพันธรัตน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ทําหนาท่ีประธานใน

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ระดับภาคเหนือ และไดเชิญชวนผูบริหาร

และผูเขาประกวดทุกคน นอมระลึกถึงพระ

กรุณาธิคุณ ขององคประธานโครงการ ที่ทรง

หวงใยและทรงทุมเท ทรงงาน TO BE 

NUMBER ONE มาอยางตอเน� อง ดวยพระ

เมตตา พระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะ 

ทรงเปนศูนยรวมใจของเหลาพสกนิกรในการ

รวมกันดําเนินกิจกรรมเพ� อการปองกันปญหา

ยาเสพติด ทําให โครงการ TO BE NUMBER 

ONE ประสบความสําเร็จสามารถวัดผลไดทั้ง

“ภาคเหนือ” กับการประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจําป 2565

ในเชิงคุณภาพและปริมาณ เกิดประโยชนทั้ง

ตอองคกรชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ทั้งนี้ผลการดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด

และอําเภอ TO BE NUMBER ONE  ที่ ได

รับการคัดเลือก มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญ 

คือ การบูรณาการงานดานการสงเสริมศักยภาพ

เยาวชน  และการดูแลชวยเหลือผูเสพผูติด

ยาเสพติดภายใตโครงการ “ใครติดยายกมือข้ึน”  

ในขณะที่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ซ่ึง

แบงเปนชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา-

อุดมศึกษา ในสถานประกอบการ ในสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  เรือนจํา/

ทัณฑสถาน และสํานักงานคุมประพฤติ มีเกณฑ

การพิจารณาที่สําคัญ คือ ความเขมแข็งใน

การรวมตัวของสมาชิก เพ� อดําเนินกิจกรรม

สรางสรรคตามแนวคิด “โดยสมาชิกเพ� อสมาชิก” 

และแนวทางยุทธศาสตร โครงการ คือ การ

รณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมที่

เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ รวมทั้งการ

สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน

และแกไขปญหายาเสพติด  

สําหรับปนี้มีจังหวัดเขารวมนําเสนอ

ผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER 

ONE ทั้งในระดับตนแบบและดีเดนจํานวน 

17 จังหวัด ในสวนของอําเภอและชมรม TO 

BE NUMBER ONE ประเภทตางๆ มีเขารวม

นําเสนอผลงาน ทั้งสิ้น 228 แหง โดยชมรม

ที่เปนตนแบบมีผลการดําเนินงานกาวหนา 

ทั้งดานนวัตกรรมและองคความรูดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมากที่สุด

ในภาคเหนือที่ผานเขาสูการประกวดระดับ

ประเทศ ประจําป 2565 ประเภทจังหวัด 

TO BE NUMBER ONE กลุมมาตรฐาน

พรอมเปนตนแบบระดับเพชร คือ จังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพิษณุโลก  

จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดเชียงราย   สําหรับ

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

ชุมชนภูมิภาค กลุมตนแบบเพชร รักษามาตรฐาน

สูระดับยอดเพชร คือ ชุมชนศรีดอนชัย  

จังหวัดเชียงราย สวนประเภทชมรม TO BE 

NUMBER ONE ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมระดับยอดเพชร รักษามาตรฐานระดับ

ยอดเพชร คือ โรงเรียนธีรกานทบานโฮง   

จังหวัดลําพูน  และโรงเรียนอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมมาตรฐาน

พรอมเปนตนแบบระดับเพชร คือ โรงเรียน

หนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียน

หนองบัว จังหวัดนครสวรรค และชมรม 

TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประเภท

ตนแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสูระดับ

ยอดเพชร คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา กลุมมาตรฐานพรอมเปนตนแบบ

ระดับเพชร คือ มหาวิทยาลัยเจาพระยา  

จังหวัดนครสวรรค  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

กรมหมอนไหม พัฒนาผาไหมลักษณะ

พิเศษ มีความนุมพลิ้ว ไมยับงาย โครงสราง

เนื้อผาแข็งแรง ชวยเพิ่มมูลคาผาไหมไทย 

และเพิ่มความนิยมใชผาไหมมากขึ้น ตอบ

สนองตลาดผูบริโภค ที่สําคัญ เกษตรกร

สามารถทําเองได

นายปราโมทย ยาใจ อธิบดีกรม

หมอนไหม เปดเผยวา กรมหมอนไหมไดจัด

ทําโครงการการทําผาไหมตนแบบลักษณะ

พิเศษ ป 2564 ภายใต โครงการเทคโนโลยี 

นวัตกรรม เพิ่มมูลคาสินคาหมอนไหมตลอด

หวงโซอุปทาน เพ� อพัฒนาเพ� อใหไดผาไหม

ที่มีลักษณะพิเศษ มีความนุมพลิ้ว ไมยับงาย 

โครงสรางเนื้อผาแข็งแรง และหากสามารถ

พัฒนาใหมีคุณสมบัติพิเศษได จะสามารถ

เพิ่มมูลคาผาไหมไทย และทําใหมีความนิยม

ใชผาไหมมากขึ้น เน� องจากมีเนื้อผาที่สวมใส

สบาย ดูแลรักษางาย ที่สําคัญคือเกษตรกร

สามารถผลิตเองได 

โดยใชรังไหมพันธุ ไทยพื้นบาน ไดแก 

พันธุทับทิมสยาม 06 และพันธุวนาสวรรค 

กรมหมอนไหมพัฒนาผาไหมนุมพลิ้วตอบโจทยตลาดผูบริโภคผาไหมใสสบาย

มาใชในการสาวเสนไหม โดยการนํารัง

ไหมไปตมใหฉ่ําน้ํา แลวตักใสกระบะสาว

เคร� องยูบี 2 อุณหภูมิในการสาวเสนไหมราว 

40 องศาเซลเซียส กําหนดขนาดเสนและ

ควบคุมจํานวนรัง รวมทั้งการเพิ่มคุณสมบัติ

ดวยการควบตีเกลียว และใชการตีเกลียว

ดวยเคร� อง 2 แบบ ไดแก แบบที่ 1 ตีเกลียว

ดวยขนาดทอพีวีซี 2 นิ้ว ขนาดเสนไหม 

500-550 เกลียว/เมตร นําเสนไหมไปลอก

กาวดวยวิธีการพิเศษ โดยนํามาทําเปนเสน

พุง สําหรับทําผากิมิโน พิมพลายดอกโบตั๋น

จากคราม และแบบที่ 2 ตีเกลียวดวยขนาด

ทอพีวีซี 2.5 นิ้ว ขนาดเสนไหม 450-500 

เกลียว/เมตร นําเสนไหมไปลอกกาวดวยดาง

ธรรมชาติ และลอกกาวไหมออก 20 % โดย

แบงเปนเสนไหม ทําเสนยืน 2 กี่ หนาผา

กวาง 100 เซนติเมตร แบงเปน กี่ที่ 1 ไม

ยอมสี และกี่ที่ 2 ยอมสีเหลืองดวยแกนเข 

เสนไหมทําเสนพุง โดยแบงครึ่งสําหรับยอม

ดวยแกนเข และอีกสวนหนึ่งนําไปยอมดวย

แกนเขแลวนําไปหมักโคลน  จากนั้นนําผา

ที่ทอไปวิเคราะหหาโครงสราง ความยืดหยุน 

แข็งแรง และพบวามีการคืนตัวดี ยืดหยุน

และทิ้งตัวไดดี 

“กรมหมอนไหม ไดนําองคความรู

นี้ ไปถายทอดนํารองที่ จ.มุกดาหาร และ

อุบลราชธานี เพ� อใหเกษตรกรนําไปผลิตได

เองตอไป ถือเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผาไหม

ไทยอีกทางหนึ่ง ตอบสนองความตองการ

ของตลาดของผูบริโภคที่ช� นชอบผาไหมและ

การสวมใสที่ใหความสบายมากยิ่งขึ้น” อธิบดี

กรมหมอนไหม กลาว

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดย แสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ไดจัดงานมอบเคร� องประกาศเกียรติยศแก

ผูทําคุณประโยชนใหแกรัฐบาล และ

ประชาชน สปป.ลาว หรือ” ระดับประกาศ

เกียรติคุณสูงสุด”

โดย นายแพทยบุญ วนาสิน ประธาน

กรรมการโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง 

คือคนไทยที่ทําคุณประโยชน ใหแกรัฐบาล

และประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ดานความรวมมือในการจัดสง

บุคลากรทางการแพทย ในสถานการณ

ระบาดของโควิด19 อยางตอเน� อง โดยให

ความรวมมือรัฐบาล สปป.ลาว ในการจัดสง

บุคลากรทางการแพทยชวยฉีดวัคซีน COVID19  

ใหกับพลเมือง สปป.ลาว หวังชวยยับยั้ง

สถานการณแพรระบาดใหคลี่คลาย และลด

การเสียชีวิตจาก COVID19 ของประชากรลาว 

ทีมบุคลากรทางการแพทยจากโรง

พยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง เขารวมโครงการ

จิตอาสารักษา COVID19 เพ� อมิตรภาพ

ลาว - ไทย 70 ปของสถานเอกอัครราชทูต 

สปป.ลาว ประจําประเทศไทย ในการดูแล

รักษาคนไข COVID19 ใน สปป.ลาว ที่พัก

รักษาตัวแบบ Home Isolation ตลอดจนจัด

ทีมบุคลากรทางการแพทย ดูแลพลเมืองลาว 

และครอบครัวที่อยูอาศัยในประเทศไทยกวา 

300 ครอบครัว ซึ่งติดเชื้อ COVID19 และ

รักษาตัวที่บานแบบ Home Isolation

“สปป.ลาว เปนประเทศที่มีการบริหาร

จัดการ Covid19 ดีที่สุดในอาเซียน ทั้งอุบัติ

การณการเกิดโรคและการเสียชีวิตจาก Covid19 

โดยเปนประเทศแรกๆ ที่ในอาเซียนที่มีวัคซีน

ที่มีคุณภาพฉีดใหกับ ประชาชน สปป.ลาว 

ทุกคนที่มีความประสงคจะฉีดวัคซีน และ

สปป.ลาว มอบเคร� องประกาศเกียรติยศ “นพ. บุญ วนาสิน” 

คนไทยสงทีมแพทย ไปลาว ชวยคลี่คลายโควิด-19

คุณวนิดา บุญภิรักษ รองกรรมการ

ผูจัดการใหญดานการเงินและบัญชี บริษัท 

ไทยออยล และผูบริหารระดับสูงจากสถาบัน

การเงินทั้ง 10 แหง ไดรวมพิธีเฉลิมฉลอง

และขอบคุณการสนับสนุนวงเงินเลตเตอร

ออฟเครดิตจากสถาบันการเงิน มูลคาวงเงิน

รวมกวา 51,000 ลานบาท เพ� อเสริมสราง

ความแข็งแกรงดานสภาพคลองแกกลุม

บริษัทไทยออยล

คุณวนิดากลาววา “การไดรับความ

สนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินทั้ง 

10 แหงในครั้งนี้ ไทยออยลนําไปสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน

ที่วางไว ภายใตแนวคิด Building on Our 

Strong Foundation ตอยอดธุรกิจจากพื้น

ฐานดานการกลั่นที่แข็งแกรงของบริษัทฯ 

ไปสูธุรกิจปโตรเคมีและผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง 

โดยจะดําเนินการผานกลยุทธหลัก 3 ดาน 

(3Vs) ไดแก

1) Value Maximization : Integrated 

Crude to Chemicals การบูรณาการตอย

อดหวงโซคุณคาจากธุรกิจโรงกลั่นสูธุรกิจ

ปโตรเคมี 

2) Value Enhancement : Integrated 

Value Chain Management การบูรณาการ

ขยายผลิตภัณฑตามที่ตลาดตองการโดย

เจาะลึกในตลาดภูมิภาคที่มีความตองการสูง

3) Value Diversification การกระจาย

ความเสี่ ยงการลงทุนไปสู ธุ รกิจที่ ความ

ผันผวนต่ําและลงทุนในธุรกิจใหมที่ เปน 

ไทยออยลจัดพิธีเฉลิมฉลองและขอบคุณ

สําหรับการสนับสนุนวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนําทั้ง 10 แหง

New S-Curve 

สอดคลองกับเปาหมายที่จะมีสัดสวน

ของกําไรจากธุรกิจปโตรเลียม 40% ธุรกิจ

ปโตรเคมี 40% ธุรกิจไฟฟา 10% และธุรกิจ

ใหมอีก 10% ภายในปพ.ศ. 2573 ซ่ึงท้ังหมดน้ี

วรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสรางบาน (Home Builder Association 

: HBA) พรอมคณะกรรมการ สมาคมธุรกิจรับสรางบาน เปดงาน “รับสรางบานและ

วัสดุ FOCUS 2022” อยางเปนทางการ โดยไดรับเกียรติจาก กุลิศ สมบัติศิริ ปลัด

กระทรวงพลังงาน เปนประธานในพิธีเปดเม� อวันที่ 30 มีนาคม ณ ศูนยแสดงสินคา

และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล 8 ซ่ึงเปนงานท่ีรวมแบบบานใหมดีไซนสวย

มากกวา 1,000 แบบ และเทคโนโลยีการสรางบานมารวมไวในที่เดียว งานจัดขึ้นตั้งแตวัน

ที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ฮอลล 8

เปนประเทศแรกที่สรางโรงงานผลิต Mol-

nupiravir เม� อเดือนธันวาคม 2564 จากความ

รวมมือจากองคการอนามัยโลก บุคลากร

ทางการแพทยจาก รพ.ธนบุรี ยังมีความยินดี

ที่จะชวยสนับสนุนรัฐบาล สปป.ลาว อีกครั้ง 

เพ� อชวยเหลือพลเมืองใน สปป.ลาว ใหไดรับ

วัคซีน COVID-19 เพิ่มขึ้น เพ� อปองกันและ

ยับยั้งการแพรระบาดของ COVID-19 อยาง

ตอเน� อง” นพ.บุญ กลาว

จะชวยตอยอดกําไรของไทยออยล ใหมี

เสถียรภาพ พรอมขยายพอรตโฟลิโอ

และฐานกําไรใหกวางยิ่งขึ้น” คุณวนิดา

กลาวเสริม

ชาญนะ เอี่ยมแสง พรอม กิตติพงษ 

สิปยารักษ เปดงาน เทศกาลปูสุดฟน Rayong 

Crab Carnival 2022 ยกตลาดปลาในประเทศ

ญี่ปุนมาไวที่ระยอง ใหทุกทานไดมาเลือกชิม

เมนูปู เเละซีฟูดสุดฟน จากรานดังในจังหวัด

กวา 100 เมนู  โดยมี สุวรรณา ศรุติลาวัลย, 

สริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย, ธนิชยา ชินศิรประภา, 

นเรศ วณิชกุล และ ดุษฎี มีเงิน  รวมงาน ณ 

ศูนยการคาเซ็นทรัล ระยอง

เปดงาน เทศกาลปูสุดฟน 

Rayong Crab Carnival 2022   

สมาคมธุรกิจรับสรางบาน เปดงาน 

“รับสรางบานและวัสดุ FOCUS 2022” ฉีกทุกขอจํากัดของการสรางบาน
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โรงพยาบาลเจาพระยา ขอเปนสวนหน่ึง

ในการรวมปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 และลดความรุนแรงใหแก

ผูติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ดวยการมอบสิทธิพิเศษ

เม� อซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปชุดหลัก 

(Standard Checkup) โปรแกรม 4A-7B 

รับฟรีทันทีคูปองวัคซีนโมเดอรนา 1 เข็ม 

(วัคซีนสําหรับอายุ 12 ปขึ้นไป) หมดเขตวันที่ 

30 เมษายน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

แผนก Call Center โทร.0-2433-5666 หรือ

ไลน @chaophya

ศูนยแมและเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว 

รวมตอนรับสมาชิกใหมดวยโปรแกรมคลอด

บุตรเหมาจาย เพ� อคนสําคัญของครอบครับ

และเตรียมความพรอมดูแลโดย สูติแพทย

ผูชํานาญการและกุมารแพทยเฉพาะทาง

ทารกแรกเกิดและปริกําเนิด ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ 

โทร.0-2223-1351 ตอ 3126

เดินหนาสรางประสบการณการดูหนัง

แบบใหมๆ ใหลูกคาอยูเสมอ ลาสุด CMO 

แหงโรงหนัง เอส เอฟ สุวิทย ทองรมโพธิ์ 

จับมือผูบริหารสาวเกง วรลักษณ ตุลาภรณ 

จากเดอะมอลล กรุป เตรียมจัดโปรเจกตใหญ

ตอนรับซัมเมอรสุดรอนแรง “Pool Cinema 

Party” ครั้งแรกกับการดูหนังที่สวนน้ําบน

ชั้นดาดฟา เนรมิตรสวนน้ําใหกลายเปน

โลกแหงเวทยมนตตอนรับการกลับมาของ

ภาพยนตรฟอรมยักษ “Fantastic Beasts: 

The Secrets of Dumbledore” ระหวางวัน

ที่ 22-23 เมษายน ที่สวนน้ํา แฟนตาเซีย ลา

กูน ชั้น 6 ศูนยการคาเดอะมอลลไลฟสโตร 

งามวงศวาน เร่ิมเปดขายบัตร 11 เมษายนน้ี 

ทาง www.sfcinema.com แถมงานนี้ยังมี

คอนเสิรตจากศิลปนดังมารวมสรางสีสัน

อีกดวย รีบชวนเพ� อนมาจองบัตรดวน เพราะ

บัตรมีจํากัด หมดแลวหมดเลย

กองทุนเพ� อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) เชิญชวนหน�วยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มูลนิธิ องคกรสาธารณ

ประโยชน ภาคเอกชนหรือกิจการเพ� อสังคม 

และภาคประชาสังคม (หน�วยเสนอโครงการ

ระดับจังหวัด) ที่มีแนวคิดสงเสริมการศึกษา

และการดําเนินงานปฏิรูปทางการศึกษาเพ� อ

ลดความเหลื่อมล้ําสําหรับเด็กและเยาวชน

ในระยะยาว ย� นขอเสนอโครงการ “การ

จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อม

ล้ํา ป 2565” โดย กสศ. จะสนับสนุนทุน

ตามโครงการฯ ใหแกหน�วยเสนอโครงการ

จังหวัดละ 1 โครงการ ผูสนใจสามารถศึกษา

ประกาศสนับสนุนทุนและสมัครผานระบบ

ออนไลน (www.eef.or.th) ไดตั้งแตวันนี้ – 

29 เมษายน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โครงการฯ ติดตอ โทร.0-2079-5475 กด 8 

หรือทางเพจเฟซบุก กองทุนเพ� อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา (https://www.facebook.

com/EEFthailand/)

ซัมเมอรน้ีรอนแรงไมหยุด MONLINE.

COM โดย เดอะมอลล กรุป มอบโปร

สุดพิเศษใหนักชอปออนไลน ในแคมเปญ 

“MONLINE SUMMERCATION” พบกับ

สินคา EXCLUSIVE COLLECTIONS จาก

หลากหลายแบรนดดัง กับดีลที่ไมเคยมีที่ไหน

มากอน อาทิ History of Whoo x Pierre 

Marie, Beams x Netflix collection, Garmin 

Vivosport Smart เปนตน พรอมแจกโคดลด

เพิ่มสูงสุด 4,500 บาท และลูกคาบัตร SCB 

M VISA ลดเพิ่มอีกสูงสุด 1,500 บาท หรือ

แบงชําระเบาๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน 

รับสวนลดเพิ่มพรอมสิทธิประโยชนจากบัตร

เครดิต เดบิต บัตรกดเงินสด และพารทเนอ

รที่รวมรายการอีกมากมาย พรอมบริการหอ

ของขวัญและจัดสงฟรีไมมีขั้นต่ํา ตั้งแตวันนี้  

– 17 เมษายน เพียงคลิกซื้อผาน MONLINE.

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

COM ตลอด 24 ชั่วโมงดูรายละเอียดเง� อนไขเพิ่มเติมไดที่ 

www.MOnline.com, www.facebook.com/monlinethai-

land และ M Card Application

สงกรานตทั้งที ตุก - ดร. อุษณีย มหากิจศิริ 

ลี โอณี โอ ประธานบริษัท เคดีเอ็น เจาของโดนัทสูตร

ลิขสิทธิ์ คริสป ครีม 

ประเทศไทย ก็ไม

พลาดที่จะสงความ

สุ ขต อนรั บป ใหม

ไทย ดวยโดนัทแสน

อรอยใหแฟนคลับ

ได ฟ นกั น ง า ยขึ้ น 

กับขบวนฟูดทรัคที่

ขนโดนัทเนื้อนุมไป

เสิรฟใหอยางทั่วถึง 

เริ่มตนที่ Summer 

Hill คอมมูนิตี้มอลล

สุดฮิต ติดบีทีเอส 

พระโขนง และตอดวยเมืองทองเท่ียวภาคตางๆ กับโลเคช่ัน

แวะงาย ซื้อสะดวก ใหเหลานักเดินทางไดแวะเติมพลังใน

ปม PTT ทั้ง สระบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี และเพชรบุรี 

สวนชาวศรีราชาก็ไมนอยหนา คริสป ครีม ปอปอัพสโตร 

พรอมจัดเต็ม ณ ศูนยการคาแปซิฟค ปารค และสุดทาย 

แตไมทายสุดกับการตอกย้ําฉายาของฝากจาก กทม. กับ

สาขานองใหมลาสุด ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ชั้น 4) ที่

ครั้งนี้พรอมจัดใหหอบหิ้วความอรอยกันทันทีที่เช็คอินเลย

ทีเดียว

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา มอบความคุมคา 

3 ตอใหสมาชิกบัตรฯ เม� อชําระคาเบี้ยประกันทุกหมวดท่ี

รวมรายการผานบัตรเครดิตฯ ตามเง� อนไข ทั้งประกันชีวิต, 

ประกันสุขภาพ, ประกันออมทรัพย, ประกันรถยนต, 

ประกันการศึกษา และประกันเดินทาง ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 

-30 เมษายน ตอที่ 1 :  รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,800 

บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 5,400 บาท

ตลอดรายการ เม� อรูดบัตรชําระคาเบี้ยประกันเต็มจํานวน 

และมียอดชําระขั้นต่ําตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป 

เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผานแอป UCHOOSE ตอที่ 2 

: พิเศษเฉพาะยอดชําระเบี้ยประกันกรุงไทย แอกซา, 

ไทยประกันชีวิต, เมืองไทยประกันชีวิต, เอฟ ดับบลิว ดี 

(FWD), ประกันอลิอันซ อยุธยา รับสิทธิ์แลกคะแนนเปน

เครดิตเงินคืนสูงสุด 13% หรือ 7,800 บาทตลอดรายการ 

ตามเง� อนไขยอดชําระระหวาง 23 มีนาคม – 30 เมษายน 

2565 ตอที่ 3 : ทุกการใชจายในหมวดประกัน 25 บาท 

รับคะแนนสะสมเฟรสชอยสรีวอรด 1 คะแนน ไมมีจํากัด 

(เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทกําหนด) พิเศษ! รับสิทธิ์เลือก

บริหารคาใชจายแบบสมารท 0% สั่งได เปลี่ยนยอดรูด

บัตรเปนยอดผอนชําระ 0% นาน 3 เดือน ขอมูลเพิ่มเติม 

https://bit.ly/KFC_Ins 

บลูโอ ริธึม แอนด โบวล และ ซับซี โร ไอซสเก็ต 

คลับ ชวนมาสนุกคลายรอนในชวงเทศกาลแหงความสุข

รับสงกรานตกับ “COLOR COOL FESTIVAL 2022” 

ระหวางวันท่ี 13-17 เมษายนน้ี มารับความคูล ใหเย็นช� นใจ ที่ 

บลูโอ ริธึม แอนด โบวล และ ซับซีโร ไอซสเก็ต คลับ ทุก

สาขา จะเลือกสนุกกับการโยนโบวลิ่ง หรือ เลนไอซสเก็ต 

ในราคาดี ๆ แบบโดน ๆ ดังนี้ เลนโบวลิ่งลด 50% เลน

ไดไมจํากัดจํานวนเกม เพียงแสดงบัตร Student Member 

หรือ Blu-O Club Card เลนไอซสเก็ต ราคาเพียง 200 

บาท (120นาที) เพียงแตงตัวดวยสีสันสดใสสุดจาบ มา

เลนไอซสเก็ต ตัดกับสีขาวของลานพื้นน้ําแข็งไอซสเก็ต 

ก็เกดีไมเบา

ฉลองเทศกาลสงกรานต คิง เพาเวอร ชวนชอป

ฉ่ําใจคลายรอนกับโปรโมชั่นที่จัดกระหน่ําใหทุกคนเตรียม

พรอมตอนรับการเดินทางที่กลับมาอีกครั้ง กับแคมเปญ 

READY GO SUMMER  ชอปฉ่ําใจ รีบรับโปรคุม สนุกทุก

โปรรอน กับสินคาแบรนดเนมช้ันนํา โดยลูกคาท่ีมีแผนการ

เดินทางสามารถซื้อสินคาดิวตี้ ฟรี ได หรือลูกคาที่ยังไมมี  

แผนเดินทางไปตางประเทศก็สามารถเลือกชอปสินคา

แบบไมมีไฟลตบินไดในรูปแบบ โฮม เดลิเวอรี่  พรอมรับ

สิทธิพิเศษมากมาย ที่ คิง เพาเวอร รางน้ํา ,พัทยา , ภูเก็ต 

ระหวางวันที่ 6 – 17 เมษายน และศรีวารี ระหวางวันที่ 

9 – 10 และ 13 – 17 เมษายน 

มอบประกาศนียบัตร    รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี  เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีคณะผูบริหาร และคณาจารย

รวมแสดงความยินดี ณ หองประชุมสงคธนาพิทักษ มทร.ธัญบุรี  

เซ็นทารารุกตลาดในไทยตอเน� อง ลงนามบริหารโรงแรมใหมในภาคเหนือ “เซ็นทารา 

ริเวอร ไซด เชียงใหม”      โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา นําโดย ธีระยุทธ 

จิราธิวัฒน ประธานเจาหนาที่บริหาร และสุพัตรา จิราธิวัฒน รองประธานอาวุโส ฝาย

องคกรสัมพันธและภาพลักษณ พรอมดวยอมรินทร นฤหลา กรรมการบริหาร บริษัท 

เชียงใหมรีเวอรไซดพลาซาโฮเต็ล รวมลงนามสัญญาบริหาร “เซ็นทารา ริเวอรไซด 

เชียงใหม” โรงแรมใหญติดริมแมน้ําปงขนาด 526 หองพัก ที่พรอมใหบริการแลววันนี้

อิ่มอรอยไปกับบุฟเฟตธีม “สงกรานตซีฟูดไนท” บุฟเฟตมื้อค่ํายอดนิยมท่ี

มีหลากหลายเมนูอาหารไฮไลท  เลิศรสสําหรับฉลองเทศกาลสงกรานต โดยเฉพาะ 

รวมทั้ง “ขาวแชชาววัง” รสชาติดั้งเดิมที่คุณจะไดอิ่มเอมไปกับขาวหอมมะลิหุง

สุกแชในน้ําลอยดอกมะลิหอมกรุน เสิรฟพรอมเคร� องเคียงแบบไทยรสเลิศเพ� อ

ชวยคลายรอนใหรูสึกเย็นช� นใจในฤดูรอนนี้ อีกทั้งขบวนอาหารทะเลสดใหม

คุณภาพเยี่ยมนานาชนิดที่จัดวางเรียงรายบนน้ําแข็ง อีกทั้งอาหารสไตลตะวัน

ตกและอาหารสไตลเอเชียจานโปรดมากมายใหคุณไดลิ้มลอง

พรอมใหบริการสําหรับมื้อค่ํา ตั้งแตเวลา 18.00 น. – 22.00 น. ในราคา 

1,980 บาทถวนสําหรับผูใหญ และราคา 990 บาทถวนสําหรับเด็ก*

บุฟเฟตฉลองสงกรานตมื้อค่ําธีม “เซิรฟ แอนด เทิรฟ ไนท” | วันที่ 16 

เมษายน พ.ศ. 2565

รวมฉลองสงกรานต ในชวงสุดสัปดาหอยางเปยมสุขไปกับคนที่คุณรัก 

พรอมอิ่มหนําแบบเต็มคําไปกับธีมบุฟเฟตมื้อค่ํา “เซิรฟ แอนด เทิรฟ ไนท” ที่

คุณจะไดอิ่มอรอยไปกับบุฟเฟตอาหารนานาชาติหลากหลายเมนูเลิศรสที่ผสม

ผสานเนื้อนําเขาคุณภาพระดับพรีเมียมกับขบวนอาหารทะเลสดใหมตัวโตนานา

ชนิดแบบรับประทานไดไมอั้น อาทิ ล็อบสเตอรนําเขาจากแคนาดาสดใหมตัวโต 

บุฟเฟตฉลองสงกรานตมื้อค่ําธีม “ซีฟูด ไนท” 

ขาปูอลาสกาเนื้อแน�นคัดพิเศษ พรอมเมนู

ซีฟูดเกรดพรีเมียมนําเขามากมาย ไมวาจะ

เปนขาปูยักษอลาสกาเน้ือหวานฉํ่า, หอยนางรม

สดใหม, ปลาแซลมอนเนื้อแน�น และอีกมาก 

นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารหลากหลายสไตลที่

เชฟพิถีพิถันปรุง ทั้งตม ผัด แกง ทอด และ

ยาง จากสเตชั่นปรุงสดพรอมเสิรฟ อาทิ 

สลัดและซูชิ คารฟวิ่งสเตชั่น อาหารตะวันตก 

อาหารอินเดีย และบารบีคิว เมนูปงยาง 

เปนตน

ใหบริการต้ังแตเวลา 18.00 น. – 22.00 น.

ที่ ในราคาทานละ 2,698 บาทถวนสําหรับ

ตัวแทน บริษัท ธนชาตประกันภัย และธนาคารทหารไทยธนชาต รวมมอบเงิน

สนับสนุน จํานวน 75,000 บาท ในการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสาน 

เทศกาลดอกคูนเสียงแคน ประจําป 2565 โดยมี จารึก เหลาประเสริฐ รอง

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนและผูบริหารเทศบาลนครขอนแกนรวมรับมอบ ณ หอง

ประชุมนครเปงจาล สํานักงานเทศบาลนครขอนแกน เพ� อเปนสวนหนึ่งในการสืบสาน

งานประเพณีอันยิ่งใหญ กระตุนการทองเที่ยวและสรางรายไดใหทองถิ่น โดยปนี้งาน

จัดขึ้นระหวางวันที่ 11 - 15 เมษายนนี้  ภายใตแนวคิด “สงกรานตนฤมิต เสริมจิต 

สรางบุญ”

กิจกรรมภายในงาน อาทิ พิธีรดน้ําผูสูงอายุ,พิธีทําบุญตักบาตรวันสงกรานต, 

กิจกรรมไหวพระ 9 วัด และกิจกรรมเลนน้ําสงกรานตแบบเสมือนจริงผาน AR Effect 

นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธจําหน�ายอาหารและสินคา รวมถึงการเปดโอกาสใหกับ

ผูประกอบการไดนําเสนอสินคาและบริการใหกับชาวขอนแกนและนักทองเที่ยว 

ซึ่ง ธนชาตประกันภัยและธนาคารทหารไทยธนชาต เตรียมนําผลิตภัณฑทางการเงิน

และประกันภัยเขารวมงานนี้ดวย

ธนชาตประกันภัย และธนาคารทหารไทยธนชาต รวมสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต จ.ขอนแกน

ผูใหญ และราคา 1,349บาทถวนสําหรับเด็ก 

ราคาดังกลาวสําหรับเด็กอายุเด็กอายุตั้งแต 

6 - 11 ป ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และคา

บริการแลว

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสํารอง

ที่นั ่งไดที่ฝายสํารองที่นั ่งหองอาหารของ

โรงแรมฯ โทร.0-2236-7777 หรือ 0 -2236- 

9952 อีเมล restaurants.slbk@shangri-la.

com หรือสํารองที่นั่งผานเว็บไซตที่ https://

www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/

dining/restaurants/next2/book-a-table/

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด ลูกหนี้

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๓/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด ผูรองขอ  ย� นคํารองขอ

ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด ลูกหนี้ มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถ

ที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท แต

กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ ของลูกหนี้ ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง ในวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผู ใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้

ประการใด ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๐๗๘/๒๕๖๕

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนางยุพา พิณสุรงค สรรพากรภาค ๓ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร 

โจทก ไดย� นฟอง บริษัท ๓ เอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทก ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๑๔,๓๐๐,๖๒๓.๙๑ บาท (ยังไมรวมเงินเพิ่มตามกฎหมาย)  และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไม

พอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอให

ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา

คําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให บริษัท ๓ เอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                          

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ทยกับจีนมีจุดยืนเรื่องสงครามยูเครนเหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร

ในกรณีมติของสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติ ไทย

โหวตสนับสนุนประณามการบุกเข้ายูเครนของรัสเซีย 

เหมือนอีก 7 ประเทศในอาเซียน

เวียดนามกับลาวงดออกเสียง

ส่วนจีนก็งดออกเสียง...เหมือนอินเดีย

แต่ในภาพรวมแล้ว เราเพิ่งได้อ่านการแถลงข่าวร่วมที่

สถานทูตจีนประจำาประเทศไทยนำามาเผยแพร่...แสดงถึงแนวทางที่ 

2 ประเทศมีร่วมกันเป็นส่วนใหญ่

คำาแถลงนั้นพาดหัวว่า “จีน-ไทยร่วมกันส่งเสียงในประเด็น

ยูเครน”

โดยมีรายละเอียดว่า

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2022 นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้พบปะหารือกับ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่อยู่ระหว่างการเยือนประเทศ

จีน ณ เมืองทุนซี มณฑลอันฮุย นายหวัง อี้ ได้นำาเสนอความคิด

เห็นสำาคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อวันที่ 1 เมษายน ต่อ

ผู้นำาสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตยูเครนภายใต้

สถานการณ์ปัจจุบัน และได้สื่อสารในเชิงลึกกับฝ่ายไทย จากนั้น

ทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมกันรณรงค์ในประเด็นต่อไปนี้

ประการแรก สนับสนุนการเจรจาสันติภาพอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างรัสเซียและยูเครนจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกัน 

ประการที่สอง ป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม

ที่ขยายวงกว้าง และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างทัน

ท่วงที 

ประการที่สาม จำากัดผลกระทบเชิงลบที่ลุกลามไปยังภาค

ส่วนอื่น เพื่อรักษาแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว 

ประการที่สี่ ทะนุถนอมการพัฒนาอย่างสันติในภูมิภาค

เอเชีย ซึ่งได้มาอย่างยากเย็น ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ

ในภูมิภาคและทั่วโลก พร้อมกับแสดงความหวังว่าทุกประเทศจะ

พยายามร่วมกันเพื่อสิ่งเหล่านี้

ในวันเดียวกันนั้นเอง ก็มีแถลงการณ์ร่วมของคุณดอน และ

หวัง อี้ ว่าด้วยความร่วมมือของไทยกับจีนในหลายประเด็นที่น่า

สนใจ

ถือได้ว่าความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ และจุดยืนเรื่อง

ยูเครนมีความเกี่ยวโยงกันไม่น้อย

รายละเอียดของการพูดคุยระหว่าง 2 รัฐมนตรีต่างประเทศ

ที่สถานทูตจีนเผยแพร่แจ้งว่า

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2022 นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะหารือกับนาย

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศของไทย ที่อยู่ระหว่างเยือนประเทศจีน ณ เมืองทุน

ซี มณฑลอานฮุย

นายหวัง อี้ กล่าวว่า ปีนี้ครบรอบ 10 ปีความสัมพันธ์การเป็น

หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทย 

บนจุดเริ่มต้นใหม่นี้ ทั้ง 2 ฝ่ายต้องร่วมกันจัดทำาแผนความร่วมมือเชิง

ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในอีก 10 ปีข้างหน้าระหว่าง 2 ประเทศ 

เพื่อร่วมกันเขียนหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์แห่ง “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่

น้องกัน”

นายหวัง อี้ กล่าวว่า ฝ่ายจีนยินดีพัฒนาความร่วมมืออย่างรอบ

ด้านกับฝ่ายไทย เพื่อให้ความร่วมมือจีน-ไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของ

ความร่วมมือระดับภูมิภาค 

ทั้ง 2 ฝ่ายควรเร่งรัดการหารือเกี่ยวกับแนวทางแผนความ

ร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วม “สายแถบและเส้นทาง” เร่งรัดการ

ก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทยให้เชื่อมต่อกับทางรถไฟจีน-ลาวในทิศทาง

เหนือ และหารือการเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์

ในทิศทางใต้ เพื่อให้สายกลางของทางรถไฟสายทรานส์เอเชียเชื่อมต่อ

กันอย่างสมบูรณ์ 

ทั้ง 2 ฝ่ายควรใช้การดำาเนินการตาม “ความตกลงหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจอย่างรอบด้านระดับภูมิภาค (RCEP)” เป็นโอกาสในการ

ดึงศักยภาพของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี และ

ขยายความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล 

พลังงานใหม่ ฯลฯ 

ฝ่ายจีนสนับสนุนให้วิสาหกิจจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

โครงการสำาคัญๆ ในไทย ขยายบทบาทนำาร่องของนิคมอุตสาหกรรม

จีน-ไทยระยอง 

และหารือเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น นิคมความร่วม

มือด้านกำาลังผลิตสากลระหว่างจีน-อาเซียน และนิคมอุตสาหกรรมสี

เขียวให้มีการทดลองเปิดใช้ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ผลักดัน

ความร่วมมือในการผลิตบรรจุวัคซีน ตลอดจนวิจัยและพัฒนายาวัสดุ

ป้องกันโรคระบาด

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ได้กล่าวย้อนถึงความปลื้มปีติขณะเยือน

จีนครั้งแรกในปี 1975 เมื่อครั้งไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูต 

โดยกล่าวว่า ไทยทะนุถนอมและให้ความสำาคัญกับมิตรภาพที่มี

มายาวนานระหว่าง 2 ฝ่าย ไทยยินดีร่วมมือกับจีนเพื่อส่งต่อมิตรภาพ

ระหว่างไทยและจีนจากรุ่นสู่รุ่น ฝ่ายไทยให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อ

การปฏิบัติตามฉันทามติสำาคัญที่ผู้นำาของทั้ง 2 ประเทศบรรลุร่วม

กัน และยินดีร่วมกันสร้าง “สายแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูง

กับฝ่ายจีน อีกทั้งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการริเริ่มเพื่อการ

พัฒนาระดับโลกที่เสนอโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

หวังว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะขยายความร่วมมือด้านการค้าสินค้า

เกษตรและการเชื่อมโยงระหว่างกัน รับรองความมั่นคงของห่วง

โซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน กระชับความร่วมมือในการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

และขอบคุณฝ่ายจีนที่อำานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

ไทยที่เข้ามาลงทุนในประเทศจีน

ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-อาเซียน และกระชับความ

ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง 

(LMC) 

นายหวัง อี้ กล่าวว่า จีนยินดีและสนับสนุนให้ไทยรับ

ตำาแหน่งประธานร่วมของ LMC อีกวาระหนึ่ง

ทั้ง 2 ฝ่ายได้สนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ

ร่วมมือพหุภาคี 

นายหวัง อี้ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ระหว่างประเทศ

เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความไม่แน่นอน จำาเป็นอย่างยิ่งที่ทุก

ฝ่ายต้องเร่งปกป้องสันติภาพและการพัฒนาของโลก รวมทั้งต้อง

ปกป้องเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเอเชีย 

ในปีนี้จีน ไทย และอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมสำาคัญ 3 การประชุมที่มีอิทธิพลทั่วโลก ได้แก่ BRICS, 

APEC และ G-20 ตามลำาดับ 

จีนยินดีเสริมสร้างความร่วมมือกับทั้ง 2 ประเทศ และ

รวบรวมฉันทามติเพื่อส่งพลังงานบวกและความมั่นคงให้ โลกมาก

ขึ้น อีกทั้งร่วมกันส่งเสียงที่เข้มแข็งว่าประเทศในเอเชียมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาอย่างสันติ

ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

ยูเครนและอื่นๆ  นายหวัง อี้ ได้นำาเสนอความคิดเห็นที่สำาคัญ

ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ถึงผู้นำาสหภาพยุโรปในการแก้ไขวิกฤต

ยูเครน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 

โดยเน้นว่าประเทศในเอเชียควรรักษาสันติภาพและ

เสถียรภาพในภูมิภาค และร่วมกันต่อต้านการคว่ำาบาตรฝ่ายเดียว 

และการใช้อำานาจรัฐนอกเขตอำานาจที่ไร้พื้นฐานของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความตึงเครียดและวิกฤตขึ้น

ในภูมิภาคนี้ 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ชื่นชมและเข้าใจจุดยืนที่เป็นธรรม

ของจีนในประเด็นยูเครน

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยว

กับประเด็นในเมียนมาและอื่นๆ

หลายประเด็นในแถลงการณ์นี้น่าติดตามและวิเคราะห์ 

เพราะสะท้อนแนวทางความสัมพันธ์ไทย-จีนในแนวทางใหม่ที่น่า

สนใจทีเดียว.

ไ

ไทย-จีน ‘ส่งเสียง’ กรณีสงครามยูเครน

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๑๕๓/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายภูดิส เพชรเกลี้ยง ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก 

ไดย� นฟอง นายคมธง ศิริโยธา หรือนายเจตนสฤษฏหรือยุทธภูมิ ศิริโยธา จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้

ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๓,๕๔๓,๗๑๓.๖๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สิน

และตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลย

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายคมธง ศิริโยธา หรือนายเจตนสฤษฏหรือยุทธภูมิ ศิริโยธา จําเลย ทราบแทนการสง

หมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนด

นัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง    

                  

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๗๓๙/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นางสาวปริษา เกิดโมลี 

จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๕,๘๗๔,๖๖๓.๘๒ บาท และจําเลยมีหนี้สิน

ลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 

๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการ

สงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวปริษา เกิดโมลี จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

‘ยูเครน’ร้อง‘นาโต’ส่งอาวุธเพิ่ม
บรัสเซลส์/วอชิงตัน • ดมิโตร คูเลบา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน

เรียกร้องต่อประเทศสมาชิกองค์การนาโตให้ส่งอาวุธหนักที่จำาเป็น

ทุกอย่างกับยูเครน เพื่อใช้ต่อต้านทหารรัสเซียผู้รุกราน ด้านสหรัฐ

ประกาศแซงก์ชันลูกสาว 2 คนของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน

‘เชลล์’ อ้างสัญญาเก่าซื้อน้ำามัน

รัสเซียถูก

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีว่า เชลล์ ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน

ของอังกฤษเผยว่าทางบริษัทจะได้รับผล 

กระทบสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรือราว 1.67 แสนล้านบาท จากการถอน

ธุรกิจออกจากรัสเซีย การด้อยค่าสินทรัพย์

บวกกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ

รัสเซีย คาดอยู่ระหว่าง 4,000-5,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรก เชลล์

ระบุในแถลงการณ์ หลังจากเมื่อเร็วๆ นี้

ส่งสัญญาณแล้วว่าจะถอนตัวออกจาก

รัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไป ข่าวดังกล่าว

มีขึ้นหลังจากเชลล์ประกาศเมื่อปลาย

เดือนกุมภาพันธ์ว่าจะขายหุ้นของบริษัท

ที่ร่วมทุนกับก๊าซพรอม บริษัทพลังงาน

ยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย หลังรัสเซียเปิดฉาก

โจมตียูเครน ก่อนหน้านี้เชลล์เผยว่าการ

ร่วมทุนดังกล่าวมีมูลค่ารวมอยู่ที่ ราว                                                             

3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นในเดือน

มีนาคมประกาศว่าพวกเขาจะถอนตัวจาก

การทำาธุรกิจซื้อขายก๊าซและน้ำามันของ

รัสเซีย ตามนโยบายของรัฐบาลอังกฤษ 

และจะหยุดซื้อน้ำามันดิบของรัสเซียใน

ตลาดทันที เชลล์ยังได้ขอโทษสำาหรับการ

ซื้อน้ำามันจากรัสเซียที่ ให้ส่วนลดสูงมาก 

แม้บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่เมื่อ

วันพฤหัสบดี ทางบริษัทยืนกรานจะยังคง

ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายน้ำามันจากรัสเซีย

ตามที่ลงนามไว้ก่อนเกิดสงครามยูเครน

นักดำาน้ำาที่มาเลย์เจอแล้ว 1-สูญ 

หาย 3 

กัวลาลัมเปอร์ • ครูสอนดำาน้ำาชาวนอร์เวย์

ได้รับการช่วยชีวิตแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี 

หลังหายไปหนึ่งวันจากอุบัติเหตุระหว่าง

ดำาน้ำาท่ีนอกชายฝ่ังตะวันออกเฉียงใต้ของ

มาเลเซีย แต่ชาวยุโรปอีก 3 คนยังสูญหาย 

ตามรายงานข่าวเอเอฟพีเมื่อวันพฤหัสบดี 

คริสตีน โกรเดม วัย 35 ปี ถูกพบลอยอยู่

ในน้ำาเมื่อช่วงเช้าโดยเรือที่แล่นผ่าน ห่าง

จากจุดที่ทั้งกลุ่มหายตัวไปไกลพอสมควร 

เธอถูกนำาตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ร่วมค้นหา 

พาไปยังอำาเภอเมอร์ซิงที่อยู่ใกล้ๆ และเข้า

รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง                                                     

ล่าสุดอาการปลอดภัย เจ้าหน้าที่ยังออก

ค้นหานักดำาน้ำาที่สูญหาย 3 คน ได้แก่ 

ชายชาวอังกฤษวัย 46 ปีกับลูกชายชาว

ดัตช์วัย 14 ปี และอีกคนเป็นหญิงชาว

ฝรั่งเศสวัย 18 ปี.

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 

ว่า ดมิโตร คูเลบา รัฐมนตรีต่าง

ประเทศยูเครนแถลงระหว่าง

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของประเทศสมาชิกองค์การนา

โตที่กรุงบรัสเซลส์ในวันเดียวกัน

ว่า ข้อเรียกร้องของยูเครนที่มี

ต่อนาโตเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมาก 

เรามีข้อเรียกร้องเพียง 3 ข้อ 

ได้แก่ อาวุธ, อาวุธและอาวุธ 

ขอให้ชาติพันธมิตรทุกชาติได้

โปรดละทิ้งความลังเลและความ

ไม่เต็มใจ และส่งมอบอาวุธทุก

อย่างที่จำาเป็นให้กับยูเครน 

ยูเครนกำาลังกดดันให้ชาติ

ตะวันตกส่งมอบอาวุธหนักให้

เพิ่มเติม รวมถึงระบบป้องกัน

ภัยทางอากาศ, ปืนใหญ่, รถ

หุ้มเกราะและเครื่องบินขับไล่ 

ในขณะที่กองทัพรัสเซียกำาลัง

เปลี่ยนเป้าหมายการโจมตี ไป

ทางภาคตะวันออกของยูเครน 

คูเลบากล่าวถึงเยอรมนี

ซึ่ ง เ ป็ นช าติ ที่ มี อิ ท ธิ พลทา ง

เศรษฐกิจว่า น่าจะทำาได้มากกว่า

ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และวิจารณ์

ชาติพันธมิตรที่ยังไม่เต็มใจจะ                                          

ส่งอาวุธที่เรียกว่าอาวุธ “โจมตี” 

ให้กับยูเครน เขาระบุว่าสถาน 

การณ์ ในยูเครนขณะนี้ ไม่ได้มี

ความแตกต่างกันเลยระหว่าง

อาวุธป้องกันตนเองกับอาวุธ

โจมตี

นาโตปฏิเสธที่จะส่งกำาลัง

ทหารเข้าไปแทรกแซงการสู้รบ

ในยูเครนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก

นาโต แต่ส่งอาวุธหนักให้ยูเครน 

เช่น มิสไซล์ต่อต้านรถถัง และ

มิสไซล์ต่อต้านเครื่องบิน

คูเลบากล่าวว่า ข้อตกลง

ที่ยูเครนเสนอมีความเป็นธรรม 

“คุณให้อาวุธกับเรา, เราอุทิศ

ชีวิตในการสู้รบ และสงครามมี

ขอบเขตอยู่ในยูเครน”

เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก 

เลขาธิการองค์การนาโต บอกว่า 

เขามั่นใจว่าบรรดาชาติพันธมิตร

จะให้การสนับสนุนอาวุธที่จำา 

เป็นกับยูเครน ทั้งระบบป้องกัน

ภัยทางอากาศที่เพิ่มขึ้น, อาวุธ

ต่อต้านรถถัง รวมถึงอาวุธหนัก

และอาวุธอื่นๆ 

ด้านสื่อของสาธารณรัฐ

เช็กรายงานว่า เช็กส่งรถถังที 

72 ที่ผลิตในโซเวียตและรถหุ้ม

เกราะให้กับยูเครน เป็นประเทศ

สมาชิกนาโตประเทศแรกที่ส่งรถ

ถังและรถหุ้มเกราะให้กับยูเครน

ส่วนทำาเนียบขาวประกาศ

มาตรการแซงก์ชันรัสเซียรอบ

ใหม่เมื่อวันพุธ โดยมีเป้าหมาย

ที่ธนาคารรัฐบาลและธนาคาร

เอกชนของรัสเซีย และลูกสาว 2                                               

คนของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ 

ปูติน คือมาเรีย โวรอนต์ โซวา 

และแคเทอรินา ทิโคนาวา ซึ่ง

เป็นลูกของปูตินกับลุดมีลา ชเกรบ

ยาวา อดีตภรรยาของเขาชาวรัส 

เซีย ที่สหรัฐแซงก์ชันเพิ่มยังรวม

ถึงภรรยาและลูกสาวของเซอร์เก                                    

ลาฟรอฟ รัฐมนตรีกระทรวง

ต่างประเทศรัสเซีย, สมาชิกสภา 

ความมั่นคงรัสเซีย รวมถึงดมิตรี 

เมดเวเดฟ อดีตนายกรัฐมนตรี 

และมิคาอิล มีชูสติน  นายก

รัฐมนตรีรัสเซีย

ทำาเนียบขาวกล่าวในแถลง                                                     

การณ์ว่าบุคคลเหล่าน้ีท่ีร่ำารวยขึ้น

มาได้มาจากเงินของประชาชน 

บางคนต้องรับผิดชอบจากการ

ให้การสนับสนุนการทำาสงคราม

ในยูเครนของปูติน 

เจ้าหน้าท่ีอาวุโสของสหรัฐ

กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เราเชื่อว่า

ทรัพย์สินจำานวนมากของปูติน

นำามาแอบซ่อนไว้กับสมาชิกของ

ครอบครัว เป้าหมายในการแซงก์

ชันของเราจึงมุ่งไปที่ลูกสาว 2 

คนของปูติน

นอกจากนี้ทำาเนียบขาว

ประกาศแซงก์ชันเต็มรูปแบบ

ธนาคารรัฐบาลและเอกชนใหญ่

ที่สุดของรัสเซีอคือ ธนาคาร 

Sber และธนาคารอัลฟา และ

ห้ามการลงทุนใหม่ทั้งหมดใน

รัสเซีย.



สั่ง ‘ปารีณา’

เปนการจัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม มีพฤติการณเส� อมเสีย

อันเปนการฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหน�ง

ในองคกรอิสระฯ ไมรักษาผลประโยชนของรัฐ 

ขณะที่ผูคัดคานคัดคานวา ไดเขาครอบ

ครองที่ดินตั้งแตป 2484 กอนที่มีการประกาศ

เปน พ.ร.บ.ปาไม และ พ.ร.บ.ปาสงวน ในป 2507 

โดยนายทวี ไกรคุปต บิดา ไดซื้อที่ดินตอจาก

ชาวบานผูมีสิทธิ์มาทําฟารมสัตวเลี้ยงและปลูก

พืชโดยบิดาไดยกที่ดินใหผูคัดคานดูแลกิจการ 

เพ� อนําเงินไปเลี้ยงดูบิดาตั้งแต 2555 ผูคัดคาน

ไมทราบวาเปนพื้นที่ปาสงวน จึงไมมีเจตนา

บุกรุก เผาถางปา และกรมปาไมไมเคยปกหมุด

เขตปาสงวนวามีพื้นที่เริ่มตั้งแตแนวใด 

ศาลฎีกาพิเคราะหพยานหลักฐานทั้ง

สองฝายแลวเห็นวา การกระทําของผูคัดคาน

เป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ส.ส. ซึ่งถือ

เปนการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมรายแรงฯ 

ขอ 17 ประกอบขอ 3 ขอ 27 วรรคสองหรือ

ไม เห็นวา ขอเท็จจริงที่ผูคัดคานครอบครอง

ที่ดิน 665 ไร 1 งาน 53 ตร.ว. เปนพื้นที่สีสม 

โดยไมมีเอกสารสิทธิใด ขณะที่ที่ดินบริเวณ

โดยรอบมีย� นขอออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 

หลายแปลง อีกทั้งสํานักงานปฏิรูปที่ดินฯ กรณี

จึงมีเหตุใหเช� อไดวาผูคัดคานประกอบธุรกิจ

ฟารมเลี้ยงสัตวขนาดใหญอยูในพื้นที่เดียวกัน 

ยอมตองทราบวามีการปฏิรูปที่ดินเชนเดียว

กับคนอ� น ตอมาวันที่ 17 มิ.ย.62 สํานักงาน

ปฏิรูปที่ดินฯ ประกาศให้มีการยื่นขอปฏิรูป

ที่ดินอีกครั้ง โดยเอกสารการยื่นขอปฏิรูป

ที่ดินกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ์ย� นคํารองตอง

มีอาชีพเปนเกษตรกร และไมมีที่ดินเปนของ

ตัวเอง สํานักงานปฏิรูปที่ดินฯ จะจัดสรรที่ดิน

ใหไมเกินคนละ 50 ไร ซึ่งผูคัดคานก็ยังไมเขาสู

กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เพราะมีที่ดินมากกวา

คนอ� น การเขาสูกระบวนการปฏิรูปที่ดินอาจ

มีผลใหผูคัดคานสูญเสียที่ดินได และการที่ผู

คัดคานครอบครองที่ตอจากบิดา โดยรูวาเปน

ที่เกษตรกรรม มีเจตนาไมสงคืนเพ� อจัดสรรให

เกษตรกรและเลี่ยงการเขากระบวนการปฏิรูป

มาตลอด จนมีการตรวจสอบ ผูคัดคานจึงคืน

ที่ดินใหทั้งหมดโดยไมมีเง� อนไข ขอเท็จจริงหา

ใชสมัครใจสงมอบเองตามที่อาง ประกอบกับ

ผูคัดคานเปน ส.ส. 4 สมัย ยอมมีความรูเกี่ยว

กับที่ดินเขตปฏิรูป การครอบครองที่ดินของ

จําเลยยังเปนการปดโอกาสเกษตรกรรายอ� น

ไมสามารถไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินได คน

ทั่วไปจะแคลงใจวาเหตุใจผูคัดคานจึงสามารถ

ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปไดหลาย 100 ไร

สั่งพน ส.ส.-ตัดสิทธิ์ตลอดไป

เมื่อตรวจสอบสถานะผู้คัดค้านมีราย

ไดจากการเปน ส.ส. 4 สมัย ใชเวลาทํางาน

สวนใหญในรัฐสภา ไมใชเกษตรกรอาชีพ มี

กรรมสิทธิ์ที่ดินของตัวเองหลาย 10 แปลง 

และมีที่อยูอาศัยคนละพื้นที่กับที่ดินพิพาท การ

ครอบครองที่ดินเขตปฏิรูปโดยทราบวาไมมี

คุณสมบัติและไมมีเอกสารสิทธิ ส.ส.ยอมไม

ควรปฏิบัติ การกระทําของผูคัดคานเส� อมเสีย

เกียรติ และมาตรฐานจริยธรรมรายแรง ขอ 17 

ที่ตองรักษาช� อเสียง ตําแหน�งหนาที่ของ ส.ส. 

และไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสียหาย

ตอภาพลักษณ แมตอมาจะสงคืนที่ดินทั้งหมด

ก็ไมทําใหการฝาฝนจริยธรรมฯ ที่เกิดขึ้นแลว 

เปนไมเกิดขึ้นได สวนที่ผูคัดคานอางวานําราย

ไดจากการทําเกษตรในที่ดินเขตปฏิรูปมาเลี้ยง

ดูบิดา ซึ่งเปนหลักศีลธรรมนั้น เห็นวาการเลี้ยง

ดูบิดาตองอยูภายใตกรอบกฎหมาย และคน

ทั่วไปก็มีหนาที่ไมตางจากผูคัดคาน

พิพากษาวา ผูคัดคานฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง 

มีคําสั่งใหผูคัดคานพนจากตําแหน�งนับจาก

วันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเปนวันที่ศาลฎีกาสั่งให

หยุดปฏิบัติหนาที่ และใหเพิกถอนสิทธิเลือก

ตั้ง 10 ป และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ของผูคัดคานตลอดไป มีผลใหผูคัดคานไมมี

สิทธิรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ส.ว. ผูบริหารทอง

ถิ่น และดํารงตําแหน�งทางการเมืองใดๆ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรคสี่ และ พ.

ร.ป.ปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ พ.ศ.2561 มาตรา 81, 87 และ

มาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรม 

นูญและองคกรอิสระ ขอ 3 ขอ 17 ประกอบ

ขอ 27 วรรคสอง ทั้งนี้ คําพิพากษาใหมีผลทันที 

และใหแจงหน�วยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป

ภายหลัง น.ส.ปารีณาไดใหสัมภาษณ

ทางโทรศัพทวา ทราบคําพิพากษาแลวและ

นอมรับทุกกรณี แตขอเวลาทําใจกอนจะให

สัมภาษณส� อมวลชน เพราะขณะนี้ตนไมพรอม

ที่จะพูดถึงเร� องนี้ 

นายทิวา การกระสัง ทนายความของ 

น.ส.ปารีณา กลาวยอมรับผลของคําพิพากษา 

แตยืนยันวา น.ส.ปารีณาไมไดบุกรุกที่ปาสงวน

ตั้งแตแรก แตเปนการรับที่ดินตอจากบิดา โดย

พื้นที่ดังกลาวเปนที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ 610 ไร 

การตัดสินวันนี้ ไมสามารถทําให น.ส.ปวีณา

เปนนักการเมืองได ถือเปนราษฎร แลวตอง

พักผอนไปอีก 10 ป สวนที่ระบุวามีการตัดสิทธิ์

ทางการเมืองตลอดไปนั้น ตองดูวาคําวาผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง มีคุณสมบัติอะไร เชน 

เปนผูที่มีคุณสมบัติการเลือกตั้ง และหากถูก

ตัดสิทธิ์ลง ส.ส. ดํารงตําแหน�งทางการเมือง

ไมได แตทั้งนี้หากมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหม 

น.ส.ปารีณาก็มีโอกาสกลับมาดํารงตําแหน�งได

อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ก็ไดไปพักผอนเชนเดียวกับ

นายสิระ เจนจาคะ ทั้งนี้ อยากใหรูวาที่ผาน

มา น.ส.ปารีณาโดนมาเยอะ นี่คือผลของผูกลา 

ที่ตายกลางสนามรบ เปนเร� องปกติ แตวีรบุรุษ

ไมเคยตายกลางสนามรบ ซึ่งนี่คือการเมืองไทย

นายทิวากลาวอีกวา เร� องของคดี ก็

ตองดูวาตามกฎหมายสามารถย� นอุทธรณ ไป

ยังที่ประชุมใหญของศาลฎีกาไดหรือไม หาก

ทําไดก็จะลองย� นอุทธรณดู ซึ่งในสวนของคดี
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แรงงาน ตางดาว ขามแดน อมกอย 

เชียงใหม • วันที่ 7 เม.ย.65 ชุดปฏิบัติการศูนยอํานวยการแกไข

ความมั่นคงพื้นที่อําเภออมกอย  จ.เชียงใหม  รวมกันตรวจสอบหลัง

ไดรับแจงจากแหลงขาววา จะมีการขนแรงงานตางดาวเขามาทาง

เสนทางบานสบลาน ดวยรถยนตกระบะจํานวน 4 คัน จึงจัดตั้งจุด

ตรวจจุดสกัดบริเวณสามแยกปากทางเขาบานสบลาน ต.ยางเปยง 

จนพบรถยนตตองสงสัยยี่หอโตโยตา รีโว สีดํา หมายเลขทะเบียน 

ยจ 2667 เชียงใหม  ผานมา จึงขอทําการตรวจคน แตไมมีผู โดยสาร  

คนขับช� อนายเสกสรร ศุภรนานา บานเลขที่ บ.หวยตอง ม.6 ต.ยาง

เปยง อ.อมกอย แสดงอาการมีพิรุธ สอบถามรับสารภาพวาเปนผูรับ

จางขนแรงงานตางดาวมา แตรูตัวเสียกอนจึงเอาไปทิ้งไวปาขางทาง 

เพ� อจะกลับมารับอีกครั้ง สวนรถยนตคันอ� นๆ ที่รวมกันขนแรงงาน

ตางดาวอีก 3 คัน ไดนําแรงงานตางดาวที่ซอนไวในปาขางทางและ

ขับหลบหนีไป โดย 1 ใน 3 คันขับยอนกลับมาพรอมแรงงานตางดาว 

แจงตนวา มีทหารเขามาตรวจ ซึ่งตนก็ไมทราบจุดที่แน�นอน ชุดปฏิบัติ

การจึงใหผูตองหานํากลับไปชี้จุดที่ทิ้งแรงงานไว  จากการตรวจคน

บริเวณปาขางทางหางจากเสนทางสัญจรประมาณ 100 เมตร พบ

แรงงานตางดาวจํานวน 10 คน เปนชาย 3 หญิง 7 คน ซอนตัวอยู 

ทั้งหมดมาจาก บ.แลบวย  จังหวัดผาอัน สหภาพเมียนมา เขามาทาง

เรือบริเวณใตสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา อําเภอแมสอดเช� อมตอ

จังหวัดเมียวดี ปลายทางอยูที่ตลาดไท, ตลาดบางพลี, ตลาดรังสิต เสีย

คาจางคนละ 11,000 บาท จึงประสานเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจ

ภูธรอําเภออมกอย และเจาหนาที่สาธารณสุขโรงพยาบาลอมกอยมา

รับตัวทําการคัดกรองโรคและดําเนินการตามกฎหมาย ตอไป

ตร.ไลลาคนรายเมายาบาขโมยรถ 6 ลอ

นครราชสีมา • ผูส� อขาวรายงานวา กลางดึกคืนวันที่ 6 เม.ย.65 

ที่ผานมา เกิดเหตุการณระทึกเม� อเจาหนาที่ตํารวจทางหลวงไดขับ

รถไลลาคนรายขโมยรถบรรทุก 6 ลอ ยี่หออีซูซุ สีขาว หมายเลข

ทะเบียนจังหวัดลพบุรี ซึ่งถูกขโมยมาจากเขตจังหวัดลพบุรี แลว

ขับหลบหนีเขามาในเขตพื้นที่อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปน

ระยะทางกวา 100 กิโลเมตร โดยมีเจาหนาที่ตํารวจทางหลวง

และเจาหนาที่กูภัยขับรถติดตามมาอยางกระชั้นชิด กอนที่คนราย

จะขับมาจนมุมที่บริเวณแยก ถนนสาย 201 ถนนดานขุนทด-สีคิ้ว 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เบื้องตนทราบวาคนรายไดขโมยรถ

บรรทุก 6 ลอคันดังกลาวมาจากในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดลพบุรี และ

ขับหนีไปที่อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เจาของรถไดประสาน

งานเจาหนาที่ตํารวจออกติดตาม จนกระทั่งพบรถบรรทุกคันดัง

กลาว กอนที่คนรายจะขับรถหนีจากอําเภอศรีเทพเขามาในเขต

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กอนจะถูกตํารวจจับกุมตัวไดใน

ที่สุด ทราบช� อคนรายคือ นายเทอดพงษ พรมงาม อายุ 34 ป ชาว

จังหวัดลพบุรี จากการตรวจสอบในรถพบยาบา 1 เม็ด และอุปกรณ

การเสพยาตกอยู เจาหนาที่จึงไดควบคุมตัวไปสอบสวนและตรวจ

หาสารเสพติดที่ สภ.สีคิ้วตอไป.

อาญาทางการเมืองทั่วไปสามารถย� นอุทธรณ

ได แตในกรณีผิดจริยธรรมเปนการพิพากษา

คดีแรก จึงตองศึกษาดูขอกฎหมายกอนวาจะ

ใชระเบียบเดียวกันหรือไม

ผูส� อขาวรายงานวา ภายหลังจากที่ศาล

พิพากษา น.ส.ปารีณาใหพนตําเเหน�ง ส.ส. 

ปรากฏวาในไลนกลุม ส.ส.พรรคพลังประชา

รัฐ ไดมี ส.ส.เขามาใหกําลังใจ น.ส.ปารีณา 

จนกระทั่งเวลา 10.21 น. น.ส.ปารีณาไดดีด

ตัวเองออกจากไลนกลุม ส.ส.พรรคพลังประชา

รัฐไปแลว 

“เอ” โอดตกงาน 100%

ทั้งนี้ ผูส� อขาวไดพยายามโทรศัพทติด 

ตอ น.ส.ปารีณา ตั้งแตรูผลคําพิพากษา แต

ไมสามารถติดตอได จนกระทั่งเวลา 13.45 น. 

น.ส.ปารีณาใหสัมภาษณทางโทรศัพทดวยเสียง

สั่นเครือวา “ตอนนี้ยังไมเจอใคร ยังไมไดคิด

อะไร ตอนนี้ตัวชา กําลังทําใจอยางเดียว ไม

ตองทําพื้นที่แลว เพราะเหมือนคนตกงาน 

100 เปอรเซ็นต ไมมีสภาใหไป ไมมีไกใหเลี้ยง 

ไมเหลืออะไรแลว” 

นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี 

ในฐานะหัวหนาภาค 7 (กาญจนบุรี นครปฐม 

ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และเพชรบุรี) พรรค

พลังประชารัฐ ใหสัมภาษณถึงการเลือกตั้งซอม 

ส.ส.เขต 3 จ.ราชบุรี แทน น.ส.ปารีณา ยืนยัน

วาจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.แน�นอน 

เพ� อรักษาพื้นที่ แตทั้งนี้ตองรอนายสันติ 

พรอมพัฒน รมช.การคลัง ในฐานะเลขาธิการ

พรรค เรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคเพ� อ

พิจารณากอน สวนตัวผูสมัคร ส.ส. เทาที่ทราบ

ขณะนี้มีการเตรียมเอาไวแลว 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัล

เพ� อเศรษฐกิจเเละสังคม ในฐานะรองหัวหนา

พรรค พปชร. กลาววา พรรค พปชร.เคารพ

คําตัดสินของศาล และเราเช� อวา น.ส.ปารีณา

ยอมรับคําตัดสินของศาลเชนเดียวกัน พวก

เราทุกคนเห็นใจ น.ส.ปารีณา ในฐานะที่เคย

ทํางานรวมกันมา เปน ส.ส.ที่มีคุณภาพ ตั้งใจ

ทําเพ� อพี่นองประชาชน และเช� อวาไมไดมี

เจตนาจะทําความผิด พวกเราทุกคนเปนกําลัง

ใจให 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

กลาววา คดีนี้จะเปนบรรทัดฐานในคดีกระทํา

ผิดจริยธรรมรายแรงตอไป เพราะศาลตัดสิน

ตามขอกฎหมาย ถามีคดีคลายคลึงกันเกิดขึ้น 

ก็มีโอกาสที่จะรับโทษอยางเดียวกัน 

เมื่อถามถึงกรณีบางฝ่ายมีความเห็น

วาศาลไมควรจะตัดสินโดยใชเร� องจริยธรรม 

เพราะควรตัดสินเกี่ยวคดีอาญา และคดีแพง 

นายวิษณุกลาววา “พูดอยางนั้นไมได เพราะ

กฎหมายเปนคนใหศาลตัดสิน” เม� อถามวาหาก

จะแก โทษตลอดชีวิต ตองแกรัฐธรรมนูญเลย

หรือไม นายวิษณุกลาววา ใช คงตองไปวากัน

ในอนาคต ทุกอยางเปนไปตามกฎหมาย

ขณะที่นายปยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิ 

การคณะกาวหนา ไดแสดงความคิดเห็นตอ

เร� องดังกลาวในทวิตเตอรวา รัฐธรรมนูญ 2560 

กําหนดใหกรณีนักการเมืองละเมิดจริยธรรม

อยางรายแรงไปใหศาลฎีกาตัดสินและมี

โทษประหารชีวิตทางการเมือง เปนเร� องไม

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

บุรีรัมย • วันที่ 7 เม.ย.65 ผูส� อขาว

ไดรับแจงจากชาวบานบานหงอน

ไก ต.หนองแวง อ.ละหานทราย 

จ.บุรีรัมย วามีแกงวัยรุนคึกคะนอง

ชอบจับกลุมมั่วสุม ขับขี่รถจักรยาน 

ยนตแขงกันยามค่ําคืน สรางความ

เดือดรอนรําคาญใหกับชาวบาน ทั้ง

ยังชอบทําลายทรัพยสินชุมชน เชน 

ไฟฟาสองสวาง ที่ติดตั้งไวตาม

หมูบาน ลาสุดไดทําลายสัญญาณไฟ

จราจรของทางราชการไดรับความ

เสียหาย ซึ่งพฤติกรรมของกลุมวัย

รุนดังกลาวสรางความเอือมระอา

ใหกับชาวบานในพื้นที่ แตก็ทําอะไร

ไมได เพราะกลัวจะเดือดรอนหรือ

เปนอันตราย

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบ

วา  จุดที่กลุมวัยรุนทําลายทรัพยสิน

ทางราชการลาสุดคือ บริเวณคลอง

สงน้ําสี่แยกบานหงอนไก มุงหนา

ไปหมูบานหนองแวง ต.หนองแวง 

อ.ละหานทราย พบสัญญาณไฟจราจร

ที่ทาง  อบต.หนองแวง ติดตั้งไวสําหรับ

ปองกันอุบัติเหตุซึ่งมีอยู 4 ฝง ไดถูก

ทําลายเสียหายไป 1 ฝง ในลักษณะ

คลายถูกของแข็งทุบตีจนสัญญาณไฟ

หลุดออก ลาสุดเจาหนาที่ไดมาทําการ

ซอมแซมแกไขแลว เน� องจากสี่แยก

ดังกลาวเปนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง

สอบถามนายศรีรัง พาออน 

ผูชวยผู ใหญบานบานหงอนไก บอก

วา บริเวณคลองสงน้ําที่นี่จะมีกลุม

วัยรุนมาจับกลุมมั่วสุมกันแทบทุกคืน 

ทั้งขี่รถจักรยานยนตเสียงดังกอกวน 

สรางความเดือดรอนรําคาญใหกับ

ชาวบาน แถมยังทําลายทรัพยสิน

ของชุมชน ลาสุดทําลายสัญญาณ

ไฟจราจรจนเสียหาย ในฐานะผูนํา

ชุมชนทําไดแคตรวจดูความเรียบรอย

และเฝาระวังปองกันเทานั้น ไมกลา

เขาไปตักเตือนหรือหามปรามดวยตัว

เอง เพราะกลุมวัยรุนมีหลายคนกลัว

จะเปนอันตราย อยากวิงวอนกลุมวัย

รุนใหหยุดพฤติกรรมดังกลาว เพราะ

สรางความเดือดรอนใหกับคนอ� น ทั้ง

ยังทําใหทางราชการเสียหายดวย.

ชาวบานสุดเอือม

วัยรุนรวมตัวปวน

ทําลายไฟจราจร
นราธิวาส • ปปง.รวมกับตํารวจ

ภูธรนราธิวาสและนายอําเภอ

สุไหงโก-ลก เขายึดทรัพยเครือ

ขายยาเสพติด รถยนต และ

อาวุธปน 18 กระบอก

วันที่ 7 เม.ย.65 ที่ฐาน

ปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจตํารวจ

นราธิวาส 93 อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส พล.ต.ต.แวสาแม 

สาและ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, 

พล.ต.เฉลิมพร ขําเขียว ผบ.ฉก.

นราธิวาส, นายอนิรุทร บัวออน 

นายอําเภอสุไหงโก-ลก, พ.ต.อ. 

ปรัชญา ไบเตะ ผกก.สภ.สุไหง

โก-ลก และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

รวมกันแถลงขาวการตรวจยึด

ทรัพยเครือขายยาเสพติดของ 

น.ส.สุริยา สาฆอ อยูหมูบาน

อรกานต ม.1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหง 

โก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเปนผล

พวงจากการขยายผลการจับกุม

เครือขายเม� อวันที่ 14 พ.ย.61 ที่

ผานมา ซึ่งการตรวจคนเปาหมาย

ในครั้งนี้จํานวน 6 เปาหมาย ใน

พื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.เมือง

นราธิวาส เจาหนาที่สามารถ

ควบคุมผูตองหาไดจํานวน 5 คน 

สามารถตรวจยึดทรัพยสินที่

เกี่ยวของกับการกระทําความผิด

ไวชั่วคราว โดยแยกเปนอาวุธ

ปน 18 กระบอก รถยนต จํานวน 

6 คัน รถ จยย.จํานวน 2 คัน เม� อ

วันที่ 6 เม.ย.65 ที่ผานมา

พล.ต.ต.แวสาแม สาและ 

กลาววา การตรวจยึดทรัพยสินของ

กลางดังกลาวเปนการขยายผลการ

ติดตามจับกุมของเครือขายยาเสพ

ติด เม� อวันที่ 14 พ.ย.61 ที่ผานมา 

ไมมีสวนยุงเกี่ยวกับสถานการณ

ความไมสงบในพื้นที่แตอยางใด 

และอาวุธปนของกลางสวนใหญ

เปนอาวุธปนที่ ใชสําหรับการเก็บ

สะสม ที่เจาหนาที่ ไดสั่งใหมีการ

เพิกถอนใหมีและใชอาวุธปนไปแลว

ดานนายรุงเรือง ธิมาบุตร 

อดีตนายอําเภอสุไหงโก-ลก ปจจุบัน

ดํารงตําแหน�ง ผช. เลขาธิการ 

ศอ.บต. เปดเผยวา หลังจากที่สืบ

ทราบวานายแซนมีพฤติกรรมที่

สอเช� อมโยงเกี่ยวของกับยาเสพ

ติด จึงไดมีการทําหนังสือเพิก

ถอนใบ ป.4 ซึ่งใหมีและใชอาวุธ

ปนไปแลวตั้งแตวันที่ 27 สิงหา

คม 2564 เปนการตัดไฟตั้งแต

ตนลมเพ� อปองกันมิใหนําไปใชใน

ทางที่ผิด และอาวุธปนสวนใหญ

จะเปนอาวุธปนที่มีไวครอบครอง

เพ� อเก็บสะสม การออกใบ ป.4 ตน

จะระมัดระวัง อนุญาตใหเฉพาะ

กลุมบุคคลที่พิจารณาแลว.

กรุงเทพฯ • ตํารวจ ปคบ.บุก

รวบหมอเก ปลอมวุฒิการศึกษา

แพทยที่จบจากมหาวิทยาลัยช� อ

ดังที่ประเทศอังกฤษ เขาทํางาน

คลินิกเสริมความงาม พบมีดารา 

8 รายตกเปนเหย� อ

วันที่ 7 เม.ย.65 พ.ต.อ.ธรา

กร เลิศพรเจริญ รอง ผบก.ปอท. 

รรท.รอง ผบก.ปคบ. พรอม

ดวย พ.ต.อ.เนติ วงษกุหลาบ 

ผกก.4 บก.ปคบ. และ นพ.ภานุ

วัฒน ปานเกตุ รองอธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 

รวมแถลงจับกุมนายธนากร บาลี

พัตร อายุ 47 ป ตามหมายจับ

ศาลอาญา ที่ 592/2565 ลงวัน

ที่ 29 มี.ค.65 ขอหา “นําเขา

สูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูล

คอมพิวเตอรที่บิดเบือน, ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมโดยไมไดรับ

อนุญาต และใชคําวา แพทย 

นายแพทย แพทยหญิง หรือนาย

แพทยหญิง หรือใชอักษรยอของ

คําดังกลาว” ไดที่คลินิกเวชกรรม

แหงหนึ่งในพื้นที่แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กทม.

พ.ต.อ.เนติกลาววา ทาง 

บก.ปคบ.ไดรับเร� องรองเรียนจาก

ยึดรถยนต-จยย.-ปน18กระบอกแกงคายา

8ดาราเหย� อหมอเสริมความงามเก

ผูบริโภคใหตรวจสอบแพทย ใน

สถานเสริมความงามแหงหนึ่ง 

ซึ่งมีการโฆษณาผานส� อสังคม

ออนไลน จากการตรวจสอบ

เฟซบุกของคลินิกดังกลาว พบ

วามีการโฆษณาระบุนายแพทย

ที่ทําการรักษาช� อ นพ.ธนากร แต

เม� อตรวจสอบขอมูลกับแพทยสภา 

พบวานายธนากรไมมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต

อยางใด จึงรวบรวมพยานหลัก

ฐานขออนุมัติหมายคนจากศาล

กอนเขาตรวจคน พบเจาหนาที่

ของคลินิก 2 คน โดยคนหนึ่ง

เปนแพทยจริง สวนอีกคนคือ 

นายธนากร กําลังใหการรักษา

ประชาชนที่มาใชบริการในสถาน

พยาบาลดังกลาว และจากการ

ตรวจสอบประวัติของผูเขารับการ

รักษาพยาบาล พบวามีอดีตดารา

นักแสดง จํานวน 8 คน ที่เคย

มาใหนายธนากรชวยดูแลอีกดวย 

สอบสวนนายธนากร

ใหการรับสารภาพวา ตนเอง

ไมมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

หรือเรียนจบแพทยมาแตอยาง

ใด เรียนจบแคชั้นมัธยมปลาย

ที่ จ.พะเยา กอนจะมาเรียน

ตอ ปวส. จบแลวทํางานเปน

พนักงานออฟฟศ แตเปนคนมี

นิสัยรักสวยรักงามและคบหากับ

แพทยผิวหนัง จึงเกิดการเรียน

รู จากนั้นมาทํางานเปนเอเยนซี

คอยหาลูกคาที่ตองการเขามารับ

บริการในสถานเสริมความงาม

ตามคลินิกตางๆ

และเขาไปทํางานในคลินิก

เสริมความงาม เขาเรียนคอรส

เสริมความงามหลากหลาย

หลักสูตร รวมถึงไปดูงานที่ตาง

ประเทศ สร้างโปรไฟล์เพื่อให้

คนหลงเชื่อว่าเป็นแพทย์ตัว 

จริง ตลอดจนการปลอมวุฒิ

การศึกษาแพทยที่จบจากมหา 

วิทยาลัยช� อดังที่ประเทศอังกฤษ 

พรอมผลการเรียนปลอม เพ� อ

สรางความน�าเช� อถือ กอนไป

สมัครทํางานที่คลินิกดังกลาว 

จนกระทั่งมาถูกจับ

ดานนายแพทยภานุวัฒน

เผยวา สถานพยาบาลจะตองรับ

ผิดชอบที่ปลอยปละละเลยใหมี

แพทยที่ ไมมีใบประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมเขามาทํางาน และ

อาจตองถูกดําเนินคดีดวย รวม

ถึงหากมีการโฆษณาการเสริม

ความงาม หรือใหดารานักแสดง

มารีวิว ก็จะเขาขายโฆษณาโดย

ไมไดรับอนุญาต เบื้องตนไดสั่ง

ปดคลินิกชั่วคราว 30 วัน เพ� อ

ตรวจสอบแลว.

ถูกตอง 1.มาตรฐานจริยธรรมเปนเร� องจริย

ธรรม จรรยาบรรณ เปนเร� องภายในองคกร 

ตองใหแตละองคกรกําหนดและชี้ขาดกันเอง 

หน�วยงานอ� นๆ เขาก็ทํากันเอง ลงโทษกันเอง 

2.มาตรฐานทางจริยธรรมไมใชเร� องเกณฑ

ทางกฎหมาย ไมใชถูกหรือผิดกฎหมาย แตเปน

เร� องความเหมาะสม จึงไมควรใหศาลชี้ขาด 

ลงโทษ 3.โทษสูง การตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง

ตลอดชีวิต ไมควรมี นี่คือการทําลายสิทธิขั้น

พื้นฐานอยางรุนแรง ประหารชีวิตทางการ

เมือง รธน. 60 เอามาใชสองกรณีคือ ติดคุก

เพราะคอรรัปชัน และละเมิดจริยธรรมราย

แรง ซึ่งผูรางเที่ยวเอาไปโฆษณาวานี่คือ “รธน. 

ปราบโกง” แตจริงๆ แลวการโกงก็ยังมี และ

เพิ่มขึ้น สวนชองทางนี้ก็เอาไวเลนงานนักการ

เมืองกันไปมา

“ผมจึงไมเห็นดวยกับกรณีศาลฎีกา

ตัดสินคุณปารีณา และเสนอวาเราไมควรดีใจ

กับเร� องแบบนี้ ตรงกันขาม เราควรรณรงค

ชี้ปญหาพิษภัย รธน.60 และตอสูกับ “นิติ

สงคราม” นายปยบุตรระบุ

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร กลาววา น.ส.ปารีณาไม

ตองจายเงินคืนสภา เน� องจากทางสภาไมได

จายเงินเดือนและเงินอ� นๆ ใหกับ น.ส.ปารีณา 

ตั้งแตศาลมีคําสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ในวัน

ที่ 25 มี.ค.64 แลว ซึ่งถือวาเราปฏิบัติตามคํา

สั่งของศาล

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปดเผยถึงขั้น

ตอนการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหน�งที่วางวา 

ขั้นตอนเปนไปตามแนวทางเดิม โดย กกต. 

ตองจัดใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหน�งที่วาง 

ภายใน 45 วันนับแตวันที่ตําแหน�งวางลง (วัน

ที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา) ซึ่งขั้นตอนตอไปทาง 

ครม.จะทูลเกลาฯ ถวายรางพระราชกฤษฎีกา

ใหมีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตําแหน�งที่วาง เม� อ

พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับแลว ทาง กกต.

จะประกาศกําหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัคร

เลือกตั้งตอไป.



ศบค.ถก

เปน็ผูเ้ดนิทางมาจากตา่งประเทศ 81 ราย หาย

ป่วยเพิ่มขึ้น 26,011 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

248,057 ราย อาการหนัก 1,846 ราย ใส่

เครื่องช่วยหายใจ 774 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

91 ราย เป็นชาย 56 ราย หญิง 35 ราย อายุ 

60 ปีขึ้นไป 73 ราย มีโรคเรื้อรัง 17 ราย ขณะ

นี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 3,807,908 ราย มียอดหายป่วยสะสม

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 3,534,063 ราย มียอด

ผูเ้สยีชวีติสะสมตัง้แตป่ ี2563 จำานวน 25,788 

ราย ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 6 เม.ย. 291,056 

โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 

จำานวน 130,638,890 โดส  

สำาหรบั 10 จงัหวดัทีม่ผีูต้ดิเชือ้มากทีส่ดุ 

ได้แก่ กทม. 2,926 ราย, ชลบุรี 1,542 ราย, 

นครศรีธรรมราช 1,059 ราย,  ขอนแก่น 936 

ราย, สมุทรปราการ 879 ราย, สมุทรสาคร 

753 ราย, ราชบุรี 650 ราย, นนทบุรี 611 

ราย, ร้อยเอ็ด 599 ราย และสงขลา 582 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จะมีการ

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 8 เมษายน โดย

คาดวา่จะมวีาระสำาคญัเพื่อเตรยีมความพรอ้ม

รองรับและสนับสนุนการเดินทางของพี่น้อง

ประชาชนทั้งไป-กลับภูมิลำาเนา รายละเอียด

การจดักจิกรรมสงกรานต์ในแตล่ะพืน้ที ่พรอ้ม

ทั้งการหารือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ ในทุกด้าน ตามมาตรการกลางที่

ศบค.กำาหนด ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากประชาชนให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการ

ต่างๆ อย่างเคร่งครัด จะสามารถรับมือได้ 

แม้จะมีการคาดการณ์ช่วงหลังสงกรานต์อาจ

เพิ่มสูงขึ้น 

รายงานขา่วจากทำาเนยีบรฐับาลแจง้วา่ 

ในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 8 เม.ย.นี้ 

มีวาระที่หน่วยงานเกี่ยวข้องจะรายงานให้ที่

ประชมุรบัทราบ อาท ิการรายงานสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงแนวโน้มการ

ระบาดและจำานวนผูต้ดิเชือ้, รายงานการตรวจ

หาเชือ้ดว้ยชดุตรวจ ATK คา่บรกิารทีเ่หมาะสม 

ตลอดจนการเข้าถึงของประชาชน,  รายงาน

ผลการดำาเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าราช

อาณาจกัรทางบก ทางน้ำาและทางอากาศ และ

แผนการปรับมาตรการป้องกันโรคสำาหรับการ

เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะต่อไป 

ส่วนวาระท่ีคาดว่าจะนำาเข้าพิจารณา 

อาทิ มาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการ 

สำาหรับการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์

และสาธารณสุขกรณี โรคติดเ ช้ือโควิด-

19 กระทรวงสาธารณสุข (ศปก.สธ.) ร่วม

กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม 

และกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีจะพิจารณา

แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ขณะท่ี

กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอแนวทางการ

ปรับลดมาตรการการนำาเข้าแรงงานต่างด้าว 

เข้ามาทำางานตามบันทึกความเข้าใจ และการนำา

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา 

เข้ามาทำางานตามมาตรา 64 แห่งพระราช

กำาหนดการบริหารจัดการการทำางานของคน

ต่างด้าว พ.ศ.2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข  กล่าวภายหลังมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณแก่จังหวัดที่ดำาเนินการฉีดวัคซีน

โควิด-19 เข็มกระตุ้นให้แก่ผู้สูงอายุได้ตาม

เป้าหมายมากกว่า 70% ได้แก่ น่าน นนทบุรี 

สมุทรปราการ ภูเก็ต มหาสารคาม และลำาพูน 

ในกจิกรรมสงกรานตส์ขุใจ ปลอดภยัทัว่ไทย สงู

วัยได้รับวัคซีนว่า ก่อนเดินทางกลับบ้านช่วง

สงกรานต์ ขอให้ประชาชน Self Clean Up 

ตัวเอง 1 สัปดาห์ งดการรวมกลุ่ม ไม่ไปสถาน

ที่เสี่ยง ฉีดวัคซีนให้ครบ และตรวจ ATK ก่อน

เดินทางเพื่อลดความเสี่ยงในการเอาเชื้อไป

แพร่ให้คนในครอบครัว หากตรวจพบติดเชื้อ 

งดการเดินทางไปก่อน แยกตัวและรักษา 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับ

บ้านช่วงสงกรานต์ มีเวลาอยู่บ้าน 4-5 วัน 

น่าจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมพาบุพการี ผู้สูง

อายุในบ้าน หรือผู้ยังไม่ยอมรับวัคซีน ขอให้

ช่วยกันโน้มน้าวและพามาฉีดวัคซีน นอกจาก

นีเ้ราไม่ไดร้อใหม้าฉดีอยา่งเดยีว ยงัมหีนว่ยเชงิ

รุกออกไปฉีดพื้นที่ต่างๆ และขอร้องให้อาสา

สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเร่งทำาการ

รณรงคอ์ธบิายสรา้งความเขา้ใจแกผู่ส้งูอายใุห้

ยอมฉีดวัคซีนด้วย 

“ไทยฉีดวัคซีนมากกว่า 130 ล้านโดส 

วัคซีนทำางาน ทำาหน้าที่ตรงความคาดหวัง แต่

มีจุดเดียวที่ไม่ตรงความคาดหวัง คือ ผู้สูงอายุ

มี 2 ล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีน การเร่งฉีดผู้

สูงอายุเฉพาะกลุ่มทำาได้ยากกว่าการรณรงค์

ทั่วไป ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ทั้งนี้ ขอให้

ลูกหลานที่กลับบ้านพาผู้สูงอายุมารับการฉีด

วัคซีน โดยจะมีข้อสั่งการถึงสถานพยาบาลใน

สังกัด สธ.ทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมบริการ

วอลก์อนิผูม้าฉดีวคัซนีอยา่งเตม็ที ่และใหน้าย

แพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ผอ.รพ.ทุกแห่ง 

และกรมควบคุมโรคจัดเตรียมวัคซีนให้พร้อม 

ย้ำาวา่ชว่งสงกรานต์ไมต่อ้งฉดีน้ำา  มาฉดีวคัซนี

แทน” นายอนุทินระบุ

เมื่อถามถึงกรณีไปเที่ยวต่างจังหวัด

แลว้ตดิเชือ้โควดิจะรบัการรกัษาอยา่งไร  นาย

อนุทินกล่าวว่า ส่วนใหญ่กว่าจะติดเชื้อน่าจะ

กลับมาแล้ว แต่ถ้าติดเชื้อต่างจังหวัด หาก

ไม่มีอาการ ให้แยกตัวเองทันที แจ้งยังหน่วย

พยาบาลที่ใกล้สุด จะมีข้อสั่งการ รพ.ทุกแห่ง

ในประเทศเตรียมความพร้อมสูงสุดไว้

ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการ

ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ว่า ในที่ประชุม 

นายอนุทินมีข้อสั่งการสำาคัญในช่วงสงกรานต์ 

2 เรื่องที่ต้องทำาร่วมกันคือ อุบัติเหตุและโค

วิด-19 ซึ่งจะมีคนเดินทาง จะมีผู้ป่วยเพิ่ม

ขึ้นในช่วงนี้ จึงมอบให้หน่วยบริการเตรียม

รองรับ 7 วันอันตราย ทั้งการฉีดวัคซีนโควิด-

19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะส่งวัคซีน

ให้ถึงยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล                          

(รพ.สต.) พร้อมให้เตรียมกำาลังคน ยา เตียง 

ทั้งโควิดและอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ รวมถึง

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ.ศูนย์ 

รพ.ทั่วไป ประจำาพื้นที่จัดบริการ จัดกำาลังคน

ทำางานรองรับการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโควิดที่

จะมีการตรวจพบมากขึ้น

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม

กระตุ้นเป็นเข็มที่ 5 ว่า ข้อมูลที่กรมควบคุม

โรครวบรวมและนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูบ้รหิาร 

สธ. พบวา่การฉดีวคัซนีโควดิกระตุน้เขม็ที ่3 มี

ประโยชน์อย่างแน่นอน การฉีดวัคซีน 2 เข็ม

ช่วยลดอัตราเสียชีวิต 5-6 เท่า การฉีดเข็ม 3 

ลดได้ 30-40 เท่า ที่ผ่านมาข้อมูลยืนยันว่าผู้ที่

รับวัคซีน 4 เข็มยังไม่มีรายใดที่ติดเชื้อโควิด

แล้วเสียชีวิต สำาหรับเข็ม 5 เรากำาลังรวบรวม

ข้อมูล โดยการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันใน

กลุม่ผูร้บัวคัซนีเขม็ 3 และ 4 เพื่อดวูา่ภมูคิุม้กนั

ลดลงระดับใด แต่ขณะนี้ข้อมูลยังไม่มากพอที่

จะระบุว่าจะฉีดเข็ม 5 เมื่อไร แต่ขอให้ทุกท่าน

มารบัเขม็ 4 กอ่น ซึง่เขา้ใจวา่เขม็ 5 นา่จะหา่ง

จากเข็ม 4 เป็นเวลาพอสมควร

เมื่อถามถึงกรณีเสนอยกเลิกตรวจ RT-

PCR เหลือ ATK ต่อ ศบค. นพ.โอภาสกล่าว

ว่า เป็นข้อเสนอให้ยกเลิกในส่วนของผู้ที่เดิน

ทางเข้าประเทศไทย จากเดิมยกเลิกการตรวจ

ก่อนเข้าประเทศ 72 ชั่วโมง เหลือเพียงการ

ตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึงไทยวันแรก

ก็จะพิจารณาให้ยกเลิกเช่นกัน โดยจะเสนอ 

ศบค.วนัที ่8 เม.ย. แตจ่ะมผีลหลงัชว่งเทศกาล

สงกรานต์ ในผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศที่

จะเหลือแค่ตรวจ ATK อย่างเดียว ส่วนหลัก

เกณฑ์การตรวจ RT-PCR ในประชาชนทั่วไป

ยงัเหมือนเดิม คอืตรวจเมื่อมีอาการและรักษา

ตัวใน รพ.เท่านั้น.

คนโดนคดี

การพจิารณาออกไปหรอืไม ่นายสาธติกลา่ววา่ 

เปน็ประเดน็สำาคญั เพราะการทำาไพรมารีโหวต

ในหลักรัฐธรรมนูญคือการใช้คำาว่าการมีส่วน

รว่มของประชาชน แต่ในแงก่ารปฏบิตัทิีล่งมอื

ทำาจริงของแต่ละพรรคการเมืองก็เห็นตรงกัน

ว่ามีปัญหา และที่สำาคัญการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมีหลายมิติ การพิจารณาต้องมีการ

ถกเถียงกันให้ตกผลึก ถ้าเขียนไว้เข้มจนเกิน

ไปและพรรคการเมอืงไปทำาไม่ได ้กจ็ะเปน็ชอ่ง

วา่งทำาใหพ้รรคการเมอืงมคีวามหมิน่เหมว่า่ทำา

ไม่ครบเงื่อนไข และเกิดข้อบกพร่องในการทำา

ผิดกฎหมาย เมื่อเราเขียนกฎหมายแล้วต้อง

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และทุกฝ่ายปฏิบัติ

ได้จริงไม่เกิดเงื่อนไข

นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรม 

ราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนาย

อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณา พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. (ฉบับ

ท่ี..) พ.ศ. .... แถลงภายหลังการประชุมว่า 

ท่ีประชุมได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมดำาเนินการก่อต้ัง

พรรคการเมือง และค่าบำารุงพรรคการเมือง 

โดยในประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของผู้ร่วมดำาเนินการก่อต้ังพรรคการเมือง ท่ี

ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับร่างของนายอนันต์ 

ผลอำานวย ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคพลังประชา

รัฐ และรองประธาน กมธ. ท่ีเสนอให้ยกเลิก

ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 

เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้บุคคลต่างๆ ร่วมเป็น

ผู้จัดต้ังพรรคการเมืองได้ อาทิ อดีต ส.ว. ผู้ท่ี

ถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง และกลุ่มอื่นๆ เป็นต้น 

ซ่ึงท่ีประชุมลงมติไม่เห็นด้วย 24 เสียง เห็น

ด้วย 19 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง จาก

องค์ประชุมท้ังหมด 45 เสียง และให้กลับไปใช้

ข้อความตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน ท่ีห้ามบุคคลเหล่าน้ี

เป็นผู้จัดต้ังพรรค

ด้านนายอัครเดชกล่าวว่า สำาหรับ

ประเด็นค่าบำารุงพรรคการเมืองแบบรายปีและ

แบบตลอดชีพ และควรกำาหนดจำานวนค่า

บำารุงพรรคการเมืองแบบรายปีและแบบตลอด

ชีพไว้ในข้อบังคับพรรคการเมืองหรือไม่ โดยท่ี

ประชุมมีมติให้คงความในมาตรา 3 และมาตรา 

4 ของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมืองไว้ตามเดิมคือ รายปี 20 บาท 

ตลอดชีพ 200 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่เห็น

ด้วย 29 เสียง เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 2 

เสียง จากองค์ประชุมท้ังหมด 41 เสียง สำาหรับ

ประเด็นท่ียังต้องแลกเปล่ียนความคิดเห็นคือ 

การจัดทำาไพรมารีโหวตในร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และสูตรการ

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่าจะใช้ 100 หรือ 

500 หาร ซ่ึง กมธ.จะกลับมาประชุมอีกคร้ังใน

วันท่ี 20 เม.ย. เนื่องจากสัปดาห์หน้าเป็นหยุด

สงกรานต์ จึงไม่มีการประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีการ

แสดงความเห็นประเด็นผู้ที่สามารถจัดตั้ง

พรรคการเมืองออกเป็นสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่ง

มองว่าไม่ควรตัดสิทธิ์การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในการร่วมจัดตั้งพรรค 

ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าหากเปิดช่องจะทำาให้เกิด

คำาถามตอ่สงัคมและสรา้งปญัหาตามมา เพราะ

กลุ่มบุคคลที่รัฐธรรมนูญกำาหนดห้ามต้องคดี

ร้ายแรง อาทิ คดีฉ้อโกง ทุจริตคอร์รัปชัน 

ร่ำารวยผิดปกติ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร กล่าวว่า ได้ทำาจดหมายถึงนายอนันต์ 

ผลอำานวย ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคพลงัประชา

รัฐ ประธาน กมธ.กิจการสภา เรื่องพฤติกรรม

ของคนนอกที่ กมธ.นำามาเป็นที่ปรึกษา มีการ

ร้องเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ จึงขอ

ให้นายอนันต์แจ้ง กมธ.ทุกคณะให้ระมัดระวัง

กรณีตั้งที่ปรึกษาหรือคนนอกมาทำางานด้วย 

และมีพฤติกรรมที่ ไม่สุจริต ทำาให้ภาพของ 

กมธ.นั้นเสียหาย ซึ่งตนยังไม่กล้าเอ่ยชื่อ แต่

มีคนรายงานมา เป็นการเรียกร้องรับผล

ประโยชน์ โดยทั่วไป  

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน 

กล่าวว่า เรามีการประชุมร่วมกันตลอด โดย

จะมีการยื่นให้เร็วที่สุด แต่ต้องดูบริบทโดย

รวมว่าการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ ไว้วางใจ

จะเป็นประโยชน์กับประชาชน  ประเทศ

ชาติและสภาหรือไม่ เช่น การยื่นในช่วงที่มี

การพิจารณากฎหมายสำาคัญ เช่น กฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและ

พรรคการเมืองที่กำาลังพิจารณาอยู่จะได้เข้า

พิจารณาในช่วงใด  หรือ พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจา่ยประจำาป ี2566 ทีช่ดัเจนแลว้วา่จะเขา้

สู่การพิจารณาของสภาวาระรับหลักการวันที่ 

1-2 มิ.ย.นี้ และทำาให้กฎหมายพิจารณาล่าช้า

ไป หรอืขดัขวาง เรากจ็ะนำาเหตผุลเหลา่นัน้มา

พิจารณากำาหนดเวลาในการยื่น 

“ถือเป็นจังหวะคาบเกี่ยวพอสมควร  

เดมิเราตัง้ใจจะยื่นกอ่นการพจิารณา พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ พอกำาหนดไทม์ไลน์ พ.ร.บ.งบฯ มา

อย่างนี้ ก็ทำาให้จังหวะการเปิดอภิปรายไม่ไว้

วางใจทำาได้ไมต่อ่เนื่องอยา่งแนน่อน เวน้แตง่บ

ประมาณผ่านไปแล้วและนำากลับมาพิจารณา

ในวาระ 2-3 ช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ เราคิด

ว่าช่วงกลางๆ นี้น่าจะเหมาะสม” นพ.ชลน่าน 

กล่าว เมื่อถามว่าจะยื่นในช่วงปลายเดือน

มิ.ย.นี้หรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า เรายังไม่

กำาหนดถึงขั้นนั้น แต่เราเตรียมพร้อมตลอด 

นัดประชุมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อถามถึงการประเมินสถานการณ์

ของรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ ผู้นำาฝ่าย

ค้านฯ กล่าวว่า เป็นเจตจำานงของรัฐบาลที่จะ

อยู่ให้ครบ 4 ปี หรือดึงเวลาให้อยู่ครบเทอม

มากที่สุด แต่เท่าที่ดู มั่นใจว่า รัฐบาลไม่น่าจะ

อยู่ครบเทอม 

“แต่กฎหมายพรรคการเมืองระบุว่า 

กรณีที่มีการยุบสภาให้สังกัดพรรคภายใน 30 

วัน ฉะนั้นมีเวลา 30 วันที่จะโยกย้ายเปลี่ยน

พรรคการเมอืงกนัแบบสะดวกกวา่ เมื่อเปรยีบ

เทียบกับอยู่ครบเทอมต้องสังกัดพรรคใน 90 

วัน และต้องเลือกตั้งภายใน 45 วัน ซึ่งเป็น

เงื่อนไขทีค่ดิวา่รฐับาลมีโอกาส และประโยชน์

สูงสุดเขาก็จะเลือกทำาแบบนี้ นอกจากนี้ยัง

มีปัจจัยอื่นที่ทำาให้รัฐบาลตัดสินใจยุบสภาได้ 

เช่น ครบวาระ 8 ปีนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 

ส.ค.นี ้กอ็าจเปน็ประเดน็ทีจ่ะนำามาอภปิรายไม่

ไว้วางใจ แต่แน่นอนว่าเราจะเปิดอภิปรายไม่

ไว้วางใจก่อนวันที่ 23 ส.ค.นี้อย่างแน่นอน แต่

จะยื่นชว่งไหนตอ้งดอูกีท”ี ผูน้ำาฝา่ยคา้นฯ ระบุ

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กล่าวถึงการปรับกิจกรรมรดน้ำาดำาหัวเทศกาล

สงกรานต์ที่ทำาเนียบรัฐบาลโดยลดจำานวนคน

ทั้ง ส.ส., ส.ว. และพรรคการเมืองว่า ก่อน

หน้านี้ ได้หารือกันในคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

และพรรคร่วมรัฐบาล โดยถือโอกาสมาเจอ

กันสักที แต่ตนดูแล้วสถานการณ์ตอนนี้ ไม่

ควร จงึไดบ้อกยกเลกิไปแลว้ ทัง้เรื่องโควดิ-19 

ด้วย ความเหมาะสมด้วย โดยให้เป็นเรื่องของ

แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานไปจัดกันเองภาย

ใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติง และวันนี้เราใช้

เรื่องการทำาบญุรดน้ำาเฉพาะภายในของรฐับาล 

แต่ถ้าส่วนตัวใครอยากจะมาก็มาได้ แต่ต้อง

ผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานว่าตัวเองต้อง

ปลอดภัย หากมาเป็นคณะใหญ่ๆ หรือมาเป็น

พรรค ตนคิดว่าไม่เหมาะสม ซึ่งตนได้คุยกับ

หัวหน้าทุกพรรคไปแล้ว และได้เรียนนายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภา และเรียนประธาน

วุฒิสภาไปแล้ว. 
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เขาสูหนาแลงเกิดไฟปาขึ้นในหลายพื้นที่ 

สรางความเสียหายแกธรรมชาติและระบบนิเวศ 

รวมถึงฝุนควันพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพ มีความ

พยายามในการแกปญหา ตั้งแตเร� องเรงดวนอยาง

การดับไฟปา การปองกัน เชน การทําแนวกันไฟและ

การจัดการเชื้อเพลิง รวมถึงการควบคุมการเผา-

ปลอดการเผา กระท่ังการกําหนดนโยบายและแนวทาง

ที่จะจัดการกับไฟปาอยางมีประสิทธิภาพ  

บทเรียนการจัดการไฟปาจากหมูบานเล็กๆ 

แหงหนึ่งทางภาคเหนือ อาจเปนทางออกของปญหา

ไฟปานี้ 

ชุมชนบานขอใต อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ต้ังอยูบน

พื้นที่ราบตามลําน้ําแมตุย สายน้ําเล็กๆ ที่ ไหลผาน

หมูบาน ประชากรสวนใหญทําการเกษตร ทํานาปลูกขาว 

ขาวโพด และเลี้ยงวัว ชุมชนดูแลรักษาปาชุมชนซึ่ง

อยูเขตปาสงวนแหงชาติแมตุย พื้นที่ประมาณ 1,500 ไร 

ปาแหงนี้ผานการทําสัมปทานไมสักตั้งแตกอนป 2500 

และยุคพัฒนาจนปาเกิดความเส� อมโทรม กอนถูก

จับจองทําไรปลูกพืชเศรษฐกิจ ชุมชนไดรับผลกระทบ

จากปญหานํ้าแลง และไฟปา ขาดแคลนนํ้าทําการเกษตร 

จึงเกิดความรวมมือในการรักษาปา พัฒนาและจัดตั้ง

คณะกรรมการปา พรอมกําหนดกติกาการใชประโยชน

จากปา กระทั่งสามารถจัดตั้งเปนปาชุมชนที่ทุกคนมี

สวนรวมดูแล  ลักษณะปาชุมชนบานขอใต มีหลากหลาย 

ไดแก ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาเต็งรังผสม

เบญจพรรณ  

อยางไรก็ตาม ชุมชนยังประสบปญหาไฟปาทุกป 

เชนที่เกิดขึ้นกับชุมชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ 

แตชุมชนบานขอใตสามารถควบคุมและลดการเกิด

ไฟปาที่สรางความเสียหาย ตั้งแตป 2553 – 2563 

เปนเวลากวา 10 ป ปาชุมชนจึงยังอุดมสมบูรณ 

เปนแหลงอาหารและสมุนไพร เสริมสรางรายได 

ลดรายจายแกครอบครัว ผลจากความสําเร็จทั้ง

ในการอนุรักษปาและการจัดการไฟปา ทําใหชุมชน

ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ท้ังประเภทชุมชนและประเภท

สิปปนนท เกตุทัต รางวัลแหงความยั่งยืน โดยในป 

2563 ไดรับเลือกเปนชุมชนตนแบบการจัดการไฟปา 

แนวทางการจัดการไฟปาไมใชการตอสูกับไฟ 

(Fire Fighting) หรือการระดมคนและเคร� องมือดับไฟ

อยางที่เห็นๆ กัน โดยชุมชนบานขอใตสามารถดําเนิน

กิจกรรมที่สําคัญประกอบดวย การปองกัน (Prevention) 

และการดับไฟปา (Suppression) โดยเฉพาะในเร� อง

การปองกันไฟปาที่มีงานตองทําตลอดท้ังป ซึ่งกิจกรรม

“บานขอใต” เนนการมีสวนรวม รวมดับไฟปา

จะสอดคลองกับฤดูกาลการเกิดไฟปา ชวงเริ่มเขาสู

หนาแลง ต้ังแตมกราคมจะทําแนวกันไฟ และเฝาระวัง

ไปถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเปนชวงเสี่ยงการเกิดไฟปา 

หลังจากนี้เม� อยางเขาสูหนาฝน กระทั่งสิ้นป จะเปน

งานตรวจตรา ซอมแซมแนวกันไฟและทางลาดตระเวน 

การทําฝายและปลูกตนไมเสริมเพ่ิมความแข็งแรงให

แกระบบนิเวศ รวมถึงการอบรมเตรียมความพรอม

ใหแกอาสาสมัครดับไฟปาและชาวบาน ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจากหน�วยปองกันไฟปา อุทยานแหงชาติแจซอน 

เม� อเกิดไฟปา อาสาสมัครดับไฟปาที่เรียกกัน

วา “มาเร็ว” จะขี่มอเตอร ไซคลวงหนาขึ้นไปยังจุด

ที่เกิดไฟกอน คนเหลานี้มีทักษะและความชํานาญ

ในการดับไฟ สามารถใชเคร� องมือและอุปกรณตางๆ  

ไดอยางดี ท่ีสําคัญคือรูจักไฟและประเมินความรุนแรงไฟ 

เพ� อการควบคุมและดับไฟมิใหสรางความเสียหายได 

โดยในพื้นที่สูง การดับไฟเปนการกําจัดเชื้อเพลิง 

ทําได โดยกวาดเศษใบไม กิ่งไมเปนแนวขนานกันกับ

แนวไฟ ระยะหางประมาณ 100 เมตร หรือ จุดไฟ

ขึ้นไปชนกับไฟท่ีกําลังไหม เรียกวา “ไฟชนไฟ” (Backfire) 

การใชวิธีการใดขึ้นอยูกับการประเมินลักษณะไฟที่

เกิดขึ้น 

หัวใจสําคัญการจัดการไฟปายังอยูที ่

การวิเคราะหรูปแบบการเกิดไฟปา และการจัดทํา

แผนที่จุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟ โดยไฟปาของบานขอใต 

มีสาเหตุจากการจุดไฟหาของปา ลาสัตว และการเผา

หญาเพ� อเปดทางเขาปา สอดคลองกับภาพรวมการ

เกิดไฟไหมปาทั่วประเทศจากกิจกรรมของมนุษย 

การเกิดไฟปาท่ีสวนใหญเกิดข้ึนในเขตอุทยานแหงชาติ

แจซอนแลวลามเขามาในปาชุมชน ชาวบานเรียกวา 

“ไฟนอกเขต” หรือไฟที่เกิดนอกเขตปาชุมชน ชุมชน

ไดเจรจากับอุทยานฯ ขอขยายพื้นที่ในการดูแลปา 

จากปาชุมชนในเขตปาสงวน จํานวน 1,500 ไร 

เพิ่มอีก 4,000 ไร รวมเปน 5,500 ไร ใหครอบคลุม

พื้นที่สันเขา และทําแนวกันไฟตลอดแนวรอยตอ

ระหวางปาชุมชนและหมูบานใกลเคียง รวมระยะทาง 

7.5 กิโลเมตร โดยตั้งจุดเฝาระวังเปนระยะ 

ความสําเร็จในการจัดการไฟปาของบานขอใต 

เกิดจากความรูความเขาใจการเกิดไฟปา และ

การจัดการไฟปาที่ ไมใชการดับไฟ ซึ่งเปนการทุมเท

กําลังและทรัพยากรมาก โดยอาจใหผลเฉพาะหนา 

แตไมสามารถจัดการไฟปาไดอยางเหมาะสม วิธีการ

ที่ ไดผลดีกวา คือการใหความสําคัญกับการปองกัน 

และการใชประโยชนของไฟอยางที่ ไมเปนอันตราย 

เพราะในการทําการเกษตรบนพื้นราบและการทําไร

หมุนเวียน ยังตองใชการเผาเปนสวนหนึ่งในการผลิต 

สิ่งที่จําเปนตองเนนอยางมากเลย นั่นคือ 

การจัดการไฟปาควรเปนการดําเนินการอยางมีสวนรวม

ของชุมชน โดยการสนับสนุนของรัฐ ทั้งในดาน

ความรู ทักษะท่ีจําเปน เคร� องมืออุปกรณตางๆ รวมถึง

งบประมาณดําเนินการ เชน หน�วยงานปองกันไฟปา 

อุทยานแหงชาติแจซอน จัดกิจกรรมการฝกอบรมแก

ชาวบานชุมชนบานขอใต และสนับสนุนงบประมาณ

ตอเน� อง 

ดวยความรวมมือกันเชนนี้จึงเกิดผลสําเร็จใน

การจัดการไฟปาอยางยั่งยืน

สแกนคิวอาร โคดเพ� อดาวน โหลด

องคความรูฯ ฉบับสมบูรณ

องคความรูจากการถอดบทเรียนผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทสิปปนนท เกตุทัต 

รางวัลแหงความยั่งยืน โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว


